


PTTEP ตั้งงบลงทุนปี 62 ที่ 3.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
วางเป้าปริมาณขายปิโตรเลียมที่ 3.18 แสนบาร์เรล 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฉบับพิเศษ 

ต้อนรับปีกุน ขอน�าสนอ การเปิดแผนธุรกิจปี 2562 ของเหล่าบริษัทจด
ทะเบียน แต่ละบริษัทฯ จะก�าหนดยุทธศาตร์ มีสูตร - เป้ารายได้ สร้าง
การเติบโตอย่างไรในปี 2562 นับเป็นโจทย์ที่ท้าท้ายท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และชวนให้ติดตามแบบอย่ากระพริบ
ตา....  

บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
PTTEP เปิดเผยแผนการลงทุนปี 2562 
และแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) 
เน้นให้ความส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณส�ารองและปริมาณการผลิตใน
อนาคต พร้อมเปิดทางส�าหรับโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับกับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

นำยพงศธร ทวีสิน ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร ปตท.สผ. เปิดเผยว่ำ 
ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2562 ไว้ที่ 3,256 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (สรอ.) (เทียบเท่า 107,453 ล้าน
บาท) โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital 
Expenditure หรือ CAPEX) จ�านวน 
1,840 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 
60,721 ล้านบาท) และรายจ่ายด�าเนินงาน 
(Operating Expenditure หรือ OPEX) 
จ�านวน 1,416 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 
46,732 ล้านบาท) ด้วยเป้าหมายปริมาณ
การขายปิโตรเลียมเฉลี่ยที่ 318,000 
บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน ภายใต้การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
รักษาปริมาณการผลิต บริษัทได้จัดสรรราย
จ่ายลงทุนจ�านวน 1,159 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เทียบเท่า 38,247 ล้านบาท) ในโครงการ
ผลิตหลักในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ได้แก่ โครง
การเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ 
โครงการพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
และโครงการซอติก้า และจัดสรรรายจ่าย

ลงทุนจ�านวน 490 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เทียบเท่า 16,170 ล้านบาท) ในการผลัก
ดันการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของโครงการที่
อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการ
โมซัมบิก  โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน 
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และ
เวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 
4 (แหล่งอุบล) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณ
ส�ารองและการผลิตในอนาคต นอกจาก
นี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับกิจกรรม
ส�ารวจโครงการในเมียนมาร์ และมาเลเซีย 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเพ่ิมทรัพยากร ผ่าน
การจัดสรรรายจ่ายลงทุนจ�านวน 191 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 6,304 ล้านบาท)

“ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะเห็นแผน
กลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ในเชิงรุกมากขึ้น 
โดยจะสร้างมูลค่าเพ่ิมจากธุรกิจส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ บริหาร
ต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะ
ให้ความส�าคัญกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบ
วงจร (Gas Value Chain) เช่น ธุรกิจ
โรงไฟฟา้ (Gas to Power) รวมถึงการ
ค้นหาธุรกิจใหม่อื่น ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยว
กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotics / AI) และพลังงานทางเลือก 
(Renewable Energy) ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายพงศธร กล่าว 
         
ส�าหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-
2566) นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณ
รวม 16,105 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 
525,055 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

จำกแผนงำนดังกล่ำว ส่งผลให้ ปตท.สผ. ตั้งเป้ำปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ย
ต่อวันจำกโครงกำรผลิตปัจจุบัน ระหว่ำงปี 2562-2566 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ทั้งนี้ ประมำณกำรรำยจ่ำยและปริมำณกำรขำยปิโตรเลียม
ข้ำงต้น ยังไม่รวมผลจำกกำรที่ ปตท.สผ.ได้รับสิทธิในกำร
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส�ำรวจ G1/61 (แหล่ง
เอรำวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในทะเลอ่ำวไทยเมื่อวัน
ที่ 13 ธันวำคม 2561 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2562 - 
2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,840 1,667 2,223 1,927 1,653 9,310
รายจ่ายด�าเนินงาน (Operating Expenditure) 1,416 1,279 1,256 1,633 1,211 6,795
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure) 3,256 2,946 3,479 3,560 2,864 16,105

ปริมาณการขาย
ปิโตรเลียมเฉลี่ย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

318,000 325,000 326,000 280,000 235,000
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KTC คาดปี 62 ก�าไรโต ประมาณ 10%
คาดยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโต 15%

SHOP

KTC คำดปี 62 ก�ำไรโต ประมำณ 
10% จำกปีนี้ คำดท�ำได้ 5 พันลบ. 
ขยายไลน์ธุรกิจใหม่สร้างโอกาสรายได้แบบ
ก้าวกระโดด คาดปี 62 ยอดการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตโต 15% ตั้งเป้าปี62 ขยายฐาน
สมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อพร้อมใช้ "เค
ทีซี พราว" เพ่ิมขึ้น 10% จากสิ้นปี61 เผย
ปี 62 มีแผนออกหุ้นกู้ราว 10,000 ลบ. 
รองรับการขยายธุรกิจ- ทดแทนหุ้นกู้ที่ครบ
ก�าหนด 5,300 ลบ.

นำยระเฑียร ศรีมงคล ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร  บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ�ำกัด (มหำชน) KTC  เปิดเผยว่า  ใน
ปี 2562 เราคาดหวังว่าจะมีก�าไรเพ่ิมจาก
สิ้นปี 2561 ประมาณ 10% ด้วยความเชื่อ
ว่าปีหน้าศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะ
เติบโตได้จากหลายปัจจัยทางการเมืองและ
ภาคเศรษฐกิจที่ได้วางรากฐานไว้แล้ว ท�าให้
การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือผู้บริโภคดีไป
ด้วย ส�าหรับเคทีซีจะเห็นอะไรใหม่ๆ ออกมา
แน่นอน เรื่องหนึ่งคือการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือผลักดันฐานรายได้ให้สูงขึ้น
แบบก้าวกระโดด 

โดยจะเพ่ิมธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์ ซึ่ง
ตอนนี้ได้มีการเตรียมโมเดลธุรกิจและจัด
กระบวนทัพทุกอย่างไว้รอแล้ว เมื่อได้รับ
การอนุมัติจากธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
แห่งประเทศไทย เราพร้อมจะมุ่งท�าการ
ตลาดอย่างเข้มข้นเต็มที่ทุกธุรกิจ บนพ้ืน
ฐานของความยืดหยุ่นและระมัดระวัง ทุก
ฝ่ายต้องท�างานประสานร่วมกันยิ่งขึ้น และ
ที่ส�าคัญต้องมีพันธมิตรหลากหลายธุรกิจ
ที่จะช่วยเรา เติมเต็มผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้สมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการพัฒนาด้าน
ไอทีต่างๆ ซึ่งสมาชิกเคทีซีจะได้พบกับ
นวัตกรรมบริการด้านการเงินใหม่ๆ ที่จะมา
เป็นผู้ช่วยให้สมาชิกได้รับความสะดวกใน
การใช้อย่างมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�าให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและผูกติดกับ 
แบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน
 
"ในปี 2561 เคทีซีต้องผ่านบททดสอบจาก
ความท้าทายหลายปัจจัย ทั้งจากมาตรการ
ต่างๆ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เข้า
มาอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันในการ
ท�าธุรกิจที่ทวีความรุนแรง ท�าให้เราต้อง

ช่วยกันคิดพลิกหากระบวนกลยุทธ์หลาย
อย่าง เพ่ือให้ธุรกิจผ่านไปได้ โดยไม่ส่งผลก
ระทบใดๆ กับสมาชิกของเราที่มีอยู่ และ
ต้องขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้น ที่ท�าให้เรา
แข็งแกร่งและกลับมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
อย่างมาก ด้วยผลก�าไร 9 เดือน ที่สูงขึ้น
ถึง 65% เท่ากับ 3,911 ล้านบาท มีจ�านวน
สมาชิกรวมบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 
3.2 ล้านบัญชี อีกทั้งรักษาระดับหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ในอัตราที่ต�่ามากๆ 
และยังคง ต�่ากว่าอุตสาหกรรม"

นำงพิทยำ วรปัญญำสกุล รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - ธุรกิจ
บัตรเครดิต "เคทีซี" กล่าวถึงกลยุทธ์
การตลาดธุรกิจบัตรเครดิตในปี 2562 ว่า 
"กลยุทธ์หลักด้านการตลาดของเคทีซีจะ
คงรักษาจุดแข็งของความร่วมมือด้านการ
ตลาดกับพันธมิตรร้านค้าที่หลากหลาย ใน
การสร้างสรรค์โปรโมชันที่น่าสนใจและแตก
ต่างเพ่ือกระตุกความสนใจของสมาชิก ทั้ง
หน้าร้านค้าและออนไลน์ เน้นการสื่อสารที่
เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาและมีความคุ้ม
ค่า ตรงใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิกเป้า
หมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วย 
3 อาวุธหลัก คือ 1) รายการสะสมคะแนน 
KTC FOREVER ที่ยืดหยุ่น แลกง่ายแลก
ได้จริง 2) บริการผ่อนช�าระ KTC FLEXI 
เพ่ือตอบโจทย์ร้านค้าและสมาชิกบัตร 3) 
บริการ KTC World Travel Service

ส�าหรับคนรักการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เค
ทีซียังเล็งเห็นถึงไลฟส์ไตล์การใช้ชีวิตที่
ผู้บริโภคนิยมท�าอะไรด้วยตนเอง ทั้งการ
ค้นหาข้อมูลที่สนใจและการท�ารายการ เรา
จึงได้พัฒนาบริการและช่องทางการสื่อสาร 
โดยปรับปรุงการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 
"KTC Mobile" (เปลี่ยนชื่อจาก TapKTC) 
เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงการใช้งานได้สะดวก
และมั่นใจในความปลอดภัย 

โดยปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้
แอปฯ KTC Mobile เกือบ 1 ล้านราย หรือ
ประมาณ 60% ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
รวมทั้งจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ www.ktc.
co.th และ www.ktcworld.co.th เพ่ือให้
ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของ
สมาชิกบัตรมากขึ้นอีกด้วย โดยในปี 2562 
เคทีซีคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตเติบโต 15%
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นางสาวพิชามน 
จิตรเป็นธรรม ผู้

อ�านวยการ - ธุรกิจ
สินเชื่อบุคคล "เคที

ซี" กล่าวว่า "ในปีหน้า
สภาวะการแข่งขันธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะยิ่งมีความ
ร้อนแรงมากขึ้น ทั้งจากผู้ประกอบการที่อยู่ใน
ตลาดรวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆ 

โดยกลยุทธ์การตลาดของเคทีซีในปี 2562 จะ
มุ่งขยายจ�านวนสมาชิกให้ได้ถึง 1 ล้านราย และ
ตั้งเป้าเพ่ิมอัตราการเติบโตของยอดลูกหนี้ 10% 
โดยจะเดินหน้าแบ่งเบาภาระคนไทยให้ได้รับสินเชื่อ
ที่เป็นธรรม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและร่วม
ลดการพ่ึงพาหนี้นอกระบบในปัจจุบัน ในส่วนของ
การเพ่ิมจ�านวนสมาชิก จะจัดกิจกรรมการตลาด
ที่แตกต่าง ตรงใจและช่วย แบ่งเบาภาระสมาชิก
ในหลายมิติ เช่น การลดดอกเบี้ยในรูปแบบใหม่ๆ 
ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน การรักษาฐานสมาชิก 
ส่งเสริมการมีวินัยในการใช้จ่ายอย่างมีความรับ
ผิดชอบ สร้างประสบการณ์ที่ดีจากแคมเปญการ
ตลาดที่โดนใจแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม รวมถึง
แคมเปญการตลาดหลายรูปแบบเพ่ือให้สมาชิก
ในวงกว้างมีการใช้บัตรกดเงินสดอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับประโยชน์จากการลดและแบ่งเบาภาระหนี้ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือผูกสัมพันธ์ในระยะยาว
กับฐานสมาชิก ในรูปแบบของเวิร์คช้อปแบ่งปัน
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินและเพ่ือ
เสริมสร้างอาชีพและรายได้ 

นอกจากนี้ เคทีซียังได้พัฒนาบริการเบิกเงินสด
ออนไลน์ผ่านแอปฯ "KTC Mobile" ให้รวดเร็ว
และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเบิกได้ตาม
วงเงินสูงสุดที่มีในบัตรตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรี
ยลไทม์ สะดวกสบายไม่ต้องใช้ PIN เพ่ือรองรับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการออนไลน์
มากขึ้น บริษัทฯ ยังมีแผนจะเพ่ิมจ�านวนธนาคาร
รองรับความต้องการในอนาคตเพ่ือให้สมาชิก
เลือกโอนเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น และล่าสุดสมาชิก
สามารถเลือกผ่อนช�าระตามแบบที่ต้องการได้ ไม่
ว่าจะเป็นการผ่อนช�าระเป็นงวดที่เท่ากัน หรือเลือก
ผ่อนช�าระขั้นต�่า 3% หรือ 300 บาทได้"

นายปิยศักดิ์ เตชะ
เสน รองประธานเจ้า

หน้าที่บริหารอาวุโส - 
ช่องทางจัดจ�าหน่าย

และธุรกิจร้านค้า "เคทีซี" 
กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจ�าหน่าย
และธุรกิจร้านค้าว่า "การขยายฐานผลิตภัณฑ์ของ
เคทีซีในปี 2562 จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพในการน�า

เสนอขายให้มากขึ้น โดยค�านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะใช้ตัวแทนขาย
อิสระ (Outsource Sales) และสาขาของธนาคาร
กรุงไทยเป็นช่องทางหลัก และใช้ช่องทางออนไลน์
เป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยได้เตรียมความ
พร้อมทุกด้านเพ่ือรองรับการเติบโตทั้งแพลท
ฟอร์มแบบเปิด (Open Platform) ของเว็บไซต์
ใหม่ เพ่ือให้พันธมิตรทุกรายสามารถท�างานกับเค
ทีซีได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด ในขณะที่สมาชิกเองก็
จะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจจากการใช้งาน
บนเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครโดยฝาก
ชื่อและเบอร์ติดต่อเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ Telesales 
บริการ หรือจะด�าเนินการสมัครเองด้วยขั้นตอนที่
ง่าย สะดวกและทราบผลได้อย่างรวดเร็ว พิเศษ 
ลูกค้าสมัครสินเชื่อบุคคลที่ "เคทีซี ทัช" ทั้ง 20 
สาขาในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ยังสามารถรอฟงั
ผลอนุมัติและและรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้
ภายในเวลาเพียง 30 นาที และในเดือนมกราคม 
2562 จะเริ่มทดลองให้บริการรับสมัครและทราบ
ผลภายใน 60 นาที ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
ในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเคทีซี ยังคงเป็นพนักงานที่มีรายได้
ประจ�าในทุกอาชีพ และมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาจบ
ใหม่ที่เพ่ิงเริ่มต้นท�างานซึ่งยังไม่มีสินเชื่อ 

รวมถึงจะขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าระดับบนให้
มากขึ้น โดยจะร่วมกับธนาคารกรุงไทยสรรหาสิทธิ
ประโยชน์ระดับพรีเมี่ยมให้กับสมาชิกบัตรเคทีซี-เค
ทีบี พรีเชียส วีซ่า ซิกเนเจอร์ / เคทีซี-เคทีบี พรี
เชียส พลัส วีซ่า ซิกเนเจอร์ และเคทีซี-เคทีบี พรี
เชียส พลัส วีซ่า อินฟนิิท โดยตั้งเป้าขยายฐาน
สมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี 
พราว" เพ่ิมขึ้น 10% จากสิ้นปี 2561"

"กลยุทธ์การบริหารธุรกิจร้านค้ารับบัตร ในปี 
2562 บริษัทฯ จะรุกขยายเข้าธุรกิจร้านค้าประ
เภทใหม่ๆ และตลาดต่างจังหวัด รวมทั้งมุ่งเจาะ
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์เพ่ือตอบสนองการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเทรนด์ดิจิทัล และสนับสนุน
ธุรกิจร้านค้าให้เปลี่ยนจากการรับเงินสดมาเป็น
ผ่านบัตรเครดิตด้วยเครื่องมือทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ขานรับการสร้างสังคม ไร้เงินสด
ตามนโยบายของรัฐ โดยส่วนหนึ่งของแผนงาน
ประกอบด้วย 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจร้าน
ค้าสมาชิกที่ปัจจุบันยังรับเงินสดเป็นหลัก พร้อม
ทั้งน�าเสนอ Payment Solutions ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับแต่ละร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น QR Pay 
ส�าหรับบัตรเครดิต หรือ NFC Pay โดยจะค�านึง
ถึงความปลอดภัยของการท�าธุรกรรม ซึ่งจะต้อง

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 2) มุ่ง
จับกลุ่มธุรกิจลูกค้าชาวจีนที่เดินทางมาใช้จ่ายใน
ประเทศไทย โดยยังจะขยายตลาดร้านค้าที่รองรับ 
Alipay Wallet อย่างต่อเนื่อง และจะรุกขยาย
ตลาด Alipay Online ในปีหน้า 3) มุ่งเน้นธุรกิจ 
DCC (Dynamic Currency Conversion) เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกให้ร้านค้าที่รับลูกค้าต่างชาติ 
สามารถเลือกช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านสกุล
เงินต่างๆ ได้กว่า 30 สกุล"

นายชุติเดช ชยุติ ซี
เอฟโอ (CFO) "เคที

ซี" กล่าวถึงกลยุทธ์
ในการบริหารการเงินว่า 

"ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมี
สถานะทางการเงินที่เข้มแข็งมาก โดยคาดว่าสิ้น
ปี 2561 นี้จะสามารถท�าก�าไรได้ที่ประมาณ 5,000 
ล้านบาท ด้วยการขยายฐานบัตรที่มากขึ้น อีกทั้ง
คุณภาพพอร์ตที่ดีท�าให้การตั้งส�ารองลดลง และ
การควบคุมต้นทุนการเงินที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปี 
2562 อาจเป็นปีที่หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความ
ท้าทายของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเคทีซีตระหนักดีและได้เตรียม
การไว้รองรับเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2562 
บริษัทฯ จะยังคงมุ่งด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ด้วยการบริหารต้นทุนเงิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งการหาต้นทุนที่ต�่าและเพ่ิมสัดส่วนของเงินกู้
ระยะยาวมากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ใน
ระยะยาว 5-10 ปีมากขึ้น เพ่ือให้สามารถควบคุม
เงินทุนให้อยู่ในระดับต�่า โดยได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว
รวมทั้งสิ้น 45,885 ล้านบาท หรือประมาณ 90% 
ของเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนเงินขอ
งบริษัทฯ ปรับขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าดอกเบี้ยตลาด 
และในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนผ่าน
การออกหุ้นกู้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และทดแทนหุ้นกู้
ที่ครบก�าหนดประมาณ 5,300 ล้านบาท นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการทดลองน�าร่องใช้ RPA 
(Robotic Process Automation) มาช่วยการ
ท�างานของฝ่ายบัญชี ในส่วนของงานที่มีวิธีการ
ท�างานซ�้าๆ เดิมใน 5 ด้าน โดยเทคโนโลยีที่น�ามา
ใช้นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความส�าเร็จ
ในหลายประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าการ
น�าโรบอท (Robot) เข้ามาช่วยจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท�างานได้มากกว่า 30% ใน
ระยะยาว โดยบุคลากรที่เคยท�าหน้าที่เดิมนี้ จะได้
ขยับขึ้นไปรับงานที่สร้างมูลค่ามากขึ้น"

KTC คาดปี 62 ก�าไรโต ประมาณ 10%
คาดยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโต 15%

www.hooninside.comรู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ



NWR ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10-15%
พร้อมรอผลประมูลงานมูลค่ารวม 1.3 แสนลบ. หวังได้งาน 1.77 หมื่นลบ.

SHOP

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NWR 
เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้
ปี 2562 เติบโต 10-15% จาก
ปีนี้ หลังบริษัทฯมีงานในมือ 
(Backlog) รวมกว่า 16,500 
ล้านบาท แบ่งเป็น Backlog ที่
เซ็นสัญญาแล้วราว 14,000 
ล้านบาท และยังมีงานที่เตรียม
เซ็นสัญญาราว 2,500 ล้านบาท 
รวมเป็น 16,500 ล้านบาท ซึ่ง
จะสามารถทยอยรับรู้ได้อย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่สิ้นปีนี้
 
ส�าหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2562 
จะมาจาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
80% , ธุรกิจแผ่นคอนกรีต
ส�าเร็จรูป (Precast) 10% , 
ธุรกิจพัฒนาอสังหริมทรัพย์เพ่ือ
ขาย 5-10%
 
ขณะที่ในปีหน้า บริษัทฯเตรียม
เข้าประมูลงานก่อสร้างมูลค่า
รวมราว 130,000 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นงานจากภาครัฐ 97% 
งานภาคเอกชน 3% เช่น งาน
ขนส่งมวลชน รถไฟสายสีม่วง 
, รถไฟฟา้รางคู่ เป็นต้น โดย
บริษัทฯคาดหวังที่จะได้รับงาน
ดังกล่าวราว 17,700 ล้านบาท
 
ด้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหริม
ทรัพย์เพ่ือขาย บริษัทฯยัง
เตรียมเปิดขายโครงการ Apen 
condo Lasalle Phase เฟส C 
มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท

ในปี 2562 โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ในการก่อสร้างประมาณ 14-20 
เดือน และคาดว่าจะเปิดตัวได้ใน
ไตรมาส4/2562
 
ส�าหรับธุรกิจอาหาร บริษัทฯยัง
มีแผนขยายร้านอาหารเพ่ิมอีก 1 
สาขา จากก่อนหน้านี้ได้เปิดไป
แล้ว 2 สาขา ซึ่งจะเป็นร้านอา
หารอิตาเลี่ยน บนถนนสุขุมวิท 
โดยปัจจุบันบริษัทฯได้มีการเซ็น
สัญญาเช่าพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว 
ซึ่งมูลค่าการลงทุนราว 10-20 
ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ให้บริการได้ในไตรมาส2/2562 
อีกทั้งบริษัทฯยังมีแผนขยาย
ตลาดส่งออกซึ่งเป็นอาหารไทย
ส�าเร็จรูป ไปยังอเมริกาและยุโรป 
ซึ่งบริษัทฯจะเน้นส่งยังโฮสเทล
เล็กๆ ร้านอาหารไทย รวมถึง
ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งช่วยหนุนให้
ธุรกิจอาหารเติบโตอย่างมีนัย
ส�าคัญ
 
ส�าหรับผลประกอบการปี 2561 
บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถท�าได้
เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยคาดรายได้จะเติบโตไม่ต�่า
กว่า 5% จากปีก่อนที่มีรายได้
รวม 9,345.32 ล้านบาท หลัง
จาก 9 เดือนแรกที่ผ่านมา 
บริษัทฯมีรายได้รวม 8,016.06 
ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯมี
การบันทึกก�าไรพิเศษจากค่าเสีย
หายคดีโครงการบ�าบัดน�้าเสีย
คลองด่าน และบันทึกก�าไรพิเศษ
จากการขายอุปกรณ์เปิดหน้าดิน
เหมือนถ่านหินแม่เมาะ
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ASIAN อยู่ระหว่างสรุปแผนธุรกิจปี 62

ASIAN มั่นใจมาร์จิ้นไตรมาส 4 
ดีต่อเนื่อง อานิสงส์อาหารสัตว์
เลี้ยงยังดี มาร์จิ้นกุ้งปรับตัวดีขึ้น 
เชื่อทั้งปี มาร์จิ้นได้ตามเป้า แม้
เป้ารายได้หมื่นล้านยังต้องลุ้นต่อ 
จาก 9 เดือนฟนัไป 7.1 พันล้าน 
แย้มแผนปีหน้า จ่อรุกธุรกิจอาหาร
สัตว์เกรดพรีเมี่ยม โชว์แบรนด์
สัญชาติไทย หวังปั้ นศักยภาพการ
ท�าก�าไรให้เติบโต

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ 
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ห้องเย็น
เอเชี่ยน ซีฟูด้ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ASIAN เปิดเผยว่า   บริษัทฯ 
ยังอยู่ระหว่างการสรุปแผนธุรกิจ
ปี 2562 ในเบื้องต้นแผนรุกธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์
ของตนเองคืบหน้าตามเป้า โดย
บริษัทย่อย บจก.เอเชี่ยนกรุ๊ป 
เซอร์วิส เตรียมเปิดตัวอาหารสัตว์
เลี้ยงแบรนด์ใหม่ “Monchou-
มอนชู” วางแผนรุกตลาดทั้งใน
ไทยและจีน คาดวางขายได้ภายใน
ไตรมาส 1 ปีหน้า โดยที่บริษัทเอ
เชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต เร่งเดิน
หน้าโครงการคลังสินค้าอัตโนมัติ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพไลน์ผลิต 
เพ่ือให้พร้อมรับการขยายตัวของ
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งฝ่ัง 
OEM และ แบรนด์

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ
ไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่ายัง

คงดีต่อเนื่อง มั่นใจอัตราก�าไรขั้น
ต้นเฉลี่ยทั้งปีไม่มีหลุดเป้า หลัง
ไตรมาส 3 โชว์อัตราก�าไรขั้นต้น
สูงท�าสถิติที่ 12.6% ท�าให้อัตรา
ก�าไรขั้นต้นเฉลี่ย 3 ไตรมาสกลับ
มายืนเหนือระดับ 10% ที่เป็นเป้า
หมายได้

ทั้งนี้ในไตรมาส 4 ธุรกิจแปรรูป
สัตว์น�้าแช่แข็งในกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากกุ้งยังมีแนวโน้มดี ในขณะที่
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะมี
ผลประกอบการที่น่าพอใจต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม 

“ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้ม
การเติบโตที่น่าสนใจทั้งตลาดใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ จาก
เมื่อ ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เราได้
ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า 
ลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 แห่ง 
ตามกลยุทธ์ที่ต้องการเข้าถึงผู้
บริโภคได้มากขึ้น และในปี 2562 
เราพร้อมจะรุกตลาดนี้อย่างเข้ม
ข้นมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่จะเจาะ
ตลาด OEM เพ่ิมเท่านั้น เรายัง
จะเปิดตัวแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง
พรีเมี่ยมของเราเอง ชื่อแบรนด์ 
Monchou ซึ่งเราได้ไป pre-
lanuch ที่ประเทศจีนแล้ว และ
คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในช่วงไตรมาส 1/2562 ทั้งตลาด
ไทย และตลาดจีน โดยครั้งนี้
เป็นการลงมาท�าแบรนด์ของบ
ริษัทฯ แบบเต็มตัวครั้งแรก” นาง
สาววรัญรัชต์ กล่าว

เล็งรุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ตนเอง - เร่งเดินหน้าโครงการคลังสินค้าอัตโนมัติ
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RS ตั้งเป้ารายได้ปี 62
แตะ 5 พันลบ. คาดก�าไรพุ่งนิวไฮ
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RS ตั้งเป้ารายได้แตะ 5 พันลบ.ในปี 
62 คาดก�าไรพุ่งนิวไฮ แย้มอยู่ระหว่าง
เจรจาพันธมิตรไทย-ตปท. หลายราย
เพ่ือซื้อกิจการ-ร่วมทุน คาดได้ข้อ
สรุปปี 62 มีโอกาสย้ายหมวดเทรด 
ไปหมวดค้าปลีก เหตุสัดส่วนราย
ได้ธุรกิจ MPC แตะ 60% คาดฐาน
ลูกค้าสิ้นปี 62 แตะ 1.5 ล้านราย จาก
ปัจจุบัน 1.1 ล้านราย - เตรียมเพ่ิม
พนักงาน Telesale ต่อเนื่อง จาก
ปัจจุบันมี 500 คน 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
คาดก�าไรสุทธิปี2562 จะท�าสถิสูงสุด
ใหม่ต่อเนื่องจากปีนี้ สอดคล้องกับ
รายได้ที่ตั้งเป้าเติบโตก้าวกระโดด
แตะ 5,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติ
สูงสุดในรอบ 37 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทฯ โดยในปีหน้าบริษัทฯ จะสร้าง
การเติบโตแนวราบ เพ่ือเปิดโอกาส
ตัวเองท�าธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ยิ่ง
กว่านั้นได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การ
ท�างานแบบ Diversification กระจาย
ธุรกิจสร้างความหลากหลายและแตก
ต่างจากธุรกิจเดิม มีการน�าความ
แข็งแกร่งของบิสิเนสโมเดลธุรกิจ
พาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-
platform Commerce หรือ MPC) 
มาซีเนอจี้กับธุรกิจสื่อ (Media) และ
ธุรกิจเพลง (Music) เข้าด้วยกัน
แบบมีประสิทธิภาพมาก มุ่งเน้นเจาะ
กลุ่มคนดูและแฟนเพลงเปลี่ยนเป็น
ฐานลูกค้า (Database) ถือเป็น
ระบบจัดการแบบไร้กรอบที่จะน�ามาสู่
ผลลัพธ์สูงสุด

"หลังจากการที่เราได้เปลี่ยนมาท�า
ธุรกิจขายสินค้า ทั้งพวกอาหารเสริม 
ครีมต่างๆมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นธุรกิจ
ที่ไปได้ดี มีมาร์จิ้นสูง โดยมีธุรกิจ 
MPC ที่เราท�ามีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง
ถึง 70% และตอนนี้กลายเป็นธุรกิจ
ที่ท�ารายได้หลักของเรา ปัจจุบันเรามี
รายได้อยู่ที่ 50% ของรายได้ทั้งหมด 
และปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 60% ถือ
เป็นการทรานส์ฟอร์มตัวเอง และใน
เดือนก.พ. ปีหน้าเราจะยื่นงบปี61 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ก็คาดว่ามีโอกาส

ที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาย้าย
หมวดธุรกิจไปอยู่ใน commerce 
แทน " นายสุรชัย กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับ
พันธมิตรทั้งในไทย และต่างประเทศ
หลายราย โดยอาจจะเป็นการเข้าซื้อ
กิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) 
เพ่ือเสริมสร้างธุรกิจ MPC ขยาย
ฐานธุรกิจให้กว้างและมีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเร่งการ
เติบโตและสร้างความมั่นคงของธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้
ข้อสรุปในปี 2562

"เราท�าธุรกิจแบบไม่เคยละทิ้งโอกาส 
เราชัดเจนว่าเราท�าธุรกิจกับโอกาส
ที่เรามั่นใจว่าเราสามรรถเข้าไปท�าได้ 
โดยตอนนี้เราอยู่ระหว่างเจรจากับ
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศหลาย
ราย ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเสริม 
MPC ได้ คาดว่าปีหน้าอาจจะมีปิดดีล
ได้บ้าง ส�าหรับการท�า M&A หรือ JV 
จริงๆมันมีหลายวิธี อาจจะไม่ใช่เรื่อง
ของการใช้เงินสดก็ได้ ในเรื่องของ
งบลงทุนของเราต้องบอกว่าปัจจุบัน
นี้แทบจะไม่มีกรลงทุนอะไรเพ่ิม แต่จะ
เป็นงบที่ใช้เป็นประจ�า และการลงทุนใน
ก่อนหน้านี้ไปแล้ว ซึ่งมีหลายมิติ โดย
ธุรกิจเพลง และอีเว้นท์ บริษัทฯไม่มี
การลงทุนเพ่ิม ธุรกิจสื่อ ช่อง 8 ตอน
นี้ก็อยู่ตัว มีเรตติ้งในระดับที่น่าพอใจ 
และจะใช้งบลงทุนเแลี่ยปีละ 1,400-
1,500 ล้านบาทเป็นประจ�าทุกปี ส่วน 
MPC ก็เป็นการลงทุนซอล์ฟแวร์การ
จัดการ Telesale คลังสินค้า เราก็ได้
มีการลงทุนไปหมดแล้ว แต่ที่จะต้อง
ลงทุนเพ่ิมคงจะเป็นการเพ่ิมเติมสินค้า
ใหม่ๆ " นายสุรชัย กล่าว

ขณะที่บริษัทฯยังมีแผนที่จะสร้าง
โรงงานผลิตสินค้าของธุรกิจ MPC 
เช่น สินค้าดูแลผิว(Magique) ,กลุ่ม
อาหารเสริม(S.O.M.) และกลุ่มดูแล
เส้นผม(Revive) โดยบริษัทฯก�าลัง
มองหาแนวทางในการลงทุนทั้งการ
สร้างเอง การเข้าซื้อกิจการ และการ
ร่วมทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้ขอ
สรุปในปี 2562
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RS ตั้งเป้ารายได้ปี 62
แตะ 5 พันลบ. คาดก�าไรพุ่งนิวไฮ

KTC คาดปี 62 ก�าไรโต ประมาณ 10%
คาดยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโต 15%

ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจ MPC 
บริษัทฯตั้งเป้าว่าสิ้นปี 2562 บริษัทฯจะมีฐาน
ลูกค้า (Database) ที่มาจากธุรกิจสื่อ ซึ่ง
เป็นฐานคนดูของช่อง อยู่ที่ 1,500,000 คน 
จากปัจจุบัน 1,100,000 คน โดยบริษัทฯคาด
ว่าจะมีลูกค้าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ 
28,000-35,000 คน 

ซึ่งบริษัทฯจะมีการเร่งเพ่ิมตัวแทนการขาย
ในปีหน้าอีก 1,500 คน จากปัจจุบันมีอยู่ 
1,000 คน รวมเป็นสิ้นปี 2562 บริษัทฯจะ
มีตัวแทนขาย 2,500 คน โดยมีสมาชิกที่
มียอด Active สั่งซื้อ 50,000-100,000 
บาท จะมีอยู่ที่ 220 คน อีกทั้งบริษัทฯจะมี
การรุกธุรกิจในรูปแบบขายตรง ไลฟส์ตาร์ 
บิส (LIFESTAR BIZ) โดยจะมีการสร้าง
ตัวแทนขายตรงด้วยการรับสมัครนักขายขั้น
เทพจากทั่วประเทศมากขึ้น และจะมีการเพ่ิม
พนักงาน Telesale ให้เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจาก
ปัจจุบันอยู่ที่ 500 คน

ขณะที่ธุรกิจสื่อทีวีดิจิตอล บริษัทฯมองว่า
สถานการณ์คงจะไม่แตกต่างจากปีนี้ ซึ่ง
ทางบริษัทฯต้องมีการเร่งพัฒนาช่องให้มี
คนดูเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมเรตติ้งให้กับช่อง 
โดยปัจจุบันช่อง8 มีผู้ชมเข้าออกประมาณ 
13 ล้านคนต่อวัน และมีค่าโฆษณาอยู่ที่ 
370,000-400,000 บาท/นาที/วัน และ
บริษัทฯมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในทุกๆเดือน

ส�าหรับธุรกิจเพลง ปัจจุบันสามารถสร้างราย
ได้ประมาณ 250 ล้านบาท โดยรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากออนไลน์ และลิขสิทธิ์ แต่ในส่วน
ของก�าไรสุทธิค่อนข้างที่จะมีการเติบโตเป็น
อย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯมีวิธีการบริหาร
จัดการต้นทุนที่ดี

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมาตรการ
เยียวยากลุ่มทีวีดิจิทัล บริษัทมองว่าจะส่งผล
ดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งจะสามารถตอ
บดจทย์ได้ทุกส่วน และที่ส�าคัญจะสามารถ
ช่วยลดต้นทุน แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบ
การได้

นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า จากการวางแผน
กลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งหมดจะสามารถท�าให้บริษัทฯมีรายได้และ
ก�าไรสุทธิในปี62 เติบโตท�าสถิติสูงสุดนับ
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯมา ต่อเนื่องจากปีนี้ ซึ่ง
หลังจาก บริษัทฯ ยื่นงบการเงินปีนี้ในช่วง
เดือนก.พ.62 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) บริษัทฯ อาจจะได้รับการ
พิจารณาเปลี่ยนหมวดธุรกิจเป็นหมวดการ
ค้าพาณิชย์ (commerce) จากปัจจุบันอยู่ใน
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media) เนื่อง
จากบริษัทฯได้มีการปรับแผนการด�าเนินงาน
โดยเน้นธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจ
พาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform 
Commerce หรือ MPC) ถือเป็นรายได้หลัก
ของบริษัทฯที่คาดว่าในปีหน้าจะมีสัดส่วนแตะ 
60% จากปัจจุบัน 50%

RS ตั้งเป้ารายได้ปี 62
แตะ 5 พันลบ. คาดก�าไรพุ่งนิวไฮ
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SUTHA ตั้งเป้ารายได้ปี 62
 โตไม่ต�่ากว่า 10-15%

SHOP

SUTHA ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โตไม่ต�่า
กว่า 10-15% เตรียมออกผลิตใหม่ 
High value added ในครึ่งปีหลังปี
หน้า คาดภายใน3 ปีจากนี้ ดันสัดส่วน
รายได้ตปท. เพ่ิมแตะ 15-20% จาก
ปัจจุบันไม่ถึง 10% เล็งบุกตลาด
ไต้หวัน -อินโดฯ - ศึกษาซื้อกิจการปูน
ขาว ทั้งใน-ตปท. แต่ยังไม่มีข้อสรุป

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด 
(มหาชน) SUTHA เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
ตั้งเป้ารายได้ปี2562 เติบโตไม่ต�่ากว่า 
15% เนื่องจากบริษัทฯ จะรับรู้รายได้
จาก บริษัท สระบุรีปูนขาว จ�ากัด ที่
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการมาเมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เข้ามาเต็มปีในปีหน้า 
ขณะที่บริษัทฯ มีแผนออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว 
โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
(High value added) เพ่ือรองรับ
กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเหล็ก และ
คาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดย
บริษัทฯ คาดว่าในระยะ 3-5 ปี สัดส่วน
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม High 
value added จะเพ่ิมขึ้นเป็น 50%
 
ขณะที่แผนการด�าเนินธุรกิจปีหน้า 
บริษัทฯ มีแผนเพ่ิมตลาดส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสนใจขยายตลาดส่ง
ออกไปยังประเทศไต้หวัน ซึ่งบริษัทฯ 
มองว่าเป็นตลาดที่ส�าคัญ เนื่องจาก
ปัจจุบันไต้หวันมีการน�าเข้าปูนขาว
จากประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม 
บริษัทฯ จึงมองว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปมี
ส่วนแบ่งทางการตลาด(มาร์เก็ตแชร์) 
ในประเทศไต้หวันได้ และอินโดนีเซีย มี
แผนขยายการส่งออกไปในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมน�้าตาล
 
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ที่มีตลาดส่งออก
ในประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เป็น
ตลาดส่งออกหลัก และยังมีการส่ง
ออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และ
ฟลิิปปินส์ โดยคาดว่าภายใน 3 ปีจาก

นี้ สัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะ
ขยับเพ่ิมขึ้นเป็น 15-20% จากปัจจุบัน
ที่มีสัดส่วนส่งออกไม่ถึง 10% ส่วน
ที่เหลืออีกกว่า 90% เป็นตลาดใน
ประเทศ

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่มีการ
ผลิตแล้วจ�านวน 3 แห่ง คือ โรงงาน
ที่ช่องสาริกา โรงงานที่หน้าพระลาน 
และโรงงานสร้างใหม่ที่ห้วยป่าหวาย 
โดยบริษัทฯ มีเตาเผาที่เดินการผลิต
รวม จ�านวน 7 เตา โดยมีก�าลังการ
ผลิต 320,000 ตันต่อปี ขณะที่บริษัท 
สระบุรีปูนขาว จ�ากัด มีเตาเผา 2 เตา 
โดยมีก�าลังการผลิต 100,000 ตันต่อ
ปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
รวม 420,000 แสนตัน

นายกีซ่า กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ 
ยังอยู่ระหว่างศึกษาเข้าซื้อกิจการปูน
ขาวเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
อีกทางหนึ่งนอกจากการเติบโตแบบ 
Organic Growth โดยสนใจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
แผนดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
ในขณะนี้ 

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการปีนี้ 
บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะเติบโต 20% 
จากปีก่อนที่มีรายได้ 919.76 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาขายปูน
ขาวราว 5-10% ตามต้นทุนที่สูงขึ้น
 
อนึ่ง SUTHA แจ้งผลประกอบการ 
9 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้รวมอยู่
ที่ 851.59 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 
59.42 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวสะสม 9 เดือนแรก
มีจ�านวน 319,000 ตัน เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันปีก่อน มีจ�านวน 
242,000 ตัน ส่วนผลประกอบการ
ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่
ที่ 919.76 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 
70.79 ล้านบาท

SHOP
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PORT ตั้งเป้ารายได้ปี 62
โตไม่ต�่ากว่า 10%

PORT ตั้งเป้ารายได้ปี62โตไม่ต�่ากว่า 10% 
จากปีนี้มั่นใจโตทะลุเป้า 15% ทั้งก�าไร-ราย
ได้ หลัง 9 เดือนโตแล้ว 17% คาด ธ.ค. นี้ 
สรุปพันธมิตรอีกราย ร่วมทุนกับกลุ่มมิตร
ผล ท�าท่าเรือแห่งใหม่ คาดใช้เงินลงทุนราว 
1 พันลบ. พร้อมคาดQ4/61 อวดผลงาน
สูงสุดของปีนี้ รับน�าเข้า-ส่งออกขยายตัว

นายบัญชัย ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล 
จ�ากัด (มหาชน) PORT เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
ตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เติบโตไม่ต�่ากว่า10% 
จากปีนี้ที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโต
ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่15% ทั้งในส่วนของ
ก�าไรและรายได้ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่
ของบริษัทฯ หลังในงวด 9 เดือนแรกของ
ปีนี้ บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 99.99 ล้านบาท 
เติบโตแล้ว 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และสูงกว่าก�าไรปี2560 ทั้งปี
ที่ท�าได้ 61.73 ล้านบาท ขณะรายได้ในงวด 
9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1.16 พันล้านบาท รวม
ทั้งอัตราก�าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของ
ปีนี้ เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 8.56% โดยเพ่ิมขึ้น 
55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน
อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 44.88% เพ่ิมขึ้น 
77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
"ปีนี้มีโอกาสทะลุเป้า จากเป้าที่เราตั้งไว้15% 
โดยเราคิดว่ามีโอกาสโตไม่ต�่ากว่า17% โดย
ตัวGross Profit margin ก็เป็นเรคคอร์ด
ไฮน์ หลักๆ ก็มาจากเทอร์มินอล ตัวเรือ
ฟดีเดอร์ที่วอลุ่มสูง ขณะที่ตัว BBT และ 
BCDS ก็ดีขึ้น" นายบัญชัย กล่าว
 
ส�าหรับการเติบโตในปีหน้าบริษัทฯ คาด
ว่า บริษัท บางกอก บาร์จ เทอรม์นิอล 
จ�ากัด (“BBT”) ซึ่งด�าเนินธุรกจิให้บริการ
ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส�าหรับเรือชายฝ่ัง
หรือเรือบาร์จ (Barge) โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นใน BBT 51% จะมีผลผลประกอบการ
เติบโตไม่ต�่ากว่า10% โดยมีอัตราการใช้
พ้ืนที่ ( Utilization rate) อยู่ที่ 60-70% 
ส่วนบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เด
โป เซอร์วิส จ�ากัด (“BCDS”) ซึ่งจะด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการซ่อมบ�ารุงตูค้อนเทนเนอ
ร์ คาดว่าจะเติบโตไม่ต�่ากว่า10% และ
มีUtilization rate ประมาณ 60%
 
ขณะที่ บริษัทฯ คาดว่าการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศในปีหน้า ยังมีทิศทางที่
ดีอยู่ โดยคาดว่าภาคการส่งออกและน�าเข้า
ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเมินจากการ
ขยายตัวของตัวเลขการส่งออก 10 เดือน
แรกของปีนี้ที่ขยายตัว 8% ส่วนตัวเลขการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้ ภาค
รัฐฯก็มีการคาดการ์ว่าจะโตกว่า 4%
 

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนราย
ได้มาจาก ธุรกจิท่าเทียบเรือเชิงพาณ
ชิยค์รบวงจร (Terminal Business 
Unit) ประมาณ 75-80% , ธุรกจิ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land 
Transportation Business Unit) 
ประมาณ 7% ,ธุรกิจใหบริการเก็บตู้
คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Rental 
Area and Warehouse Business Unit) 
ประมาณ 7% ส่วนที่เหลือเป็น ธุรกจิบริ
การที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service 
Business Unit)
 
นายบัญชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ คาด
ว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ จะได้ข้อสรุป
พันธมิตรที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนอีกราย
หนึ่ง ในการด�าเนินโครงการท่าเทียบเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ 
ร่วมกับบริษัทฯ และกับกลุ่มบริษัท น�้าตาล
มิตรผล จ�ากัด โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนใน
โครงการดังกล่าวไม่ต�่ากว่า 1 พันล้านบาท 
ซึ่งแหล่งเงินทุนจะน�ามาจากกระแสเงินสด
ภายในบริษัทฯ รวมทั้งการกู้จากสถาบัน
ทางการเงิน
 
ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการ
อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท น�้าตาลมิตรผล 
จ�ากัด และผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทต่าง
ชาติอีกหนึ่งราย เพ่ือด�าเนินโครงการท่า
เทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิง
พาณิชย์ และขอรับการส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (“BOI”)
 
ขณะที่คาดว่าท่าเรือแห่งใหม่ จะสามารถใน
การรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ได้ไม่ต�่ากว่า 
2 แสนทีอียู จากปัจจุบันมีมีพ้ืนที่รองรับตู้
คอนเทนเนอร์ได้ 4 แสนทีอียู
 
ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 
4/2561 คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในปี
นี้ ตามปริมาณการน�าเข้าและส่งออกที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการน�า
เข้าและส่งออกมีการเร่งส่งสินค้าในเดือน
ธันวาคม เพ่ือให้การขายสินค้าในช่วงต้นปี
หน้า ส่งผลให้ปริมาณารส่งออกเพ่ิมขึ้น
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาที่
จะเพ่ิมเรือกองชายฝ่ัง (Barge) เพ่ือ
ให้การบริหารจัดการกองเรือมีความสมดุล 
ระหว่างการเช่ากับเรือของบริษัทเอง จาก
ปัจจุบันที่มีเรืออยู่จ�านวน 18 ล�า แต่เป็น
เรือของบริษัทเอง 2 ล�า ที่เหลือเป็นการเช่า 
16 ล�า โดยบริษัทฯ จะมีการน�าแผนการเพ่ิม
กองเรือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ (บอร์ด) ในช่วงเดือนมกราคม ปีหน้า
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ICHI ตั้งเป้าปี 62
รายได้โตไม่ต�่ากว่า 15%

SHOP

ICHI ตั้งเป้าปี 62 สัดส่วนรายได้ตปท. เพ่ิมขึ้น
เป็น 50% จากปีนี้ 27% หลังบุกตลาด AEC 
- จีน คาดรายได้ปี62 โตไม่ต�่ากว่า 15% หลัง
รุกส่งออก คาดอัตราก�าไรขั้นต้นปีนี้ดีกว่าปี
ก่อนอยู่ที่ระดับ23% หลังเน้นคุมต้นทุน คาด
ปลายปีนี้สรุปแผนสร้างโรงงานในอินโดฯ คาด
เฟสแรกใช้เงินลงทุน 1.5 พันลบ. ก�าลังการ
ผลิต 200 ล้านขวดต่อปี

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ�านวยการ 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ICHI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปี 
2561 แตะ 6,700 ล้านบาท โดยปรับกลยุทธ์
สินค้าแต่ละแบรนด์ เช่นพัฒนาสูตรลดน�้าตาล
ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่นอิชิตัน รสต้นต�ารับ รส

จมูกข้าวญี่ปุ่น เย็นเย็น จับเลี้ยง และเย็น
เย็นโกลด์ ตอบสนองความต้องการ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ชูฉลากแสดง
การให้พลังงานน้อยเพียง 60 กิโล

แคลอรี่ต่อ 1 ขวด สอดรับกับ
คอนเซ็ปต์ “อิชิตัน ชาที่ใส่ใจ

คุณเป็นที่หนึ่ง” เตรียม
บุกหนักอิชิตัน ชิว
ชิว ชาเขียวผสมวุ้น
มะพร้าวหลังติดตั้ง
สายการผลิตใหม่เสร็จ
สิ้น เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับวัยรุ่นที่
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในตลาด

 
"ปี 2561 แนวโน้มตลาดเครื่องดื่ม

ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส�าหรับอิชิตัน
นอกจากการปรับกลยุทธ์สินค้าแต่ละแบรนด์
เพ่ือเจาะลูกค้าทุกกลุ่มให้ชัดเจนขึ้น ยังให้ความ
ส�าคัญกับการขยายช่องทางการขายในระดับ
เทรดดิชั่นนัลเทรด ภายในประเทศและเจรจาคู่
ค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น ส�าหรับหน้าร้อนซึ่ง
เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจได้เปิดตัวแคมเปญ 
“อิชิตัน รหัสรวยเปรี้ยง ฝาเดียว 4 คัน ขับ
มันส์ทั้งบ้าน” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 9 
พฤษภาคมนี้ ควบคู่กับกลยุทธการตลาดผ่าน
ออนไลน์ สร้างสีสันให้ตลาดเครื่องดื่ม จาก
แผนการด�าเนินงานทั้งหมดในปีนี้คาดว่าจะ
ผลักดันยอดขายที่ 6,700 ล้านบาท" นายตัน 
กล่าว
 
ส�าหรับภาพรวมตลาดส่งออกปีนี้ มองว่ามี
แนวโน้มการเติบโตชัดเจนโดยเฉพาะตลาด 
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ที่มีค�าสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาแล้ว 
คาดรายได้จากต่างประเทศจะเพ่ิมโตมากขึ้น 
โดยสัดส่วนจะอยู่ที่ 27 % ของยอดขายเป้า
หมาย
 
ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าในปี 2562 จะมีสัดส่วนราย
ได้จากต่างประเทศเป็น 50% จากปี 2561 ที่
คาดว่าตลาดส่งออกปีนี้จะมีสัดส่วนจะอยู่
ที่ 27% ของยอดขายเป้าหมาย โดยบริษัทจะ
รุกตลาดในAECและจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในประเทศจีนที่ช่วงไตรมาส3/61 บริษัทจะ
มีการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นเครื่องดื่ม
ผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย อาทิ 
ลิ้นจี่,ทุเรียนและมังคุด เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า
 
ส่วนในประเทศอื่นๆ เช่นที่ประเทศเวียดนามใน
ไตรมาส2/61 บริษัทจะมีออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 
1 SKUเช่นเดียวกันกับในประเทศเมียนมาร์ที่บ
ริษัทจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเช่นกันโด
ยเป็นกลุ่มเครื่องดื่มชูก�าลัง ซึ่งบริษัทประเมิน
ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญโดย
เฉพาะตลาด CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมีย
นมา และเวียดนาม ที่มีค�าสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามา
แล้ว ซึ่งคาดสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะ
เพ่ิมอย่างมีนัยส�าคัญ
 
นอกจากนี้บริษัทยังคาดว่ารายได้รวมในปี 
2562 จะเติบโตไม่ต�่ากว่า 15% จากปี 2561 ที่
บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตแตะ 6.7 พันล้าน
บาท โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ
อย่างการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในให้เหมาะ
สมกับการเจาะกลุ่มเฉพาะทางให้มากขึ้น และ
การวางเป้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องการเจาะกลุ่มตลาดต่ามงประเทศให้
มากขึ้น
 
ส�าหรับในปีนี้ปรับกลยุทธ์สินค้าแต่ละแบรนด์ 
เช่นพัฒนาสูตรลดน�้าตาลในกลุ่มสินค้าหลัก 
เช่นอิชิตัน รสต้นต�ารับ รสจมูกข้าวญี่ปุ่น เย็น
เย็น จับเลี้ยง และเย็นเย็นโกลด์ ตอบสนอง
ความต้องการเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ชูฉลาก
แสดงการให้พลังงานน้อยเพียง 60 กิโล
แคลอรี่ต่อ 1 ขวด สอดรับกับคอนเซ็ปต์ “อิชิ
ตัน ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่หนึ่ง” เตรียมบุกหนักอิ
ชิตัน ชิวชิว ชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าวหลังติด
ตั้งสายการผลิตใหม่เสร็จสิ้น เนื่องจากเป็นก
ลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับวัยรุ่นที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในตลาด
 
ขณะที่บริษัทคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นในปีนี้
บริษัทจะดีกว่าปีนี้ที่ท�าได้ 23% โดยบริษัทมี
การบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นอาทิการใช้
เครื่องจักรผลิตสินค้าได้เองเพ่ือลดต้นทุนใน
การผลิต และนอกจากนี้บริษัทได้ผ่านจุดต�่ามา
แล้วจากที่ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันด้าน
ราคาที่ค่อนข้างสูงในต่างประเทศ ส่วนภายใน
ประเทศการเก็บภาษีเครื่องดื่ม ที่มีค่าความ
หวานหรือน�้าตาลมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด 
(ภาษีน�้าหวาน) ในภาพรวมอัตราภาษีจะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2% จากปัจจุบันที่เก็บอยู่ที่ 20% ซึ่ง
จะครอบคลุมเครื่องดื่มทุกประเภท ซึ่งบริษัท
ได้ปรับกลยุทธ์สินค้าแต่ละแบรนด์ เช่นพัฒนา
สูตรลดน�้าตาลในกลุ่มสินค้าหลัก
 
ส�าหรับการลงทุนในปีนี้บริษัทคาดว่าจะไม่มีการ
ลงทุนที่มีนัยส�าคัญมากนัก ส่วนการลงทุน
สร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซียบริษัทคาด
ว่าจะสรุปแผนการลงทุนในช่วงปลายปีนี้ โดย
ในเบื้องต้นคาดว่าในเฟสแรกมีมูลค่า 1.5 พัน
ล้านบาทมีก�าลังการผลิต200 ล้านขวดต่อปี 
ทั้งนี้การที่บริษัทมีความสนใจในการเข้าลงทุน
เนื่องจากยอดขายเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปี
ก่อนที่ขาดทุน144 ล้านบาท เป็นขาดทุนไม่เกิน 
100 ล้านบาทในปีนี้ซึ่งบริษัทคาดว่ายอดขาย
จะอยู่ 3.9 ล้านลังหรือราว 600-700ล้านบาท
เพ่ิมขึ้นจากปี่ ก่อนที่ 1.8 ล้านลัง
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EASTW คาดรายได้ปี 62
โตกว่าปีนี้ พร้อมวางงบลงทุนราว 1 พันลบ.

EASTW ยอมรับรายได้ปีนี้ ทรงตัว 
จากปี 60 ที่ท�าได้ 4.35 พันลบ. หลัง
ปริมาณขายลดลง แต่คาดรายได้ปี62 
โตกว่า ปี61 เหตุกรมอุตุฯประเมินฝน
แล้ง กว่าปีนี้ หวังดันปริมาณขายน�้า
เพ่ิม เล็งผุดโครงการบริหารจัดการ
น�้าครบวงจร ใน Q1/62 แย้มปัจจุบัน
มีลูกค้าแล้ว 1 ราย วางงบลงทุน ปี 
62 ราว 1 พันลบ. ใช้พัฒนาระบบ-
ปรับปรุงเครื่องจักร

นายชรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ EASTW เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
ว่ารายได้ปี 2562 มีแนวโน้มเติบโต
กว่าปีนี้เล็กน้อย ตามปริมาณการขาย
น�้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 260 ล้าน
ลูก บาศก์เมตร จากปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ 
250.66 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจาก
ความต้องการใช้น�้าของลูกค้าใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เพ่ิม
สูงขึ้น ประกอบกับ ในปีหน้ากรม
อุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินสภาพ
อากาศทั้งปีว่าจะมีความแห้งแล้ง ส่ง
ผลให้ปริมาณน�้าในแหล่งน�้าจะมีค่อน
ข้างน้อยท�าให้บริษัทฯมีปริมาณการ
ขายน�้าเพ่ิมสูงขึ้น

นอกจากนี้ ปีหน้าบริษัทฯ เตรียมที่จะ
เปิดตัวโครงการการบริหารจัดการ
น�้าครบวงจร โดยล่าสุดได้มีการเซ็น
สัญญากับลูกค้าแล้ว 1 ราย ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดที่
ชัดเจนได้ในช่วงไตรมาส1/2562 อีก
ทั้งขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับ
ลูกค้าเพ่ิมอีก 1 ราย ซึ่งคาดว่าจะมี
ความชัดเจนได้ ภายในปี 2562

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังได้เตรียมงบ
ลงทุนในปี 2562 ประมาณ 1,000 
ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ
ผลิตน�้า และใช้ในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยมีแหล่ง
เงินทุนมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯมีอัตราหนี้
สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.9 เท่าจึงท�า
ให้บริษัทฯยังคงมีความสามารถในการ
กู้ได้อีกค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดภาพรวม
ผลประกอบการปีนี้ คาดรายได้ปี 
2561 มีแนวโน้มทรงตัวจากปีก่อนที่
ท�าได้ 4,356.63 ล้านบาท เนื่องจาก 
ในปีนี้สภาพอากาศมีฝนตกชุกท�าให้มี
ปริมาณน�้าในแหล่งน�้าค่อนข้างมากส่ง
ผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการขายน�้าทรง
ตัวจากปีก่อน

"เรามองว่ารายได้ปีนี้จะทรง ตัวจาก
ปีก่อน เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีฝนตกชุก 
ปริมาณน�้าเยอะท�าให้เราขายน�้าได้น้อย
ลงซึ่งคาดว่าใกล้เคียงกับปี 2560 แต่
ในปีหน้าจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ประเมินสภาพอากาศว่าฝนจะแล้ง
กว่าปีนี้ ก็จะท�าให้ในปีหน้ารายได้ของ
เราเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ จากปริ
มารการขายน�้าที่เพ่ิมขึ้น "นายชรินทร์ 
กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯเน้นการบริหารจัดการน�้า
ในเขตพ้ืนที่ EEC โดยปัจจุบันบริษัทฯ
มีสัดส่วนรายได้จากน�้าดิบ 60% น�้า
ประปา 30% น�้าควบคุมคุณภาพและ
น�้ารีไซเคิลรวมกันประมาณ 10% โดย
บริษัทฯมองว่า น�้าควบคุมคุณภาพ
เป็นผลิตภัณพ์ที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้น
ในอนาคต โดยในปีนี้บริษัทฯได้มีแการ
เซ็นสัญญาซื้อขายน�้าในอุตสาหกรรม
จ�านวน 2 สัญญา ได้แก่ บริษัท 
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
(AMATA) 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ใน 
ปี 2563 และบริษัทฯได้มีการเซ็นสัญ
ยากับ บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดร
เวล ลอปเมนท์ จ�ากัด(มหาชน) หรือ 
GULF ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และสามารถด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2564 และบริษัทฯคาดว่าในปีหน้า
บริษัทฯจะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้า
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง
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COL ปักหมุดปี 62
รายได้โต 10%

SHOP

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ COL เปิดเผยว่า  บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 โต
มากกว่า 10% หลังบริษัทฯเตรียมขายธุรกิจเพ่ิม เบื้องต้นเป็นการ
น�าแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาบริหารเพ่ิม จากปัจจุบันมีเพียง 
Office Mate และ B2S รวมถึงบริษัทฯจะมีการขยายสาขาเพ่ิมเติ 
มอีก 12 แห่ง จากปีนี้ที่เปิดไปทั้งหมด 8 สาขา
 
ขณะที่บริษัทฯยังได้วางงบลงทุนในปีหน้าไว้ราว 500-600 ล้านบาท 
ส�าหรับ ลงทุนขยายสาขาและปรังปรุง Office Mate และ ขยาย
สาขาและปรับปรุง B2S บริษัทจะเริ่มเน้นการขายแฟรนไชส์สาขาเพ่ิม
มากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ในช่วงท�าแผน
 
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก Office Mate 60-65% , 
B2S 32-33% , และอื่นๆ 1-2%
 
นายนายวรวุฒิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะขายหุ้น
เพ่ิมเติม หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯได้ขายหุ้นไป 1% หรือ 1 ล้าน
หุ้น จากที่มีอยู่ 60 ล้านหุ้น ท�าให้ปัจจุบันเหลืออยู่ 58.64 ล้านหุ้น 
หรือคิดเป็น 9.16% โดยการขายหุ้นไปนั้นบริษัทฯจะน�าไปลงทุนใน
ธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 บริษัท เพ่ือต่อยอดธุรกิจให้เติบโตและมีความ
แข็งแกร่งเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบันครอบครัวตระกูลอุ่นใจยังถือหุ้นอยู่
ในสัดส่วนที่มากกว่า 10% โดย นางมารินี อุ่นใจ ถืออยู่ 8 ล้านหุ้น 
หรือ 1.25%
  
อย่างไรก็ตามบริษัทฯยอมรับว่ารายได้ปีนี้จะท�าได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 10% หลัง 9 เดือนแรก บริษัทฯ รายได้เพียง 4-5% โดยบริษัทฯ 
มีรายได้อยู่ที่ 9,331 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 587 ล้านบาท เนื่องจาก
ในช่วงไตมาส 3/2561 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากการย้ายคลัง
สินค้า ท�าให้มีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก
 
ส่วนผลการด�าเนินงานในไตรมาส4/2561 คาดจะดีกว่า
ไตรมาส3/2561 เนื่องจาก บริษัทฯจะมีการเปิดสาขา B2S เพ่ิม 
4 สาขาและ Office Mate 4 สาขา รวมถึงช่วงสิ้นปีรัฐบาลได้มี
มาตรการช็อปช่วยชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้น 
โดยจะเน้นยางพารา และ หนังสือ โดยบริษัทฯมองว่าจะเป็นผลบวก
ต่อ B2S

SHOP
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AIT คาดปี 62
รายได้ฟื้ น หลังผ่านจุดต�่าสุดไปแล้ว

นายอัศวิน กังวลกิจ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานการเงิน บริษัท แอ็ดวาน
ซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIT 
เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดรายได้
ปี 2562 จะสามารถฟื้ นตัวได้ 
โดยเชื่อว่าบริษัทฯได้ผ่านจุดต�่า
สุดไปแล้วในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯได้
มีการปรับลดเป้าหมายรายได้ปี
นี้เหลือ 4,000 ล้านบาท จาก
เดิมที่ตั้งไว้ที่ 6,000 ล้านบาท 
เนื่องจากโครงการลงทุนภาค
รัฐชะลอตัว ท�าให้การประมูล
งานชะลอตัวตามไปด้วย
 
ขณะที่คาดอัตราก�าไรสุทธิใน
ปีหน้า ยังมีแนวโน้มดี แม้ 9 
เดือนที่ผ่านมาจะลดลงมาอยู่
ที่ 6.44% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่ท�าได้ 8.79% 
เนื่องจากมีการที่แข่งขันสูง 
ส่งผลมีมาร์จิ้นต�่า แต่ค่าใช้ยัง
คงที่ จึงเป็นแรงกดดันต่อผล
ประกอบการของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานใน
มือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 
ราว 2,535 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถทยอยรับรู้เป็นราย
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี
โครงการที่อยู่ระหว่างประมูล 
มูลค่า 214 ล้านบาท และมียอด
ค�าสั่งซื้อ 308 ล้านบาท
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังเตรียมที่
จะเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีโครงการ
ที่บริษัทฯสามารถเข้าร่วมได้
มูลค่าราว 16,634 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทฯจะท�าการพิจารณา
เพ่ือเข้าร่วมประมูลในโครงการ
ที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้รับงาน 50% ของจ�านวน
โครงการที่เข้าร่วมประมูล
 
ปัจจุบัน บริษัทณ มีสัดส่วน
รายได้จากภาคเอกชน 52% , 
รัฐบาล 26% , กสทช.และทีโอ
ที 21% และอีก 1% มากจาก
สัดส่วนอื่น ซึ่งแบ่งเป็น จาก
ธุรกิจโครงการ 74% ธุรกิจ
บริการ 21% และธุรกิจเช่า 4% 
ส่วนที่เหลืออีก 1% มาจาก
ธุรกิจอื่นๆ
 
นายอัศวิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
เทคโนโลยี 5G ที่ค่ายโทรศัพท์
มือถือได้ท�าการเริ่มทดลอง
ระบบ บริษัทฯมองว่า มองหาก
น�าเทคโนโลยีมาใช้ จะเป็นผลดี
ต่อบริษัท เพราะ จะท�าให้ลูกค้า
มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจะ
เป็นสินค้าของบริษัทฯเอง โดย
บริษัทเตรียมความพร้อมด้าน
บุคคลให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรองรับปัจจัยดังกล่าว 
นอกจากนี้ในส่วนของ IoT 
โซลูชั่น บริษัทยังมีแผนออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของบริษัท
เอง
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SAWAD ตั้งเป้ารายได้ - พอร์ตสินเชื่อ ปี 62
 โต 20 - 30% พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 4%

SHOP

นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผย
ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 
เติบโต 20-30% ตามพอร์ต
สินเชื่อที่คาดว่าจะขยายตัว 20-
30% โดยมองว่าภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวจะสนับสนุนให้เกิดความ
ต้องการสินเชื่อมากขึ้น
 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อ เพ่ือรักษา
ระดับหนี้เสีย(NPL) ให้ไม่เกินระดับ 
4%จากสิ้นปีนี้คาดว่า NPL จะอยู่
ในระดับที่ไม่เกิน 5% ตามเป้าที่
บริษัทฯ ตั้งไว้ ขณะที่บริษัทฯตั้ง
เป้าลูกหนี้ต่อสาขาในปีหน้าไว้ที่ 14 
ล้านบาท จากปัจจุบัน 10 ล้านบาท 
โดยจะเน้นพัฒนาคุณภาพการให้
บริการมากขึ้น
 
ส�าหรับปีหน้า บริษัทฯ วางงบ
ลงทุนราว 3,000 ล้านบาท เพ่ือ
ใช้ส�าหรับขยายสาขาจ�านวน 
200-400 สาขาให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยแต่ละสาขาคาด
ว่าจะใช้เงินลงทุนราว 80,000-
100,000 บาท รวมถึงใช้พัฒนา
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพ่ือความสะดวกต่อการให้
บริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างศึกกษาเทคโนโลยีดัง
กล่าวอยู่ โดยคาดว่าใช้งบลงทุน
มากกว่า 100-200 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
2562 บริษัทฯยังเตรียมออกหุ้น
กู้มูลค่าราว 3,000-4,000 ล้าน
บาท เพ่ือรองรับการปล่อยสินเชื่อ
และเป็นการถือเงินสดให้มากขึ้น
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดอกเบี้ย
ไทยที่เชื่อว่าจะเป็นขาขึ้นในระยะต่อ

ไป โดยปัจจุบันต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.6-
3.7%
 
ขณะที่ในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
(PP) ให้กับกลุ่ม คาเธ่ย์ ไฟแนน
เชียล โฮลดิ้ง จ�านวน 2,500-
2,600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะท�าให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้ม
ลดลงและในปัจจุบันบริษัทมีอัตรา
หนี้สินต่อทุน (D/E) 1.7-1.8 เท่า 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต�่า
 
ส่วนธุรกิจการบริหารจัดการ
หนี้เสีย ปัจจุบันบริษัทมีการใช้
เงินลงทุนแล้วราว 1,100 ล้าน
บาท เพ่ือซื้อหนี้เสียเข้ามาบริหาร
แล้วเป็นมูลหนี้ทั้งหมด 5,000-
10,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 
บริษัทได้วางงบลงทุนเพ่ือประมูล
หนี้เสียเข้ามาบริหารเพ่ิมเติมราว 
2,000-3,000 ล้านบาท
 
นางสาวธิดา กล่าวเพ่ิมเติมถึง 
แนวโน้วผลประกอบการไตรมาส 
4/2561 คาดจะเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่องหลังจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นข
องธุรกิจหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาล 
ซึ่งคาดว่าความต้องการสินเชื่อ
ค่อนข้างมาก และจะช่วยหนุนให้
ผลประกอบการในปี2561 เติบโต
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งว่าพอร์ตสิน
เชื่อจะเติบโตราว 20-30% จาก
สิ้นปีก่อน ที่มียอดสินเชื่อคงค้าง
อยู่ที่ราว 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะ
ท�าให้สิ้นปี 2561 บริษัทฯมียอดสิน
เชื่อคงค้างอยู่ที่กว่า 3 หมื่นล้าน
บาท โดยปัจจุบันบริษัทฯมีพอร์ต
สินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้าน
บาท

SHOP
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NVD ปี 62 เล็งเปิด
โครงการใหม่ มูลค่า 8 พันลบ.

นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เนอวำ
นำ ไดอิ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
NVD เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
รายได้ ปี 2561 จะต�่ากว่าเป้า
หมายที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโต 20-
30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 
2,608.07 ล้านบาท รวมทั้ง
ยอดขายจะต�่ากว่าเป้าที่ตั้งเป้า
ไว้ที่ 4.5 พันล้านบาท โดยคาด
ว่าจะท�าได้ราว 3,000 ล้านบาท 
เนื่องจากที่บริษัทฯได้มีการปรับ
โครงสร้างการก่อสร้างเป็นระบบ 
Precast
 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าแนว
โน้มผลการด�าเนินงานไตรมาส 
4/2561 จะเติบได้ดีกว่าไตรมาส 
3/256 เนื่องจากบริษัทฯจะมี
การรับรู้จากโครงการ Nirvana 
Define ศรีนครินทร์ - พระราม 
9 มูลค่า 1,900 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันมียอดขายไปแล้วกว่า 
63 ยูนิต โดยโอนไปแล้ว 15 
ยูนิต และ และมี Backlok อีก 
48 ยูนิต ซึ่งจะสามารถทยอยรับ
รู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง
 
ขณะที่บริษัทฯจะมีการทยอย
รับรู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมิเนียม BANYAN TREE 
รีเรสซิเดนซ์ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ 
มูลค่า 6,538 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันมียอดขายไปแล้ว 60 
ยูนิต ซึ่งโครงการดังกล่าวจะ
เริ่มโอนไตั้งแต่ไตรมาส4/2561 
เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขาย
รอโอน (Backlog) รวมราว 

3,031 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถ
ทยอยรับรู้ในไตรมาส 4/2561 
เป็นบางส่วน และที่เหลือจะ
ทยอยรับรู้ในปี 2562 ราว 
2,000 ล้านบาท จากโครงการ 
BANYAN TREE ส่วนที่เหลือจะ
เป็นโครงการในแนวราบ 

อีกทั้งปัจจุบัน บริษัทฯมีที่ดิน
ในมือราว 228 ไร่ มูลค่า 
35,000 ล้านบาท ได้แก่ท�าเล
ถนน รัตนาธิเบศร์ จ�านวน 12.4 
ไร่ และถนน ศรีนครินทร์-ร่ม
เกล้า จ�านวน 215.5 ไร่ นอกจาก
นี้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างพัฒนา
โครงการใหม่ 14 โครงการ 
มูลค่ารวมราว 10,630 ล้านบาท
 
ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯเตรียม
เปิดโครงการใหม่ 10 โครงการ 
มูลค่ารวมราว 8,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็น โครงการที่บริษัท
พัฒนาเอง 3-4 โครงการ 
และโครงการร่วมทุนกับไดวะ 
เฮ้าส์ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนา
โครงการบ้านเดี่ยวไฮเอนด์ ภาย
ใต้แบรนด์ เนอวานา บียอน
ด์ 1 โครงการ และยังมีการรับ
สร้างบ้านแบบเทิร์นคีย์อีก 4-5 
โครงการ ซึ่งจะผลักดันรายได้ใน
ปีหน้าจะเติบโตกว่าปีนี้
 
ส�าหรับความคืบหน้าการลงทุน
โครงการมิกซ์ ยูส ขณะนี้บริษัทฯ 
อยู่การเจรจากับพันธมิตรต่าง
ประเทศ จ�านวน 3 ราย คาดว่า
จะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงต้น
ปี 2562
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S ลั่นรายได้ปี 62
แตะ 2 หมื่นลบ. เร็วกว่าเป้าหมายเดิมในปี 63

SHOP

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่า
ในปี 2562 รายได้มีแนวโน้มแติบโต แตะระดับ 
20,000 ล้านบาท ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่
ตั้งไว้ว่าจะสามารถท�าได้ในปี 2563 

เนื่องจากบริษัทฯได้มีการรับรู้รายได้จากการ
โอนโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวต่อ
เนื่อง ได้แก่ ดิ เอส อโศก, ดิ เอส แอท สิงห์ 
คอมเพล็กซ์, สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส, บัน
ยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รวม
ทั้งการรับรู้รายได้เต็มปี จากอาคารส�านักงาน
สิงห์ คอมเพล็กซ์,โรงแรม Outrigger 6 
โรงแรม และเริ่มรับรู้รายได้จาก โครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 
"ปี 2562 ถือเป็นปีที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่
เราได้มีการลงทุนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดย
ปลายปีนี้เราเริ่มมีการโอนโครงการ ดิ เอส 
อโศก ซึ่งมียอดขายไปแล้วกว่า 80% และ
โครงการบันยันทรีฯ รวมถึงกลางปี 62 
จะมีการโอนโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ 
คอมเพล็กซ์ อีกทั้งปีหน้าเราจะมีการเปิด
โรงแรมที่โครงการ Crossroad ที่มัลดีฟส์ 2 
โรงแรม ได้แก่ Curio และ Hardrock และมี
การเปิดเช่าพ้ืนที่ในคอมมูนิตี้ มอลล์อย่าง The 
Marina ด้วย รวมถึงเรารับรู้รายได้เต็มปีจาก
โรงแรมใน Outrigger 6 แห่งด้วย" นายนริศ 
กล่าว
 
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯได้วางงบลงทุน
ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการ
ลงทุนก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม 1 
โครงการ มูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาท และ
ก่อสร้างโครงการอาคารส�านักงานให้เช่าและ
ค้าปลีก (Mixuse) โครงการ OASIS มูลค่า
ราว 4,000 ล้านบาท รวมถึงรองรับการเข้า
ซื้อกิจการทั้งในไทยและต่างประเทศ จ�านวน 
10,000 ล้านบาท
 
พร้อมกันนี้บริษัทฯยังได้มีการวางงบลงทุน
รวมระยะยาว ซึ่งจะทยอยใช้ตั้งแต่ปี 2562-
2566 ประมาณ 85,000 ล้านบาท โดยเน้น
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในทุกกลุ่มธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งพัฒนาแบรนด์ให้เป็น 
“Leading Premium Brand “ ระดับสากล
 
ขณะเดียวกันบริษัทฯคาดว่าในปี 2562 
บริษัทฯจะมีโรงแรมภายใต้การบริหารงาน
ประมาณ 41 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 37 แห่ง 
โดยบริษัทฯเตรียมที่จะเปิดโรงแรมใหม่ที่
โครงการ Crossroad ที่หมู่เกาะมัลดีฟส์ เพ่ิม
อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Curio by Hilton 
และ โรงแรม Hardrock ภายในไตรมาสที่ 
1/2562 พร้อมกันนี้บริษัทฯเตรียมที่จะปิดดีล
เจรจาเข้าซื้อโรงแรมแห่งใหม่ทั้งในและต่าง
ประเทศอีก 1-2 แห่ง
 
ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่อง
เที่ยวในประเทศไทยลดลง ส่งผลกระทบกับ
บริษัทเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วน
นักท่องเที่ยวจีนมีจ�านวนน้อย โดยสัดส่วน

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ายุโรปประกอบกับ
ส่วนใหญ่บริษัทจะเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง 
และตลาดบน ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างดี โดย
ในปีนี้โรงแรมของบริษัทมีอัตราการเข้าพัก 
(OCC) เฉลี่ยทั้งปี 80-90% แต่ถ้านับเฉพาะ
ในประเทศไทย จะอยู่ที่เกือบ 80%

นอกจากนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาที่จะเข้า
ซื้อกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างรายได้
ประจ�าให้กับบริษัทฯ ประมาณ 2-3 ธุรกิจ โดย
หนึ่งในนั้นจะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ด้วย ซึ่ง
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเพ่ิมสัดส่วนรายได้
ประจ�า (Recurring income) เป็น 50% ใน
ปี 2566
 
ด้านแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากกระแส
เงินสดของบริษัท ก�าไรจากการด�าเนินงาน 
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออก
หุ้นกู้ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการวางแผนระดม
ทุนระยะยาว ผ่านการตั้งกองทุนทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยได้
มีการเปิดตัวทรัสต์กองแรก ภายใต้ชื่อ ทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth 
Leasehold Real Estate Investment 
Trust (SPRIME) เพ่ือเป็นช่องทางน�า
สินทรัพย์คุณภาพของกลุ่มบริษัทฯ เข้าระดม
ทุน

โดยทรัสต์ SPRIME จะเข้าลงทุนครั้งแรก
ในพ้ืนที่บางส่วนของอาคารซันทาวเวอร์ส 
เป็นระยะเวลา 30 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้
ชวนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งบริษัท เอส รีท แมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการกอง
ทรัสต์ และยังได้แต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟวิเจอร์ 
จ�ากัดในเครือบริษัทฯ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทฯ
คาดว่าการออกกองทรัสต์ในครั้งนี้จะสามารถ
ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เหลือ 1.2 
เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่า

นายนริศ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากการที่บริษัทฯ
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่อง 
ท�าให้บริษัทฯคาดว่าในปี 2566 จะได้รับการ
จัดอันดับเข้าเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones 
Sustainability Indices หรือ DJSI ได้ โดย
ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทฯมา บริษัทได้มีการลงทุน
ขยายธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสร้างรายได้ให้
กับบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และใน
ปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทมีการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง จากการทยอยรับรู้รายได้เข้ามา
ต่อเนื่อง และมีก�าไรจากการด�าเนินงาน ซึ่ง
จะสามารถเป็นข้อมูลที่บริษัทฯเดินทางไป
ให้ข้อมูลนักลงทุน หรือ Roadshow เพ่ือ
แสดงศักยภาพทางธุรกิจให้กับกองทุนในต่าง
ประเทศได้ โดยจะเริ่มต้นเดินสายโรดโชว์ตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นไป เพ่ือที่จะดึงดูดกองทุน
ใหญ่ระดับโลกเข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ

SHOP
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SSP คาดรายได้ปี 62
โตไม่ต�่ากว่า 20% - หวังก�าไรนิวไฮต่อเนื่อง

นำยวรุตม์ ธรรมำวรำนุ
คุปต์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท เสริมสร้ำง พำวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หรือ SSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ
คาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโต
ไม่ต�่ากว่า 20% ขณะที่คาด
ก�าไรจะท�าสถิติสูงสุดใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง หลังบริษัทฯ เตรียม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) 
โครงการโรงไฟฟา้ในมองโกเลีย 
ก�าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ 

ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างไปแล้วกว่า 90% โดย
คาดว่าจะสามารถ COD ได้ใน
ช่วงต้นปี 2562 ส่วนโรงไฟฟา้
โซลารฟารม์ที่เวียดนาม ขนาด
ก�าลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ 
คาดว่าจะ COD ได้ช่วงกลาง
ปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ
มีก�าลังการผลิตไฟฟา้ทั้ง 157 
เมกกะวัตต์

ขณะที่ผลการด�าเนินงานในปี 
2561 บริษัทฯคาดว่ารายได้จะ
สามารถท�าได้เกิน 1,000 ล้าน
บาทเติบโตทะลุเป้าที่ 10% ส่วน
แนวโน้ก�าไรสุทธิปีนี้ คาดว่าจะท�า
นิวไฮ หลังจากที่ 9 เดือนแรกที่
ผ่านมา บริษัทฯมีผลการด�าเนิน
งานโตกว่าทั้งปีของปี 2560 
ประกอบกับ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการ
ที่ COD แล้วรวมประมาณ 85 
เมกะวัตต์ และเตรียมที่จะ COD 
โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม ส�าหรับ
หน่วยงานราชการ/องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อพศ.) 
จ.ราชบุรีอีก 5 เมกะวัตต์ ที่คาด

ว่าจะเห็นได้ในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2561 - ต้นเดือน
ธันวาคม 2561 ซึ่งจะส่งผลให้
ทั้งปีนี้บริษัทฯ COD ทั้งหมด 
90 เมกะวัตต์ เป็นไปตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่
ระหว่างการศึกษาเข้าลงทุนใน
ธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานลม และ
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรูป
แบบบการลงทุนคาดว่าจะเป็น
ไปได้ทั้งการเข้าร่วมลงทุน และ
การพัฒนาโครงการด้วยตนเอง 
โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างเจรจา
กับลูกค้าราว 2-3 ราย และในปี
หน้าคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
อย่างน้อย 1 ราย

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญา
การซื้อขายไฟ (PPA) จ�านวน 
240 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถทยอย COD ได้ถึง
ปี 2564 โดยบริษัทฯมองว่ามี
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอส�าหรับ
รองรับการลงทุน

อนึ่ง SSP รายงานผลการด�าเนิน
งานในงวดงวด 9 เดือน มี
ก�าไรสุทธิ 378 ล้านบาท เพ่ิม
ขึ้น 41% และมีก�าไรหลักจาก
การด�าเนินการอยู่ที่ 390 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 8% ในขณะที่
ไตรมาส3/61 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 
118 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 119% จาก
งวดเดียวกันปีก่อน และมีก�าไร
หลักจากการด�าเนินการอยู่ที่ 
124 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9% จาก
งวดเดียวกันปีก่อน 
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SABINA ตั้งเป้ายอดขายปี 62
โต 10-12 % พร้อมวางงบลงทุนการตลาดปีหน้าไว้ที่ 5%

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) SABINA 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปี2562 เติบโต 10-12% 
พร้อมทั้งคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับเดียวกับ
ปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ 50% เนื่องจาก บริษัทฯ จะเน้นควบคุม
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งรุกขยายการขายผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้น
 
ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ บริษัทฯ สามารถท�ายอด
ขายจากช่องทางออนไลน์ได้เติบโตถึง 161% ส่วนช่องการ
ขายอื่นๆ ทั้ง 3 ช่องทาง ทั้งช่องทางรีเทลซึ่งเป็นช่องทาง
หลักของสินค้าแบรนด์ “ซาบีน่า” ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปีนี้เติบโต 7.6% ขณะที่รายได้จากการส่งออก (SABINA 
EXPORT) เติบโต 29% และรายได้จากการรับผลิตเพ่ือส่ง
ออก (OEM) เติบโต 44.5%
 
ส�าหรับในปี 2562 ตั้งงบลงทุนการตลาดไว้ที่ 5% ของ
ยอดขาย เพ่ือสนับสนุนการท�าแคมเปญ รวมทั้งการจัดกิจ
จกรรมการตลาดผ่าช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีแผนขยาย
ก�าลังการผลิตชุดชั้นใน จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวมอยู่
ที่ 1 ล้านชิ้น/เดือน โดยมีแผนจะขยายก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น
อีก 10%
 
นายบุญชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ 
บริษัทฯ ได้วางแผนออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ โดยจะเป็น
สินค้าในกลุ่มราคาสูง เป็นสินค้า Hi-Fashion ในคอลเล
คชั่นใหม่ของ “ซาบีน่า แม๊กกี้ เมย์” (SABINA Maggie 
Mae) และ “ซาบีน่า แมด มัวแซลล์” (SABINA Mad 
Moiselle) ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับและกระตุ้นก�าลัง
ซื้อในช่วงสุดท้ายปลายปีได้เป็นอย่างดี
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SHOP

PJW ตั้งเป้ายอดขายปี 62
โตไม่ต�่ากว่า 8-10 % หลังยอดออเดอร์คึกคัก

SHOP

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PJW 

เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ายอด
ขายปี 2562 เติบโตไม่ต�่ากว่า 
8-10 % จากปีนี้ หลังมีแผน
ออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมา
ฟื้ นตัว 

เนื่องจากหมดโครงการรถยนต์
คันแรก ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์มีการออกโมเดลรถใหม่ 
ท�าให้บริษัทได้รับออร์เดอร์ผลิต
ชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้น ขณะที่ก�าลังซื้อผู้
บริโภคเริ่มกลับมาฟื้ นตัว
 
ในส่วนสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์
น�้ามันหล่อลื่น เริ่มมีสัญญาณ
ที่ดี เนื่องจากปริมาณค�าสั่งซื้อ
จากลูกค้าเริ่มทยอยกลับมาแล้ว 
ดังนั้นน่าจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง 
รวมถึงสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์
นม และ นมเปรี้ยว ปัจจุบัน
มียอดค�าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นเล็ก
น้อย แต่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้รับค�า
สั่งซื้อไว้แล้วในอนาคต
 
ขณะที่บริษัทมีแผนจะขยาย
ลงทุนในโรงงานพ่นสี เฟส 1 
เนื่องจากได้รับออร์เดอร์เพ่ิม
เติมในโมเดลที่หลากหลายมาก

ขึ้นและมีปริมาณมากเพียงพอ
ส�าหรับการลงทุนเพ่ิมโดยคาด
ว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 
2562
 
แผนธุรกิจในประเทศจีนนั้น 
ปัจจุบันมี บริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก (เจียงซู) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติก ซึ่งอยู่ที่มณฑลเจียงซู 
ประเทศจีน 

ขณะนี้ลูกค้าได้อนุมัติให้บริษัท
เข้าท�าสัญญาตั้งแต่ในไตรมาส 
3/61 โดยสัญญามีระยะเวลา 6 
ปี และต่อสัญญา 2 ปี คาดว่าปี
หน้าจะเริ่ม มียอดขายทยอยเข้า
มาประมาณ 100 ล้านบาท และ
ประมาณการไว้ว่าจะเพ่ิมเป็น 
300 ล้านบาทในปี 63
 
อนึ่ง PJW รายงานผลประกอบ
การในงวดไตรมาส 3/61 มี
รายได้รวมอยู่ที่ 719.64 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 17.19% จากงวด
เดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมอยู่
ที่ 614.08 ล้านบาท ขณะที่มีผล
ขาดทุนสุทธิ 33.55 ล้านบาท 
ขณะที่งวด 9 เดือนปี 2561 มี
รายได้รวมอยู่ที่ 2,210.29 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 9.63% จากงวด
เดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมอยู่
ที่ 2,016.18 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนอยู่ที่ 18.55 ล้านบาท
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JUBILE คาดปี 62
รายได้โตกว่าปีนี้ ตามยอดขายสาขาเดิมหนุน 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JUBILE เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ปี 2562 จะ
เติบโตมากกว่าจากปีนี้ ตามยอด
ขายจากสาขาเดิมที่คาดว่าจะโตราว 
5-8% ขณะที่บริษัทฯจะท�าการขยาย
สาขาใหม่เพ่ิมอีก 5 สาขา ซึ่งบริษัทฯ 
คาดว่าสาขาใหม่จะสามารถสร้าง
ยอดขายได้ถึง 3-5% ของรายได้
รวม ประกอบกับจะมีการออกสินค้า
ใหม่และจัดแคปเปญเพ่ือกระตุ้นยอด
ขายอย่างต่อเนื่อง
 
อย่างไรก็ตามตามบริษัทฯ จะมีการ
เปิดเผยรายละเอียดของแผนธุรกิจ
ในปี2562 ได้ในเดือนมกราคมปีหน้า 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการ
ด�าเนินงานในปี 2562 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ใน
ช่วงปลายเดือนธันวาคม
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมิน แนว
โน้มผลการด�าเนินงานในไตรมาส 
4/2561 คาดว่าจะเติบโตต่อ
เนื่องจากไตรมาส 3/2561 และเป็น
ไตรมาสที่ดีที่สุดในปีนี้ เนื่องจากบ
ริษัทฯ ได้เตรียมขยายสาขใหม่ในรูป
แบบเคาเตอร์เพ่ิมที่จังหวัดชัยภูมิ 
รวมถึงในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม
บรษิทัฯจะมกีารจดัอเีวนทใ์หญป่ระจ�า
ปีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย
 
ขณะที่ล่าสุดบริษัทฯไดเเปิดตัวทั้ง
คอลเลคชั่นใหม่ “Hello Kitty” 
เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา 
และได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่
อย่าง “JUBILEE iMOMENT” ซึ่ง
เป็นการน�า AI เข้ามาบันทึกเรื่อง
ราวผ่านเครื่องประดับเพชร ซึ่งจะ
ท�าให้บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้2561จะ
สามารถเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ว่า
จะโตไม่ต�่ากว่า 5%

 

“ไตรมาส 4/2561 เชื่อว่าผล
งานจะเติบโตตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ จากแคมเปญและงานอีเว้นท์
ต่างๆ สินค้า Collection ใหม่ โดย 
iMOMENT เริ่มเปิดตัวจากกลุ่ม
ลูกค้าคู่แต่งงาน ซึ่งจะขยายไปยัง
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเก็บ Moment 
ในโอกาสอื่นๆไว้ด้วย รวมทั้งการ
บริหารจัดการต้นทุนที่ดีของบริษัท 
จะหนุนให้รายได้ทั้งปีโตไม่ต�่ากว่า 
5% และก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า 10% 
ตามเป้าหมาย 

ซึ่งที่ผ่านมา 3ไตรมาสเราท�าก�าไร
สุทธิได้ถึง 13% ถึงแม้ในปีนี้จะไม่มี
มาตรการช้อปช่วยชาติ แต่มอง
ว่าก�าลังการจับจ่ายใช้สอยในช่วง
ปลายปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ น่าจะมีการเติบโตที่ดี นอกจาก
นี้ ห้างสรรพสินค้าชั้นน�้าต่างๆ ยังมี
การเปิดสาขาต่อเนื่อง ซึ่ง JUBILE 
มีแผนเติบโตไปตามห้างที่เปิด เพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่ใหม่” 
นางสาวอัญรัตน์ กล่าว
 
ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการขยายสาขาใหม่ ทั้ง
ภายใต้แบรนด์ยูบิลลี่ และฟอร์เอฟ
เวอร์มาร์ค ส่งผลให้สิ้นปีนี้จะมีสาขา
รวมทั้งสิ้น 130 สาขา จากปัจจุบัน
มีสาขารวม 128 สาขา ล่าสุดบริษัท
ได้เปิดสาขาที่ ไอคอนสยาม มีพ้ืนที่
กว่า 163 ตารางเมตร โดยธีมดีไซน์
ร้าน เป็นการจ�าลองคอนเซ็ปท์
ของ Jubilee of Siam ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
ถ.สีลม รูปแบบร้านมีความแตกต่าง 
และโดดเด่น ดูทันสมัย เข้าถึงง่าย 
ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังการซื้อ
สูงในกลุ่ม Luxury ทั้งชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนปี 2562 
คาดว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่ 3-5 
สาขา โดยยังเป็นการเปิดรูปแบบ
เคาน์เตอร์ หรือร้านค้าในห้างสรรพ
สินค้าอยู่
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SHOP

BANPU คาดปี 62
ปริมาณขายถ่ายหินเพ่ิมเป็น 46-47 ล้านตัน

SHOP

BANPU คาดปี 61 ปริมาณการขายถ่านหินเข้า
เป้า 45 ล้านตัน หลังมอง Q4/61 ใกล้เคียง 
Q3/61 /ปัจจุบันขายแล้ว 33 ล้านตัน คาด
ปี 62 ปริมาณขายถ่ายหินจะเพ่ิมเป็น 46-47 
ล้านตัน หลังปัจจุบันขายล่วงหน้าแล้ว 30-
40% ประเมินปี62 ราคาถ่านหินตลาดโลก
จะเสถียรภาพมากขึ้น มองกรอบ 98-108 
เหรียญ/ตัน คงเป้ารายได้ปี 61 โต 20% แตะ 
3.2 พันล้านเหรียญฯ ตามปริมาณการขายถ่าย
หิน แย้ม ปี 68 สัดส่วน EBITDA จากถ่านหิน
จะลดลงเหลือ 44% จากปัจจุบันอยู่ที่ 60% 
หลังเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) หรือ BANPU 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการขาย
ถ่านหินปี 2562 จะเพ่ิมขึ้นจากปีนี้ราว 1-2 
ล้านตัน จากปีนี้ หรือมีปริมาณขายถ่านหินอยู่ที่ 
46-47 ล้านตัน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ท�าการ
ขายถ่านหินล่วงหน้าไปแล้วราว 30-40% และ
คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็น 50%
 
ขณะที่ปี2562 บริษัทฯมองว่าทิศทางราคา
ถ่านหินจะมีความเสถียรภาพ หลังความ
ต้องการใช้ถ่านหินมีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในอินเดีย
และจีน โดยบริษัทฯประเมินกรอบราคาถ่านหิน
ไว้ที่ 98-108 เหรียญ/ตัน จากปีนี้คาดอยู่ที่ 
103 เหรียญ/ตัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างท�า
แผนการด�าเนินงานในปี 2562 โดยคาดว่าจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) เพ่ือ
อนุมัติแผนดังกล่าวได้ในเดือนธันวาคมนี้ 
และจะสามารถเปิดเผยแผนธุรกิจได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ปีหน้า
 
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้
เติบโต 20% หรือมีรายได้อยู่ที่ 3,200 ล้านเห
รียญฯ ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการขายถ่านหิน
ที่เพ่ิมขึ้นราว 45 ล้านตัน จากปีก่อนที่บริษัทฯ
ท�าได้ 42 ล้านตัน ประกอบกับราคาแก๊สที่ยัง
คงปรับตัวสูง 4.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู 
จากช่วง 10 เดือน ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 2.8-
3.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู
 
ขณะที่ ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/2561 
บริษัทฯคาดว่าจะท�าได้ใกล้เคียงกับ
ไตรมาส3/2561 เนื่องจากไตรมาส 3 บริษัทฯ
มีปริมาณการขายถ่านประมาณ 11.83 ล้านตัน 
ท�าให้ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถ
ท�าปริมาณการขายถ่านหินได้แล้วราว 33 ล้าน
ตัน
 ขณะเดียวกัน บริษัทฯตั้งเป้ามีสัดส่วน 
EBITDA จากธุรกิจถ่านหินลดลงเหลือ 44% 
จากปัจจุบัน 60% โดยขณะนี้ บริษัทฯอยู่
ระหว่างท�าแผนการด�าเนินงานในช่วง 5 ปี 
(2564-2568) โดยจะมุ่งเน้นการด�าเนิน
ธุรกิจไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งแผนดังกล่าว
จะครอบคลุมกรณีที่องค์กรทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) 

ที่มีมติให้จ�ากัดก�ามะถันในน�้ามันเตาของเรือ
ขนส่ง ให้ไม่เกิน 0.5% จากปัจจุบัน 3.5% 
โดยจะมีผลในปี 2563 ส่งผลให้ราคาน�้ามัน

ดีเซลมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีแผนน�า
ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในเหมือง เพ่ือลดการ
พ่ึงพาน�้ามันดีเซล
 
ขณะที่ นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ,ภาษี, ค่าเสื่อม และ
ค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) ปี2562 จะโตก
ว่าปี 2561 เนื่องจาก บริษัทฯมีการจ�าหน่าย
ไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) เพ่ิมราว 312 เมกะ
วัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟา้โครงการ Luannan3 
ก�าลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ , โรงไฟฟา้SLG1 
ก�าลังการผลิต 198 เมกะวัตต์ ,โครงการโซ
ลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ก�าลังการผลิต 62 
เมกะวัตต์ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมีก�าลังการผลิต
รวมทั้งหมด 2,460 เมกะวัตต์
 
ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตแล้ว
ราว 2,870 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเหลืออีก 1,400 
เมกะวัตต์ เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ในปี 
2568 โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนศึกษา
การเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหิน 
และโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์มเพ่ิมเติม โดยเบื้อง
ต้นบริษัทฯ สนใจ ประเทศเวียดนาม ,ฟลิิปปินส์ 
,อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศญี่ปุ่น จีน และไทย 
ซึ่งบริษัทฯได้วางงบลงทุนไว้ราว 200-300 
ล้านเหรียญฯ
 
ขณะที่ ในปี 2568 บริษัทฯคงเป้าหมายที่จะมี
ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟา้รวมทั้งสิ้น 4,300 
เมกะวัตต์ โดย ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุนของโรงไฟฟา้พลังงาน
เชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนที่ COD 
รวมอยู่ที่ 2,120 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการ
พัฒนาเพ่ิมเติมอีก 740 เมกะวัตต์ โดยคาด
ว่าจะ COD ได้หมดในปี 2566 ตามแผนที่วาง
ไว้ ซึ่งจะช่วยหนุนให้บริษัทฯมีก�าลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 2,860 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็น
พลังงานหนุนเวียน ราว 16%
 
ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ไตรมาส 4/2561 
บริษัทฯ คาดว่าจะดีกว่า ไตรมาส 3/2561 
เนื่องจากบริษัทฯจะสามารถจ�าหน่ายไฟฟา้เชิง
พาณิชย์ (COD) โรงไฟฟา้ Nari Aizu ก�าลัง
การผลิต 20 เมกะวัตต์ ได้ในวันที่ 1 ธ.ค.61 
โดยจะคิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น จ�านวน 15 เมกะวัตต์ จากการที่บริษัทฯ 
เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 75% ซึ่งจะท�าให้สิ้นปีนี้
บริษัทฯ จะมีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟา้ที่จ่ายไฟ
เข้าระบบ รวมทั้งสิ้น 2,140 เมกะวัตต์
 
ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนก�าไรจาก
ประเทศไทยและจีน 30%, ลาว 35%, ญี่ปุ่น 
35%
 
ด้านแผนการปิดซ่อมบ�ารุง ปี 2562 โครงการ
โรงไฟฟา้หงสา ในประเทศลาว จะมีปิด
ซ่อมบ�ารุงหน่วยที่1 เวลา 17 วัน โดยใน
ไตรมาส1/2562 ส่วนหน่วยที่ 2และ 3 จะ
ท�าการปิดซ่อมบ�ารุงในช่วงไตรมาส4/2562 
และโรงไฟฟา้BLCP จะท�าการปิดซ่อมบ�ารุง 
ทั้ง 2หน่วย เป็นระยะเวลา 17วัน ภายในช่วง
ไตรมาส 4/2562 
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BPP แย้มปี 62
EBITDA โตกว่าปีนี้ หลัง COD

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ,ภาษี, 
ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�าหน่าย 
(EBITDA) ปี 2562 จะโตกว่า
ปี 2561 เนื่องจาก บริษัทฯมี
การจ�าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 
(COD) เพ่ิมราว 312 เมกะ
วัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟา้โครงการ 
Luannan3 ก�าลังการผลิต 
52 เมกะวัตต์ , โรงไฟฟา้SLG1 
ก�าลังการผลิต 198 เมกะวัตต์ 
,โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศ
ญี่ปุ่น ก�าลังการผลิต 62 เมกะ
วัตต์ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมีก�าลัง
การผลิตรวมทั้งหมด 2,460 
เมกะวัตต์ 
 
ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�าลัง
การผลิตแล้วราว 2,870 เมกะ
วัตต์ ซึ่งจะเหลืออีก 1,400 เมกะ
วัตต์ เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่บริษัทฯ
ตั้งไว้ในปี 2568 โดยขณะนี้
บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนศึกษา
การเข้าลงทุน ในโครงการโรง
ไฟฟา้ถ่านหิน และโรงไฟฟา้โซ
ลาร์ฟาร์มเพ่ิมเติม โดยเบื้องต้น
บริษัทฯ สนใจ ประเทศเวียดนาม 
,ฟลิิปปินส์ ,อินโดนีเซีย รวมถึง
ประเทศญี่ปุ่น จีน และไทย ซึ่ง
บริษัทฯได้วางงบลงทุนไว้ราว 
200-300 ล้านเหรียญฯ 
 
ขณะที่ ในปี2568 บริษัทฯคง
เป้าหมายที่จะมีขนาดก�าลังการ
ผลิตไฟฟา้รวมทั้งสิ้น 4,300 
เมกะวัตต์ โดย ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีก�าลังผลิตตามสัดส่วนการ
ลงทุนของโรงไฟฟา้พลังงาน
เชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงาน

หมุนเวียนที่ COD รวมอยู่ที่ 
2,120 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนาเพ่ิมเติมอีก 740 
เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะ COD 
ได้หมดในปี 2566 ตามแผนที่
วางไว้ ซึ่งจะช่วยหนุนให้บริษัทฯ
มีก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นมาอยู่
ที่ 2,860 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็น
พลังงานหนุนเวียน ราว 16%
 
ส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
ไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ คาด
ว่าจะดีกว่า ไตรมาส 3/2561 
เนื่องจากบริษัทฯจะสามารถ
จ�าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 
(COD) โรงไฟฟา้ Nari Aizu 
ก�าลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ 
ได้ในวันที่ 1 ธ.ค.61 โดยจะคิด
เป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วน
การถือหุ้น จ�านวน 15 เมกะวัตต์ 
จากการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน
สัดส่วน 75% ซึ่งจะท�าให้สิ้นปีนี้
บริษัทฯ จะมีขนาดก�าลังการผลิต
ไฟฟา้ที่จ่ายไฟเข้าระบบ รวมทั้ง
สิ้น 2,140 เมกะวัตต์
 
ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วน
ก�าไรจากประเทศไทยและจีน 
30%, ลาว 35%, ญี่ปุ่น 35%
 
ด้านแผนการปิดซ่อมบ�ารุง ปี 
2562 โครงการโรงไฟฟา้หง
สา ในประเทศลาว จะมีปิดซ่อม
บ�ารุงหน่วยที่1 เวลา 17 วัน โดย
ในไตรมาส1/2562 ส่วนหน่วยที่ 
2และ 3 จะท�าการปิดซ่อมบ�ารุง
ในช่วงไตรมาส4/2562 และ
โรงไฟฟา้ BLCP จะท�าการปิด
ซ่อมบ�ารุง ทั้ง 2หน่วย เป็นระยะ
เวลา 17 วัน ภายในช่วงไตรมาส 
4/2562
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SHOP

 GL คาดก�าไรสุทธิปี 62
แตะ 1 พันลบ. หลังรุกหนักเมียนมาร์

SHOP

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน) 
GL เปิดเผยว่า บริษัทคาดก�าไรสุทธิ
ปี2562 จะแตะระดับ 1 พันล้านบาท หลัง
บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
พอร์ตสินเชื่อในเมียนมาร์จะเพ่ิมขึ้นอีก 
10 - 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่
ประมาณ 34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก
ปีนี้คาดอยู่ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
พอร์ตสินเชื่อในเมียนมาร์ถือว่าเติบโต
อย่างรวดเร็วหลังบริษัทฯเพ่ิงได้เริ่ม
เข้าไปด�าเนินธุรกิจในเมียนมาร์ในระยะ
เวลาเพียงปีครึ่ง โดยปีแรกพอร์ตสินเชื่อ
ในเมียนมาร์ อยู่ที่เพียง 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขณะที่สัดส่วนรายได้ในเมียนมาร์ปี
หน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 15% จากปีนี้อยู่ที่9% 
ขณะที่ปี2560อยู่ที่เพียง 3%
 
ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ 
มาจาก ในประเทศไทย 64%, กัมพูชา 
18% , เมียนมาร์ 9% ,ลาว 4% , 
อินโดนีเซีย 3% และ สิงคโปร์ 2%
 
ขณะที่ในกัมพูชา บริษัทฯ ได้มีการปรับ
กลยุทธ์ใหม่ โดยลดปริมาณพอร์ตสิน
เชื่อในประเทศกัมพูชา และจะเพ่ิมความ
เข้มงวดในการคัดกรองลูกค้า หลัง
การเติบโตลดลงตามภาวะเศรฐกิจ 
ส่วนในประเทศไทย บริษัทฯ มองว่า
ยังมีเสถียรภาพ แต่จะเน้นการพัฒนา
คุณภาพลูกหนี้ใหม้เพ่ิมขึ้น ส่วนในลาว
ยังมีทิศทางการเติบโตดี 
 
ส�าหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือNPL 
ปี 2562 บริษัทฯ คาดจะกลับมาอยู่
ที่4.2% ซึ่งเป็นระดับที่เท่ากับปี 2560 
จากสิ้นปีนี้ (2561) คาดอยู่ที่ 5% 
เนื่องจากในปีหน้าบริษัทฯไม่มีการตั้ง
ส�ารอง ประกอบกับจะควบคุมคุณภาพ
การปล่อยสินเชื่อ โดยคัดกรองลูกค้า
ใหม่ที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่
ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อ
ใหม่เท่าไหร่ แต่จะเน้นคุณภาพการปล่อย
สินเชื่อมากกว่า โดยในปัจจุบันบริษัทมี
ยอดปล่อยสินเชื่อแล้ว 7.6 พันล้านบาท
 
นายทัตซึยะ กล่าวเพ่ิมเติมถึงการขยาย
ธุรกิจในเมียนมาร์ว่า คาดว่าในปี 2562 

ประเทศเมียนมาร์จะเป็นตลาดหลักที่จะ
ผลักดันผลประกอบการของบริษัทฯ โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับสัญญากับฮอนด้า
เพ่ิมขึ้น และมีลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
เพ่ิมขึ้น ขณะที่ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 
1450,000 ราย เพ่ือขึ้นจาก 10,000 
ราย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561 อีก
ทั้งคุณภาพของลูกหนี้อยู่ในระดับที่ดี 
ไม่มีหนี้เสีย(NPL) โดย NPL เป็น0% 
ส�าหรับสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเพ่ิมไลน์ธุรกิจใน
เมียนมาร์ โดย ล่าสุดบริษัท GL-AMMK 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในเมีย
นมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับตัวแทนจ�าหน่ายแต่
เพียงผู้เดียวของบริษัท Bajaj เพ่ือให้ 
GL-AMMK ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ
ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินและ
ปล่อยสินเชื่อแต่เพียงผู้เดียวส�าหรับ
ตัวแทนจ�าหน่ายรถสามล้อของบริษัท 
Bajaj ในเมียนมา เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
ข้อตกลงนี้ครอบคลุมทั้งรถสามล้อทั้ง
แบบมือหนึ่งและแบบมือสอง ซึ่งผลตอบ
รับถือว่าเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีการ
ขยายพอรต์สินเชื่อในเมียนมาร์โดยการ
ปล่อยสินเชื่อแบบกลุ่ม (Group Loan ) 
ซึ่งยอดปล่อยสินเชื่อGroup Loan ใน
ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 34 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 11 ล้าน
บาท
 
ส่วนความคืบหน้า กรณี JTrust Asia 
Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JTrust 
Co., Ltd. ได้ยื่นฟอ้งบริษัทฯ ปัจจุบันคดี
ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของศาล ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามาระระบุได้
ว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุดเมื่อใดแต่หากมีความ
คืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้งต่อไป อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถชนะคดีได้ 
เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริง
 
ส�าหรับความคืบหน้าในการติดตามทวง
หนี้จากกลุ่มไซปรัสและสิงคโปร์ ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการเรียกหลัก
ประกัน แต่คาดว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง 
โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทฯ เรียก
ร้อง มูลค่าสูงกว่ามูลหนี้
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GCAP วางเป้า 5 ปี 
ก�าไร - รายได้โตปีละ 20-30%

SHOP

นายสเปญ จริงเข้าใจ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ GCAP เปิดเผยว่า 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้และก�าไร
สุทธิ ในระยะ 5 ปี (2562-
2566) จะเติบโต 20-30% 
ต่อปี หลังจากที่บริษัทฯได้
พัฒนารูปแบบการปล่อย
สินเชื่อใหม่ (ซึ่งไม่รวมกับ
การที่บริษัทฯจะร่วมมือกับ
พันธมิตรจีน) ประกอบกับ
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ไตรมาส 4/2561 มองว่า
จะเติบโตดีที่สุดจากทุกช่วง
ไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก 
ภาคการเกษตรได้ปรับตัวดี
ขึ้นและเป็นช่วงของฤดูการ
เก็บเก็บเกี่ยวภาคการเกษตร
รวมถึงปัญหาภัยแล้งไม่
รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับบริษัทฯได้มีการ
ขยายสินเชื่อเช่าซื้อผ่านการ
เพ่ิมพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรและภาคท่องเที่ยว 
ครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยชูสิน
เชื่ออันดามัน ซึ่งเป็นสินเชื่อ
เช่าซื้อส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
มาเสริมพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ
ในปีนี้ ท�าให้ปี 2561 บริษัทฯ

มั่นใจว่ายอดปล่อยสินเชื่อ
จะสามารถท�าได้ 1,500 ล้าน
บาท
 
ทั้งนี้ สัดส่วนการปล่อยสิน
เชื่อใหม่ของบริษัทฯจยังคง
รุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อภาค
การเกษตรในสัดส่วน 60-
70% เนื่องจากปัจจุบัน
เครื่องจักรกลการเกษตรมี
หลากหลายประเภทมากขึ้น 
ส่วนที่เหลือจะเป็นสินเชื่อส่วน
บุคคลมากขึ้น แต่จะพิจารณา
ปล่อยวงเงินไม่เกินคนละ 5 
ล้านบาท โดยจะเน้นปล่อย
สินเชื่อใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ สินเชื่อสบายใจตลาด
คลองเตย สินเชื่อสบายใจ
ตลาดปัฐวิกรณ์ สินเชื่อ
สบายใจอันดามัน และเตรียม
เปิดสินเชื่อสบายใจตลาดไท
ภายในปีนี้
 
อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ) ปี 
2561 บริษัทตั้งเป้าว่าจะไม่ให้
เกิน 5 เท่า ตามนโยบายการ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการ
เงิน โดยปัจจุบันบริษัทฯมี 
(D/E) 4.3 เท่า และภายในสิ้น
ปีนี้คาดว่าจะแตะอยู่ที่ 4.7 เท่า 
ส่วนปี 2562 บริษัทฯคาดว่า 
D/E จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3 
เท่า หลังจากที่ได้เงินเพ่ิมทุน
เข้ามาราว 200 ล้านบาท
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FPI ตั้งเป้ารายได้ปี 62
โต 10% คาดสรุปแผนซื้อกิจการโรงไฟฟา้ ไบโอแมส ขนาด 18.9 MW ภายใน Q1/62

นายสมพล ธนาด�ารงศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (FPI) 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าราย
ได้ปี 2562 เติบโต 10% มาอยู่
ที่ระดับ 2.2 พันล้านบาท จากปี
นี้ที่คาดมีรายได้อยู่ที่ 2 พันล้าน
บาท ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ
ปี 2560 ทั้งนี้ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อ
ล่วงหน้ารอส่งมอบ (Backlog) 
มูลค่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือ
ของปีนี้ราว 50% ในส่วนที่เหลือ
จะทยอยรับรู้เข้ามาในปี 2562 
ขณะที้คาดว่าผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท ALP FPI PARTS 
PRIVATE LIMITED ในอินเดีย
จะสามารถท�าก�าไรได้ เนื่องจากบ
ริษัทฯได้รับออร์เดอร์ใหม่ให้กับ
ค่ายรถจักรยนต์จากญี่ปุ่น และ
ไต้หวัน
 
พร้อมกันนี้ บริษัทอยู่ระหว่าง
การเจรจากับพันธมิตรเพ่ือน�าชิ้น
ส่วนรถยนต์เข้าไปขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยขณะนี้บริษัทฯ
ได้ ได้มีการน�าผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวมาเปรียบเทียบกับชิ้นส่วน
รถยนต์ที่สหรัฐฯเป็นที่เรียบร้อย 
ซึ่งสามารถประกอบเข้ารูปได้ จึง
ท�าให้บริษัทจะเริ่มมีการขายอย่าง
เต็มรูปแบบ
 

นายสมพล กล่าวเพ่ิมเติม
ว่าปัญหาสงครามสหรัฐฯ -
จีน บริษัทฯมองเป็นผลดีต่อ
ธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 
เนื่องจาก ประเทศจีนในขณะ
นี้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปที่
สหรัฐอเมริกาได้ ท�าให้บริษัทส่วน
ใหญ่มาซื้อสินค้าที่ประเทศไทย 
จึงส่งผลให้ยอดส่งออกชิ้น
ส่วนยานยนต์ของไทยเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับ บริษัทในประเทศจีน
และประเทศออสเตรเลียก็ได้ปิด
โรงงานและมาเปิดที่ไทย ท�าให้
ยอดส่งออกเติบโตถึง 17%
 
ด้านแผนการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน บริษัทฯ คาด
จะสามารถสรุปดีลเจรจาเข้าซื้อ
โรงไฟฟา้ชีวมวล 2 แห่ง ขนาด
ก�าลังการผลิตรวม 18.9 เมกกะ
วัตต์ ซึ่งเป็นการลงทุนผ่าน
บริษัทร่วมทุน บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (SAFE) 
ที่บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ 
33% โดยคาดว่าจะสามารถสรุป
ในช่วงไตรมาส1/2562
 
อนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล 
ขนาดก�าลังการผลิต 7.5 เมกะ
วัตต์ ในจังหวัดนราธิวาส และ
โรงไฟฟา้ชีวมวลอีก 2 แห่ง 
ก�าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ท�า
ให้บริษัทฯมีก�าลังการผลิตโรง
ไฟฟา้จ�านวน 9.5 เมกะวัตต์
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PSL คาดปี 62
ผลงานดีขึ้นตามการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลก-สงครามการค้าคลี่คลาย

SHOP

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
พรีเชียส ชิพปิ้ ง จ�ากัด 
(มหาชน) PSL 

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่า
ผลการด�าเนินงานในปี 2562 
จะดีขึ้นจากปีนี้ ตามการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจโลกหลัง
คาดว่าเหตุการณ์สงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-
จีนจะคลี่คลายลง ซึ่งจะช่วย
หนุนให้ปริมาณการส่งสินค้า
ในระบบเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
ความต้องการของสินค้ายัง
คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แม้การประกอบเรือใหม่มี
ปัญหาท�าให้ต่อเรือได้น้อยลง 
แต่ความต้องการใช้เรือยัง
คงสูงอยู่ ซึ่งจ�านวนเรือที่มี
อยู่ในปัจจุบันยังคงเพียงพอ
ส�าหรับรองรับความต้องการ
ของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลให้
ดัชนีค่าระวางเรือ(BDI) ใน
ไตรมาส 4/2561 คาดว่า
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อ

เนื่องจากไตรมาส 3/2561 
เช่นกัน
 
ส�าหรับภาพรวมไตรมาส 
4/2561 มองว่ายังคงมีหลาย
ปัจจัยเสี่ยงกระทบอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการกีดกันภาษี
ทางการค้า ส่งผลให้การค้า
ชะลอตัวลงและดีมานด์ชะ
ลง อย่างไรก็ตามประธาน
าธิปดี โดนัลล์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐฯ จะมีการพูดคุยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวกับ 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของ
จีน ซึ่งมองว่าจะเป็นโอกาสที่
ดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมใน
อนาคต

" โดยปกติแล้วไตรมาส 4 จะ
เป็นช่วงไฮซีซั่น แต่ปีนี้ยังไม่
แน่นอน เพราะมีปัจจัยเสี่ยง
หลายๆอย่างกระทบอยู่แล้วใน
ทุกๆไตรมาส เช่นการกีดกัน
ภาษาทางการค้าท�าให้การค้า
ชะลอตัวลงมีผลต่อดีมานด์
ชะลอด้วย " นายคาลิด 
มอยนูดดิน ฮาชิม กล่าว
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TKN คาดยอดขายปี 62
โตกว่าปีนี้ เตรียมออกสินค้าใหม่ 

นายคู่สูรย์ รัตนะพร ผู้อ�านวยการฝ่าย
การเงิน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ TKN

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ายอดขายในปี 
2562 มีแนวโน้มเติบโตกว่าปี 2561 ซึ่ง
เป็นไปตามยอดขายทั้งในและต่างประเทศ
ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่
ก�าลังซื้อมีการฟื้ นตัวขึ้น อีกทั้งในปลาย
ปี 2561 บริษัทฯจะเพ่ิมก�าลังการผลิต
เป็น 1 หมื่นตัน/ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 8.2 
พันตัน/ปี เพ่ือรองรับการขายสินค้าในปี 
2562
 
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯมีแผนที่
จะออกสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นขนมประเภท
สาหร่ายปีละ 2 ชนิดเป็นอย่างต�่า และ
ประเภทที่ไม่ใช่สาหร่าย 1-2 ชนิดเป็น
อย่างต�่า โดยมองว่าจะสามารถช่วยผลัก
ดันอัตราก�าไรขั้นต้นให้ดีขึ้น
 
ส�าหรับในปี 2561 บริษัทฯได้มีการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 
สาหร่ายเทมปุระไข่เค็ม , สาหร่ายทอด
วาซาบิ ,เวย์โปรตีนรสสตอเบอร์รี่ และ
ล่าสุดปลาหมึกแผ่นปรุงรสไข่เค็มTinTen 
ที่ใช้งบการตลาดประมาณ 20 ล้านบาท 
โดยใช้พรีเซนเตอร์ BNK48 รุ่น2 และ
ใช้งบ Sell&Maketing ประมาณ 10% 
ของยอดขาย

ขณะที่ยอดขายในต่างประเทศ จากการ
ที่บริษัทฯได้ขยายตลาดไปในประเทศ
อินโดนีเซีย ยอดขายยังคงเติบโตดี
ต่อเนื่อง ส่วนในจีน บริษัทคาดว่าย
อดขายจะเติบโตดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 
2562 จากการที่บริษัทได้มีการเปลี่ยน
ตัวแทนจ�าหน่ายใหม่ รวมถึงในสหรัฐฯ 
ซึ่งบริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการประเภทขนม
แบรนด์ NORA บริษัทนก็ได้ตั้งเป้า
ยอดขายในปีนี้ประมาณ 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และเพ่ิมเป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ใน2562 โดยคาดว่าจะสามารถท�าให้ถึง
จุดคุ้มทุนได้ในช่วงปลายปี 2562 และ
คาดว่าจะพลิกกลับมามีก�าไรได้ในปี 
2563
 
ส่วนแผนการด�าเนินงานในปี 2562 
บริษัทคาดว่าจะสามารถน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือท�าการ
อนุมัติได้ภายในช่วงปลายปี 2561 และ
คาดว่าจะสามารถเปิดเผยอย่างเป็น
ทางการได้ในช่วงต้นปี 2562 
 
"แผนงานของปี 62 ตอนนี้เราอยู่ระหว่าง

ปรับเป้าหมายขององค์กรใหม่ จากเดิมที่
เคยตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตสาหร่าย
และส่งออกไปตลาดโลก แต่เราจะปรับ
เปลี่ยนให้กว้างกว่าเดิม เพ่ือท�าให้บริษัท
มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งเรา
ยังมีการแตกไลน์ธุรกิจออกไป ซึ่งจะ
เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่ระดับ
โลก ที่จะท�าให้ทุกคนมีโอกาสเสนอโปร
เจ็คต์ และมีความคิดที่หลากหลายมาก
ขึ้น โดยแผนงานปี 62 นั้นเราเตรียมที่
จะเสนอบอร์ดเพ่ืออนุมัติในช่วงปลายปี
นี้ และจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีต้นปี
หน้า "นายคู่สูรย์ กล่าว
 
ขณะที่ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 
4/2561 มีแนวโน้มเติบโตดีกว่า
ไตรมาส 3/2561 และไตรมาสที่3/2560 
เนื่องจากเป็นช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจ 
และสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจีนที่ในขณะนี้เริ่มกลับมา
เที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งใน
ไตรมาส 4 นี้ บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและเพ่ิมก�าลังการผลิต การ
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และค่าปรับจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เหมือนในไตรมาส 
3/2561 แล้ว และบริษัทฯมั่นใจว่ายอด
ขายในปีนี้จะสามารถเติบโตตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ที่ 12-15% ได้
 
นายคู่สูรย์ กล่าวว่า จากการที่นักท่อง
เที่ยวจีนชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3/2561 
คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมา
ถึง Q4/61 เนื่องจากในช่วงปลายปีมี
มาตรการรัฐเรื่องฟรีวีซ่า 21 ประเทศ
หนุน ด้านการเปิดสาขาที่เพ่ิมขึ้นหนุน
ยอดขายโต และท�าแคมเปญใหม่ๆ 
กระตุ้นยอดขายเพ่ิมขึ้นจากเดิม 300-
400 บาท/บิล/คน เป็น 600 บาท/บิล/
คน นอกจากนี้สัดส่วนนักท่องเที่ยวมี
เพียง 10-15% ของยอดขายในประเทศ
 
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ราคาสาหร่าย
ขณะนี้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น ตามช่วง
ฤดูกาลที่มีสภาพอากาศดีขึ้น ซึ่งจะ
ท�าให้ความต้องการขายมีมากกว่าความ
ต้องการซื้อ ตรงนี้จะส่งผลดีต่อต้นทุน
วัตถุดิบของบริษัทฯ และจะช่วยส่งผลให้
อัตราก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรสุทธิใน
ปี 2562 ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้า
หมายไว้ว่าอัตราก�าไรขึ้นต้นในปี 2562 
จะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 33 -35% จากปัจจุบัน 
31%
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MOONG ปักธงปี 62
รายได้โต 10%

SHOP

นำงสำวสุวรรณำ โชคดี
อนันต์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท มุ่งพัฒนำ 
อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ MOONG 
เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่า
รายได้ปีนี้ จะเติบโต 10-
12% จากปีก่อนที่มีราย
ได้ 883.05 ล้านบาท โดย
ในงวด 9 เดือนแรกปี
นี้บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 
756.86 ล้านบาท 

ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 กลุ่ม หลัก
อย่างต่อเนื่อง ทั้ง กลุ่ม
สินค้าแม่และเด็ก,กลุ่มสินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม,กลุ่ม
สินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ,กลุ่ม
สินค้าของใช้ในชีวิตประจ�า
วันและครัวเรือน ขณะที่กลุ่ม
สินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก
เติบโตขึ้น
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดปี 
2562 รายได้มีแนวโน้มจะ
เติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก 
หรือสูงกว่า 10% ขึ้นไป มา
จากการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 

โดยยังมุงเน้นในเรื่องของ
การสร้างแบรนด์ให้ติด
ตลาด ขณะที่บริษัทฯ ก็มอง
หาการร่วมลงทุน (JV) และ

การเข้าซื้อกิจการ (M&A) 
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัท ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่จะเข้า
มาต่อยอดธุรกิจเดิม 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเจรจากับพันธมิตรใน
ประเทศจ�านวนหลายราย แต่
ยังไม่สามารสรุปได้ว่าจะเห็น
ความชัดเจนได้เมื่อใด 
 
ขณะที่บริษัทฯ ได้วางแผน
งบด้านการตลาดไว้ที่ 5-6% 
เพ่ือออกแคมเปญกระตุ้น
ยอดขายอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในสินค้าแบรนด์ 
PIGEON
 
ส่วนยอดขายผ่านช่อง
ทางการส่งออกไปยัง
ประเทศลาวและกัมพูชาก็ยัง
เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่หลักๆ 
คือ สินค้า PIGEON และ
ส�าลี ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน
รายได้ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมา
อยู่ที่ 1.5% แล้ว
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ยังมี
แผนขยายการส่งออกไปยัง
เมียนมาและเวียดนาม โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างมองหา
พันธมิตร

SHOP
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CENTEL คาดอัตราเข้าพัก (OCC) ปี 62
เฉลี่ยอยู่ที่ 83-85%

CENTEL คาดรายได้ธุรกิจโรงแรมปีนี้ 
โต 4-7% แม้รับผลกระทบนักท่องเที่ยว
จีนหด ด้านธุรกิจอาหารปีนี้ คงประมาณ
การอัตราการเติบโตสาขาเดิม โตในช่วง 
1-2% - ยอดขายรวมทุกสาขาโต8-9% 
พร้อม คาดอัตราเข้าพัก (OCC) ปี62 
เฉลี่ยอยู่ที่ 83-85% -รายได้ต่อห้องพัก
โต 4-6% จากปีก่อน ขณะที่ธุรกิจอาหาร
ปี62 คาดอัตราการเติบโตสาขาเดิม 
โต3-4% เล็งขยายสาขาราว 80-90 
สาขา ไม่รวมผุดแบรนด์ใหม่

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธาน
อาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) 
เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2561: บริษัทฯ
มีรายได้รวม 5,321.6 ล้านบาท (ไตรมาส 
3/2560: 4,880.1 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น 
441.5 ล้านบาท (หรือเติบโต 9.0%) เป็น
ผลจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ทั้งธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยสัดส่วน
ของรายได้จาก ธุรกิจโรงแรม ต่อราย
ได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 42% : 58% 
(ไตรมาส 3/2560: 43% : 57%) ขณะ
ที่ก�าไรขั้นต้นรวม 2,939.8 ล้านบาท 
(ไตรมาส 3/2560: 2,693.7 ล้านบาท) 
เติบโต 9.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 

โดยคิดเป็นอัตราก�าไร ขั้นต้น 56.4% 
ของรายได้ (ไตรมาส 3/2560: 56.3%) 
บริษัทฯมีก�าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่า
ตัดจ�าหน่าย คอกเบี้ยจ่าย และ ภาษี
เงินได้ (EBITDA) รวม 1,113.8 ล้าน
บาท (ไตรมาส 3/2560: 1,024.7 ล้าน
บาท) เพ่ิมขึ้น 89.1 ล้านบาท หรือเติบโต 
8.7%) จากไตรมาส 3/2560 โดยคิด
เป็นอัตราก�าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่า
ตัดจ�าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี
เงินได้ ต่อ รายได้รวม (% EBITDA) อยู่
ที่ 20.9% (ไตรมาส 3/2560: 21.0%) 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 441.7 ล้านบาท
ในไตรมาส 3/2561 (ไตรมาส 3/2560: 
368.7 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น 73.0 ล้าน
บาท หรือเติบโต 19.8% ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากรายการ ปรับปรุงภาษีเงินได้ทาง
บัญชีซึ่งส่งผลให้ภาษีเงินได้ในไตรมาส 
3/2560 เพ่ิมขึ้นประมาณ 34 ล้านบาท

ทั้งนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย และ
นักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาส 3/2561 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 9.1 ล้านคน เติบโต 
2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดย สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนยัง
คงเป็นอันดับหนึ่ง 27.0% ของจ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด อย่างไร
ก็ดี จ�านวน นักท่องเที่ยวชาวจีนใน
ไตรมาส 3/2561 ลดลง 8.8% เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ เรือล่มที่จังหวัด
ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่9 เดือน ปี 2561 จ�านวนนักท่อง
เที่ยวต่างชาติมีจ�านวน 28.5 ล้านคน 
เติบโต 9.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดย เป็นผลจากการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน (เติบโต 13.3%), 
มาเลเซีย (เติบโต 14.1%) และรัสเซีย 
(เติบโต 13.7%) เป็นส�าคัญ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วน 29.3%, 10.1% และ 3.5% ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมดตามล�าดับ

ส่วนการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ จ�านวน
นักท่องเที่ยวไตรมาส 3/2561 รวม 
353,944 คน เติบโต 4.0% เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโต
ของ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นส�าคัญ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40.7% ของนักท่อง
เที่ยวทั้งหมด โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ชาว อังกฤษ อิตาลี และรัสเซีย เติบโต 
8.4%, 21.0% และ 7.2% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ตามล�าดับ ในขณะ
ที่จ�านวน นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง 
0.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ดี จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีน
ยังคงครอง ต�าแหน่งอันดับหนึ่งคิดเป็น 
26.8% ของจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
9 เดือน ปี 2561 จ�านวนนักท่องเที่ยว
รวม 1,080,459 คน เติบโต 8.3% 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่
อุปทาน (จ�านวนเตียง) ณ 30 กันยายน 
2561 รวม 42,091 เตียง เติบโต 7.2% 
เทียบกับเดือนกันยายนปีก่อน ซึ่งน้อย
กว่าอัตราการ เติบโตของอุปสงค์

อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท
มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั้งสิ้น จ�า
นวน 60 โรงแรม (12,444 ห้อง) โดย
เป็นโรงแรม ที่เปิดด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น 
38 โรงแรม (7,298* ห้อง) และเป็นโรง
แรมที่ก�าลังพัฒนา 22 โรงแรม (5,146 
ห้อง) ในส่วน38 โรงแรมที่เปิดด�าเนิน
การแล้วนั้น 17 โรงแรม (4,184 ห้อง) 
เป็นโรงแรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าของและ 21 
โรงแรม (3,114 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่
ภายใต้สัญญาบริหาร
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CENTEL คาดอัตราเข้าพัก (OCC) ปี 62
เฉลี่ยอยู่ที่ 83-85%

ด้านแนวโน้มธุรกิจปี 2561 
ธุรกิจโรงแรมแม้ว่าประมาณ
การรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย 
(RevPar) ของกลุ่มโรงแรม
เดิมจะมีระดับใกล้เคียงกับปี
ก่อน หรืออาจเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากผลกระ
ทบของการลดลงอย่างต่อ
เนื่องของ นักท่องเที่ยวจีน
ตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 ถึง
ต้นไตรมาส 4/2561 อย่างไร
ก็ดี รายได้จากโรงแรมใหม่ 2 
โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทรา 
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ และ โรงแรมโคซี่ 
สมุย เฉวง บีช รวมถึงรายได้
จากการจัดงานประชุมสัมมนา 

โดยเฉพาะจากโรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ จะช่วยสร้างราย
ได้ธุรกิจโรงแรมโดยรวม 
ส�าหรับปี 2561 ให้เติบโต
ประมาณ 4% - 7% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ธุรกิจอาหาร: 
คงประมาณการอัตราการ
เติบโตจากสาขาเดิม (Same-
Store-Sales: SSS) ในช่วง 
1% - 2% และอัตราการ
เติบโตของยอดขายรวมทุก
สาขา (TSS) อยู่ในช่วง 89% 
- 9% เทียบกับปีก่อน ขณะ
ที่การขยายสาขาเติบโต 8% 
เทียบกับปีที่ผ่านมา แนวโน้ม
ธุรกิจปี 2562

ธุรกิจโรงแรม ประมาณ
การอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 
(OCC) ส�าหรับโรงแรมเดิม
ปี 2562 อยู่ในช่วง 83% - 
85% ขณะที่รายได้ต่อห้อง
พักเฉลี่ย (RevPAR) เติบโต
ประมาณ 4% - 6% เทียบ
กับปี 2561 อย่างไรก็ดี ราย
ได้รวมธุรกิจโรงแรมจะ
เติบโตน้อยกว่าการเติบโต
ของ RevPar เนื่องจากการ
ปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 
ตามที่กล่าวข้างต้น ๐ ธุรกิจ
อาหาร: คาดการณ์ว่าจะมี
อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม 
(Sarme-Store-Sales: SSS) 
ประมาณ 3-4%

โดยมีปัจจัยบวกจากการ
เลือกตั้งที่คาดการณ์ว่าจะ
เกิดภายในไตรมาส 1 ของปี 
2562 และ จากฐานที่ ค่อน
ข้างต่ําในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2561 โดยการจัดโปรโมชั่น 
การโฆษณา และ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ยังคงเป็น
ส่วนผลักดันการเติบโตเป็น
หลัก และจะมีการขยายสาขา
สุทธิเพ่ิมขึ้น ประมาณ 80-
90 สาขา คิดเป็นการเติบโต
เพ่ิมขึ้นประมาณ 80-9% 
การขยายสาขานี้ ยังไม่นับ
รวมแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีแผน จะ
พัฒนาในปี 2562 
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SUN ตั้งเป้ารายได้ปี 62
โตไม่ต�่ากว่า 15%

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผย
ว่าบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ ปี 2562 
เติบโตไม่ต�่ากว่า 15% ตามปริมาณ
การผลิตที่เพ่ิมขึ้นเป็น 1.5-1.8 แสน
ตัน จากปีนี้ 1.2 แสนตัน ขณะที่
ในปีหน้า บริษัทฯ ได้วางงบลงทุน
ประมาณ 10-20 ล้านบาท เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร
 
ส่วนปีนี้คาดก�าไรต�่ากว่าปีก่อนที่
ท�าได้ 117.49 เนื่องจากบริษัทฯ ได้
รับผลกระทบบาทแข็งค่า อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ คาดว่ารายได้ปีนี้
จะเติบโต 10% จากปีก่อนที่มีราย
ได้ 1,687 ล้านบาท ซึ่งในงวด 9 
เดือนแรกปีนี้บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 
919.29 ล้านบาท 

"ทั้งปีนี้คาดก�าไรชะลอตัวลงจาก
ปีก่อนที่ท�าได้ 117.49 ล้านบาท 
เนื่องจากได้ค่าเงินบาทแข็งค่า
กดดันในช่วงไตรมาสที่ 3/61 ซึ่ง
ช่วงดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจ" 
นายองอาจ กล่าว
 
ขณะที่คาดว่าภาพรวมผลประกอบ
การในช่วง Q4/61 จะออกมาดี
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัง
วัตถุดิบไม่ขาดแคลนเหมือนในช่วง
ปลายปีก่อน ประกอบกับช่วงเดือน 
พ.ย.-ธ.ค. นี้ บริษัทฯ มีการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการส่งออก ภาย
ใต้แบรนด์ KC เพ่ิมอีกจ�านวน 2 
รายการ ได้แก่ สับปะรดถุงพร้อม
ทาน และข้าวโพดบาร์บีคิว พร้อม
กันนี้บริษัทฯ จะรุกขยายตลาดที่ให้
มาร์จิ้นสูงเพ่ิมมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฟลิิปปินส์ ฮ่องกง 
สิงคโปร์ ตะวันออกกลาง กลุ่มยุโรป
ที่ไม่อยู่ในสหภาพยุโรป

 
อนึ่งวันนี้ SUN แถลงข่าวความร่วม
มือกับ บมจ. ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) 
และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือการน�า
เทคโนโลยี IOT sensor มาใช้
กับฟาร์มเพาะปลูกอัจฉริยะ หรือ 
Smart Farm ของบริษัท เพ่ือ
เป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรม
การเกษตรแบบแม่นย�าให้กับ
เกษตรกรใน Contract Farming 
กับบริษัทที่มีมากกว่า 20,000 ราย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทางภาคเหนือตอน
บนและตอนล่าง และจะเป็นตัวอย่าง
แก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป
 
ส�าหรับโครงการพัฒนานวัตกรรม
การเกษตร บริษัทได้มีการลงทุน
และศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลาย
โครงการ อาทิ บริษัท บริลเลี่ยนท์ 
พาวเวอร์ จ�ากัด ในโครงการผลิต
ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา 500Kwp (Solar PV 
Rooftop) และ บริษัท สกาย วีไอ
วี จ�ากัด ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ
ด้านเกษตรกรรมแม่นย�า เพ่ือน�า
นวัตกรรมการวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง
อากาศแบบ Multispectral 

จากอากาศยานไร้คนขับ โดยได้
ท�าการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูล
การปลูกข้าวโพดหวานครบทุก
มิติ (บิ๊กดาต้า) ในการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาทางการ
เกษตร ด้วยการน�านวัตกรรมมาใช้
เพ่ือสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้น
ตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกส่ง
ผลให้ได้ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบหลัก
ของผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น จนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพ่ือ
ยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตร
ในประเทศไทย
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JMART คาดรายได้ - ก�าไร ปี 62 
โตกว่า ปี 61 หลังน�าหุ่นยนต์เข้ามาขายในไทย

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
JMART เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้และ
ก�าไรสุทธิในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าปี 
2561 เนื่องจากบริษัทฯได้มีการปรับฐานธุรกิจ
เดิม โดยเฉพาะในบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และบริษัทฯได้มีการปรับตัว โดยการน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น หุ่นยนต์สื่อสาร เข้ามา
จ�าหน่าย ทดแทนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่
ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และมีมาร์จิ้นบางลง
 
ขณะที่ในปีนี้บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินงาน
มีแนวโน้มเติบใกล้เคียงกับปี 2560 ที่มีรายได้
รวมอยู่ที่ 13,236.85 ล้านบาท เนื่องจากผล
การด�าเนินงานในไตรมาส 4/2561 มีแนวโน้ม
ที่จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรสุทธิได้ หลัง
จากที่ครึ่งปีแรก บริษัทฯมีผลขาดทุน 142.72 
ล้านบาท เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ
ที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างมาก และ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจะเปิดตัวใน
ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะสามารถเข้า
มาช่วยหนุนยอดขายของบริษัทได้
 
ส่วนผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2561 
คาดว่ายังคงชะลอตัวอยู่ เนื่องจากเป็นช่วง
โลว์ซีซั่น และก�าลังซื้อยังไม่ฟื้ นตัว ประกอ
บกับสต็อกสินค้ายังคงค้างค่อนข้างมาก ท�าให้
บริษัทฯมีผลขาดทุนในสต๊อกที่ยังคงเหลือ
 
อนึ่ง ผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 
บริษัทฯมีรายได้รวม 6,496.48 ล้านบาท และ
มีผลขาดทุน 142.72 ล้านบาท เพราะ ในช่วง
ไตรมาส 1/2561 บริษัทฯมีการตั้งส�ารองจาก
บริษัทลูก JMT ซึ่งประกอบธุรกิจติดตามหนี้ 
และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และ SINGER ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟา้ ที่ยังมี
ผลขาดทุนอยู่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแผน
ธุรกิจใหม่
 
ทั้งนี้ บริษัทฯจะมีการแจ้งผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 3/2561 ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ และในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ
แผนการด�าเนินงานในปี 2562
 
ปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาในกลุ่มบริษัทฯที่เปิดให้
บริการรวมทั้งหมด 206 สาขา โดยในช่วง
ที่เหลือของปีนี้ จะด�าเนินการเปิดเพ่ิมอีก 10 
สาขา โดยมีงบลงทุนเฉลี่ยสาขาละ 2 ล้านบาท 
ซึ่งจะส่งผลให้ภายในสิ้นปี 2561 บริษัทมีสาขา
เปิดให้บริการรวมทั้งหมด 216 สาขา
 
ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (ฟโีบ้) และบริษัท จัน
วาณิชย์ จ�ากัด ในการเซ็นสัญญากับบริษัท 
UNTECH ซึ่งเป็นผู้น�าทางการผลิตหุ่นยนต์
ระดับโลก ในการน�าเอาเทคโนโลยีทางด้าน 
Robotics และ AI เข้ามาพัฒนา ถือเป็นหนึ่ง
ในนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้น�าทาง

ด้านการค้าปลีกที่ได้เริ่มน�าเอาเทคโนโลยีทั้งทา
งด้านฟนิเทค และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิด
เป็นรูปธรรมในเชิงเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่
ดีทางด้านเทคโนโลยี โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และคาดว่าจะ
สามารถน�าเข้ามาจ�าหน่ายได้ในช่วงต้นปี 2562 
เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหลัก
ในประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทได้รับความ
สนใจจากกลุ่มลูกค้า อาทิโรงพยาบาล โรง
ภาพยนต์ โรงเรียน และร้านค้ารีเทล ซึ่งมีแนว
โน้มที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในอนาคตอีก
ด้วย
 
ส�าหรับ ราคาขายหุ้นยนต์โดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความสามารถในการใช้งาน ถ้าเป็น
ขนาดใหญ่จะมีราคาขายเฉลี่ยตัวละไม่ต�่ากว่า 1 
ล้านบาท ขนาดกลางที่ใช้ในร้านค้าทั่วไปราคา
เฉลี่ยตัวละประมาณ 3-4 หมื่นบาท และขนาด
เล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการศึกษา โรงพยาบาล 
จะเริ่มต้นตัวละ 1หมื่นบาท โดยเบื้องต้นบริษัท
คาดว่าปีแรกจะขายได้ประมาณ 1 หมื่นตัว และ
ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมียอดขายหุ่นยนต์เฉลี่ย
ปีละ 1-3 แสนตัว และหุ่นยนต์ อีกทั้งบริษัท
มองว่สหุ้นยนต์ จะให้มาร์จิ้นเฉลี่ยที่ระดับไม่ต�่า
กว่า 30-40%

"เรามองเห็นถึงแนวโน้มการน�านวัตกรรมหุ่น
ยนต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น เช่น
เดียวกันกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ภาพรวม
ใน 20 ปีก่อน มีการจ�าหน่ายเพียง 2 แสน
เครื่อง แต่ในปัจุบันขายได้มากกว่า 20 ล้าน
เครื่อง ทั้งนี้การน�าหุ่นยนต์เข้ามาก็เพ่ือเป็นการ
ทดแทนบุคลากรในองค์กรลง ซึ่งคิดเป็นต้น
ทุนกว่า 20-30% ของค่าใช้จ่ายรวม แต่คง
ไม่สามารถทดแทนแรงงานบุคคลได้ อย่างไร
ก็ดีเราคาดว่ายอดขายหุ่นยนต์ในปีแรกจะขาย
ได้ราว 1 หมื่นตัว และ 5 ปีจากนี้จะมียอดขาย
เฉลี่ยปีละไม่ต�่ากว่า 1-3 แสนตัว" นายอดิศักดิ์ 
กล่าว
 
ด้าน นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จ�ากัด กล่าวว่า 
บริษัทฯเป็นผู้น�าในด้านการผลิตเอกสารป้องกัน
การปลอมแปลงขั้นสูง เอกสารทางการเงิน 
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรส�าคัญของฟโีบ้ และ 
UBTECH ในครั้งนี้ ซึ่งทางจันวาณิชย์ ได้
ให้ความส�าคัญและศึกษาเรื่องเทคโนโลยีนี้มา
สักระยะแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพ่ือพัฒนา 
Robotics และ AI ให้ท�างานแทนระบบต่างๆ 
และก้าวต่อไป คือการสร้างหุ่นยนต์เพ่ือยก
ระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่นเดียว
กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ให้ความส�าคัญ
ในเรื่องนี้และเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
ประเทศไทย รวมถึงประชาชนจะเริ่มให้ความ
ส�าคัญและต้องปรับตัวเพ่ือพร้อมรับโลกแห่ง
ยุคดิจิทัลใหม่นี้ในเร็ววัน
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AMATA
มองปีหน้าท�าได้ใกล้เคียงปีนี้ที่ 925 ไร่

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท 
อมตะคอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ AMATA เปิดเผยว่า ถึงความ
คบืหนา้การพัฒนานคิมอตุสาหกรรม
อมตะชลบุรี สู่การเป็น Smart city 
หรือ เมืองอัจฉริยะอมตะซิตี้
 

ว่าขณะนี้บริษัทฯได้มีการเซ็นลง
นามในสัญญาบันทึกความเข้าใจ
(MOU) กับโยโกฮาม่า เพ่ือให้โยโก
ฮาม่า เข้ามาช่วยพัฒนา ออกแบบ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะชลบุรี ซึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ประมาณ 700 
โรงงาน ให้เป็น Smart City  ขณะ
เดียวกัน บริษัทได้มีการร่วมมือ
กับพันธมิตรจากญี่ปุ่น คือฮิตา
ชิ เพ่ือให้ฮิตาชิ มาพัฒนาโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็น Smart 
Factory ซึ่งเบื้องต้นจะใช้ในโรงงาน
ของกลุ่มฮิตาชิก่อน 
     
ทั้งนี้กรอบระยะเวลาการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมอมตะชลบุรี ให้เป็น 
Smart City จะใช้ระยะเวลาการ
พัฒนาประมาณ 4-5 ปีจากนี้
   
ด้านนายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อ�านวย
การสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท 
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
หรือ AMATA เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
คาดยอดขายที่ดิน(Presale)ปี 
2562 จะท�าได้ใกล้เคียงปี2561 ที่
มั่นใจว่าจะท�าได้ตามเป้าที่ 925 ไร่ 
ซึ่งเป็นยอดขายที่มาจากในประเทศ 
800 ไร่ มาจากเวียดนาม 125 
ไร่  โดยขณะนี้บริษัทยังเดินหน้า

เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินต่อเนื่อง
โดยเฉพาะไตรมาส 4/2561 นี้ 
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน
ในพ้ืนที่ ในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 
   
ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ(Project Feasibility 
Study) ในการลงทุนนิคม
อุตสาหกรรมในเมียนมาและลาว โดย
ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว
ได้แก่ Amata Asia (Myanmar) 
Limited เพ่ือลงทุนในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ และนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และบริษัท อมตะ 
ซิตี้ ลาว จ�ากัด ในสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
    
ทั้งนี้ในลาวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขอวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง
กลางปี 2562 โดยที่ตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอยู่บริเวณพ้ืนที่ลาว
เหนือติดชายแดนจีน ขนาดพ้ืนที่
กว่า 2-3 หมื่นไร่ ซึ่งมีที่ดินรองรับ
เรียบร้อยแล้วมีความพร้อมในการ
เข้าลงทุนทันที ส่วนมูลค่าการลงทุน
นั้นจะขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ เพราะในลาว
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาท�าให้ต้อง
มีการปรับพ้ืนที่อีก ทั้งนี้การลงทุน
จะแบ่งเป็นเฟสๆ อย่างไรก็ดีลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น 
เป็นต้น ส่วนในประเทศเมียนมานั้น
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเช่นเดียวกัน
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AMATAV ตั้งเป้ารายได้ ปี 62
โต 10% จากปีนี้ พร้อมวางงบลงทุนราว 3 พันลบ.

นายณัทธร กิจส�าเร็จ ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ AMATAV เปิด
เผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้
ปี 2562 จะเติบโต 10% จาก
ปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้เติบโต 
5-10% จากรายได้ปีก่อนที่ท�าได้ 
1,170.94 ล้านบาท
 
ขณะที่คาดยอดโอนที่ดินปีนี้จะ
เป็นไปตามเป้าที่ 20 เฮกตาร์ 
โดยปัจจุบันบริษัทฯมียอดที่ดินที่
โอนแล้วราว 16.7 เฮกตาร์ และ
มี Backlog อีก 4 เฮกตาร์ ซึ่ง
เป็นที่ดิน Bien Hoa เวียดนาม 
3 เฮกตาร์ ส่วนอีก 1 เฮกตาร์ 
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถโอนได้
ภายในสิ้นปี 2561
 
ส�าหรับในปี 2562 บริษัทฯยังได้
ตั้งงบลงทุนราว 3,000 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทฯจะน�าเงินลงทุน
ดังกล่าวมาใช้พัฒนา 3 โปร
เจคหลัก ได้แก่พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมBien Hoa ซึ่ง
บริษัทฯได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาใน
ที่ดินดังกล่าว 2 เฮกตาร์ ซึ่ง
เฟสใหม่อยู่ในระหว่างการท�า
เรื่องเอกสารขอใบอนุญาต 
19 เฮกตาร์ , การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม Long Thanh ซึ่ง
บริษัทฯตั้งเป้าไว้ที่ 5 เฮกตาร์ 
และคาดว่าในสิ้นปี2562 จะขาย

ได้อีก 1 เฮกตาร์ ซึ่งที่ผ่านมา
มีลูกค้าหลายรายเข้ามาพูดคุย
กับบริษัทฯมากพอสมควร โดย
ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศเวนคืน
ให้บริษัทฯน�าที่ดินมาพัฒนาแล้ว 
ในส่วนของเฟส 1
 
ส่วนการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม Halong ปัจจุบัน
บริษัทฯได้ไลน์เซนต์และจัดตั้ง
บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการเวรคืนที่ดิน แต่
เรื่องเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
(EEZ) เป็นไปตามเป้าหมายที่
บริษัทฯคาดไว้ ซึ่งปัจจุบันได้มี
การเซ็นสัญาญาและมีการเตรี
ยมที่ดินเพ่ือพัฒนาในเฟสแรก
จ�านวน 123 เฮกตาร์แต่ปีหน้า
จะพัฒนาก่อน 10 เฮกตาร์ จาก
ที่รัฐบาลอนุมัติไป 714 เฮกตาร์ 
หรือคิดเป็น 60-70% และ
คาดว่าในปี 6562 จะมีการเซ็น
สัญญากับลูกค้าและมียอดขาย
ที่ดินเข้ามาบางส่วน
 
ส่วนประเด็นสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ในแง่
ภาพรวมบริษัทฯได้ท�าการส�ารวจ 
บริษัทของอเมริกาที่มีฐานอยู่ที่
ประเทศจีน ได้มีการย้ายฐานการ
ผลิตไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯมองว่า 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกซึ่งมองว่าเป็น
ผลดีต่อประเทศเวียดนามเช่นกัน
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APCO มั่นใจรายได้ปี 62
โตก้าวกระโดด หลังบุกตลาดจีน

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ APCO เปิดเผยว่า 
บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ในปี 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตก้าวกระโดดจากปีนี้ ที่คาดรายได้เติบโต
ใกล้เคียงปี2560 ที่มีรายได้ 424.61 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายจากสินค้าให้กับ
พันธมิตรประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์
ครีมยกกระชับใบหน้าและครีมยกกระชับ
สัดส่วน
 
ส�าหรับครีมยกกระชับใบหน้าขณะนี้ได้รับ
มาตรฐานรับรองจากองค์การอาหารและยา 
(อย.) ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ครีมยกกระชับสัดส่วนขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
ขออย. กับทางจีน โดยในขณะนี้บริษัทสามารถ
รับรู้รายได้จากพันธมิตรจีนแล้ว 8.1 ล้านบาท 
ในไตรมาสที่3/2561 และคาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญในไตรมาสที่ 4/2561 ซึ่งจะ
ช่วยหนุนให้ผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลังมี
แนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรก พร้อมทั้งบริษัท
คาดว่าจะรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นปีนี้ให้อยู่ที่ 
80% และอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า 25%
 
ขณะนี้พันธมิตรจีนได้สั่งผลิตสินค้าครีม
ยกกระชับเดือนละ 5 ตัน และเซรั่ม 5 ตัน 
รวมยอดสั่งซื้อเดือนละ 10 ตัน เนื่องด้วย
พันธมิตรดังกล่าวถือว่ามีช่องทางการจ�าหน่าย
ทั้งในรูปแบบขายตรง และช่องทางโซเชียลมี
เดีย อีกทั้งบริษัทฯคาดว่าสินค้าที่ส่งไปขายที่
ประเทศจีนนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับค�าสั่งซื้อ
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี2562 จะท�าให้บริษัท
มีสัดส่วนรายได้จากจีนไม่ต�่ากว่า 50% และ
บริษัทยังมีรายได้จากการส่งสินค้าไปขายที่
สหรัฐอเมริกาอีกราวเดือนละ 1-2 ล้านบาท 
และคาดว่าในอนาคตจะเพ่ิมเป็นเดือนละ 5-10 
ล้านบาทได้
 
ขณะที่บริษัทเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 
VVIN ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพป้องกันการ
ติดเชื้อ และ ASL revitalizing Serum & 
Cream ผลิตภัณฑ์ความงามเพ่ือลดริ้วรอย 
คาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 4 มี
รายได้ถึง 120 ล้านบาท
 
ส�าหรับกลยุทธ์การตลาด บริษัทมีแผนการ
จ�าหน่ายครบทุกช่องทาง ทั้ง BIM Health 
Center ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าผู้บริโภค
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ BIM 
Dropship ผ่านการแนะน�าของสมาชิกหรือผู้
แทนจ�าหน่าย Asian Life Direct Service 
ผู้แทนจ�าหน่ายแนะน�าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีแผนการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านรายการใส่ใจไกล
โรค ทางช่อง Nation ช่องทางออนไลน์ผ่าน 
Facebook ภูมิสมดุล BIM พร้อมจัดโปรโมชั่
นกระตุ้นการขายต่อเนื่อง
 

“เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความ
สนใจในการดูแลสุขภาพและความงามมาก
ขึ้น บริษัทเห็นถึงโอกาส จึงได้พัฒนางานวิจัย
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค และ
จากช่องทางการขายของบริษัท ที่มีการปรับ
กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกแนะน�าผู้ที่สนใจเข้าร่วมด�าเนินธุรกิจผ่าน
ช่องทางต่างๆ จะส่งผลให้มียอดขายที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถรักษารายได้
ทั้งปีใกล้เคียงกับปี 2560 จากในช่วงครึ่งปี
แรกบริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากกระแส
ความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทอื่นที่ถูกตรวจ
สอบโดยสาธารณสุข อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง 
และมีผลงานวิจัยรองรับ เชื่อว่าจะได้ผลตอบ
รับที่ดีจากผู้บริโภค” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว
 
ส�าหรับการออกผลิตภัณฑ์ VVIN กลุ่มเป้า
หมายหลักได้แก่ กลุ่มคนที่ท�างานในเมือง หรือ
ท�างานในสถานที่ที่สามารถติดเชื้อต่างๆได้ง่าย 
โดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถพก
พาสะดวก ก�าหนดราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออก VVIN เนื่องจาก
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท�าให้ประชากรมี
ความเสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น เมื่อ
ติดเชื้อแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
ท�าลายเชื้อนั้น ในขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันก็
ท�าลายอวัยวะในร่างกายจนล้มเหลว และ
สามารถพัฒนาไปสู้การติดเชื้อในกระแสเลือด 
ซึ่งมักจะเกิดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่า เป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเสียชีวิตปีละ 27-30 ล้านคน ซึ่ง
คณะนักวิจัย Operation BIM ประสบความ
ส�าเร็จในการเพ่ิมภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย
วิธีธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมานาน
แล้ว จึงสามารถปรับสูตรที่ใช้สารสกัดจาก 
มังคุด งาด�า ถั่วเหลือง ฝรั่ง และ บัวบก ให้มี
ภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นเพียงพอส�าหรับป้องกันการ
ติดเชื้อที่ท�าให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
 
ขณะที่ ASL revitalizing Serum & Cream 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติที่
ซึมซาบเข้าสู่ใต้ผิวหน้าแล้ว "ยกกระชับ" สร้าง
คอลลาเจนได้อย่างรวดเร็ว ลดจุดด่างด�า
ท�าให้ผิวหน้าดูขาว กระจ่างใส ยืดหยุ่น เนียน
นุ่ม ชุ่มชื่น ละเอียดอ่อนเยาว์กว่าวัย เสริมด้วย
ประสิทธิภาพป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระ คง
ความสวยกระจ่างใส เนียนนุ่มได้ยาวนานยิ่ง
ขึ้น
 
ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ถือเป็นภารกิจหลักของบริษัทมา
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีเป้าหมายยกระดับ
งานวิจัย ให้มีความเป็นเลิศในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยอาการต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อ
มั่น ยอมรับ อย่างแพร่หลายของกลุ่มผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ 
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ORI แย้มปี 62
เตรียมแผนเปิดโครงการใหม่ มูลค่ารวม 3.2 หมื่นลบ.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออ
ริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า 
ในปี 2562 บริษัทฯยังเตรียม
แผนเปิดโครงการใหม่มูลค่ารวม
ราว 32,000 ล้านบาท แบ่ง
เป็นโครงการร่วมทุน (JOINT 
VENTURE) กับบริษัท โนมูระ 
เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ 
จ�ากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้นน�าจากญี่ปุ่น มูลค่ารวม
ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และ
โครงการแนวราบ 6 พันล้าน
บาท ส่วนที่เหลือเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมที่บริษัทฯ เป็นผู้
พัฒนาเอง
 
ขณะที่ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 62 
จะเติบโตเป็น 1.9 หมื่นล้านบาท   
โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอ
รับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 3.7 
หมื่นล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับ
รู้รายได้ไปจนถึงไป 65 
  
ส�าหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ 
บริษัทฯมั่นใจว่าจะท�าได้เป้าหมาย
ที่ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท โดยครึ่ง
ปีหลังจะมีการทยอยรับรู้มูลค่า
ยอดขายรอโอน (Backlog) 
เข้ามาราว 9 พันล้านบาท จาก 
Backlog ปัจจุบันที่ 2.9 หมื่น
ล้านบาท ขณะที่ยังมีการขาย
โครงการในมือมูลค่ารวม 7 พัน
ล้านบาท จาก 14 โครงการที่อยู่
ระหว่างการขาย ซึ่งจะรับรู้เป็น
รายได้เข้ามาทันที
 

ส่วนยอดขายรวมปีนี้คาดว่าเป็น
ไปตามเป้าหมาย 24,000 ล้าน
บาท โดยคาดว่ายอดขายใน
ไตรมาส 4/61 จะเป็นไตรมาสที่
ดีที่สุดของปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการเปิดโครงการขนาดใหญ่ 
3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
PARK ORIGIN พร้อมพงษ์ 
มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท เริ่ม
ขายเดือนพฤศจิกายน นี้ อีก
ทั้งยังเปิดโครงการแนวราบ 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
Britania Mega Town มูลค่า 
2 พันล้านบาท และโครงการ 
Britania บางนา กม.12 มูลค่า 1 
พันล้านบาท 
 
นายพีระพงศ์ กล่าวเพ่ิม
เติมว่า กรณีที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เตือนการ
ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านของธนาคาร
พาณิชย์ และเตือนผู้ประกอบ
การอสังหาริมทรัพย์ไนการขาย
โครงการ หลังเกิดปัญหาผู้ซื้อ
โครงการแบบยกล็อตบางราย
นั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะท�าให้
สถาบันการเงินมีความเข้มงวด
มากขึ้น เพ่ือท�าให้หนี้เสียในระบบ
ไม่เพ่ิมขึ้นมาก
 
"ส่วนตัวเห็นด้วยที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.)จะมาให้ความ
ส�าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบ
การจะท�าการคัดกรองในระดับ
หนึ่งโดยจะรับผ่อนดาวน์คอน
โดมีเนียม 12-15% ของราคา
ขาย และสถาบันการเงินจะปล่อย
เฉลี่ยที่ประมาณ 90%" นายพีระ
พงศ์ กล่าว
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MBKET มั่นใจงบปี 62
ดีกว่าปี 61 หลังผ่านจุดต�่าสุดแล้ว

นำยมนตรี ศรไพศำล ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลัก
ทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ปห
ระเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ MBKET เปิดเผยว่า 
บริษัทฯมั่นใจผลการด�าเนิน
ปี 2562 จะดีกว่าปี2561 หลัง
บริษัทฯได้ผ่านจุดต�่าสุดมาแล้ว
จากไตรมาส1/2561 ที่บริษัทฯ
ประสบปัญหาสูญเสียเจ้าหน้าที่
แนะน�าการลงทุนไปหลายคน
 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้
รวบรวมจ�านวนเจ้าหน้าที่
แนะน�าการลงทุนใหม่ขึ้นมาได้
อีกครั้งโดยการรับพนักงาน
ใหม่เข้ามาราว 100 คน ท�าให้
ปัจจุบันบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่
แนะน�าการลงทุนอยู่ราว 700 
กว่าคน จากเดิมมี 600 คน
 
ส�าหรับอันดับส่วนแบ่งทางการ
ตลาด หรือมาร์เก็ตแชร์ 
ปัจจุบันยังอยู่ในอันดับ 2 แต่
บริษัทฯจะพยายามรักษาให้อยู่
ที่ระดับ 6 % เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกิจโบรกเกอร์มีการแข่งขขัน
ที่ค่อนข้างสูงจึงส่งผลกระทบ
ต่อภาพรวมก�าไร

ขณะที่ช่วงที่เหลือของปี2561 
บริษัทฯมีงานด้านวาณิชธนกิจ 
( IB) อยู่ 2-3 ราย แบ่งเป็น
ดีลน�าหุ้นเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชนครั้งแรก IPO 
และ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (Real 
Estate Investment Trust: 
REIT) ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100-
1,000 ล้านบาท
 
นอกจากนี้บริษัทฯประเมินแนว
โน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปีนี้ ถือว่าภาพ
รวมยังคงแข็งแกร่งจากภาวะ
ที่เศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ออกมาประกาศความ
ชัดเจนของวันเลือกตั้ง ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุน
ตลาด นอกจากนี้บริษัทฯมอง
ว่าก�าไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 
ปีนี้จะเติบโตราว 10 %
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VCOM ตั้งเป้ารายได้ ปี 62
โต 10-15% หลังเลือกตั้งชัดเจน หนุนความเชื่อมั่น

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ 
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ VCOM เปิดเผยว่า บริษัทฯ
มั่นใจว่ารายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
2561 มีแนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรก ซึ่ง
มีรายได้อยู่ที่ 685.28 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทเตรียมที่จะรับรู้รายได้จากโครงการ
วางระบบซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ให้กับกรม
ที่ดิน มูลค่างานราว 300 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้ในไตรมาส 3/2561 ราว 150 
ล้านบาท และไตรมาส4/2561 ราว 150 
ล้านบาท อีกทั้งยังมีรายได้จากการที่บริษัท 
วีเซิร์ฟพลัส จ�ากัด ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน 
ซึ่งในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้เต็มปี และมี
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
 
ขณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
บริษัทฯได้งานการขายโซลูชั่นให้กับส�านัก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และงานการประปาส่วนภูมิภาค 
มูลค่ารวม 50-60 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถ
รับรู้รายได้ภายในไตรมาส4/2561 และ
บริษัทฯยังมีงานภาครัฐ มูลค่าราว 200-
300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการ
ประมูลได้ในปลายปีนี้-ต้นปีหน้า
 
อีกทั้งบริษัทฯอยู่ระหว่างรอผลการประมูล
งานภาครัฐในประเทศเมียนมา มูลค่าราว 
40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผล
การประมูลในช่วงปลายปีนี้
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 
2562 เติบโต 10-15% จากปี 2561 คาด
มีรายได้ 1,600 ล้านบาท หลังปัจจัยด้าน
การเมืองที่การเลือกตั้งมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนมาก
ขึ้น
 
"เราคาดว่ารายได้ในปีหน้า จะเติบโตมากกว่า
ปีนี้ที่จะอยู่ที่ราว 1,600 ล้านบาท อีก
ประมาณ 10-15% หลังจากที่เราได้รับอา
นิสงค์จากการเลือกตั้ง ซึ่งจะท�าให้มีภาพ
การลงทุนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งผล
ดีกับธุรกิจกลุ่มวางระบบซอล์ฟแวร์อย่าง
เราที่จะท�าให้มีโครงการต่างๆออกมามาก
ขึ้นในปีหน้า และเรายังตั้งเป้าว่าจะมีรายได้
สม�่าเสมอจากธุรกิจการให้บริการในอีก 2 ปี
ข้างราว 70% ของรายได้ทั้งหมด และเรา
ก็มองหาที่จะเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับการให้
บริการด้านไอทีเพ่ิมเติมในอนาคตอีกด้วย" 
นายณรงค์ กล่าว
 
ส�าหรับการเข้าไปลงทุนซื้อกิจการในบริษัท 

ไอ ซีเคียว จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญ ความมั่นคงปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการ 
MSSP (Managed Security Service 
Provider) เป็นรายแรกในเมืองไทย และให้
บริการเป็น Outsource เกี่ยวกับการให้ค�า
ปรึกษาและบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
ต่าง ๆ รวมไปถึงบริการให้ค�าปรึกษาและ
ออกแบบระบบให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
โดยบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001: 2013 และ ISO/IEC 
20000:2011 
 
ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้
ให้กับบริษัทราวปีละ 125 ล้านบาท ซึ่งจะ
สามารถรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2562 ส่วนใน
ปีนี้คาดว่ารายได้จะเข้ามาราว 12 ล้านบาท 
เฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4/2561 หลังจากที่
บริษัทฯได้มีช�าระค่าหุ้น I-SECURE 

โดยแบ่งเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 
จ�านวน 115 ล้านบาท บริษัทจะช�าระเป็น
เงินสดทั้งจ�านวนในวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 17 
ตุลาคมนี้ งวดที่ 2 จ�านวนประมาณ 28.50 
ล้านบาท ช�าระเป็นเงินสดทั้งจ�านวนภายใน
ไตรมาส 1/2563 ซึ่งจ�านวนที่ต้องช�าระ
จริงขึ้นกับผลก�าไรสุทธิของ I-SECURE 
ในปี 2562 และงวดที่ 3 จ�านวนประมาณ 
53 ล้านบาท ช�าระเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่าราว 40 ล้านบาท 
ภายในไตรมาส 1/2564
 
ส่วนงานในต่างประเทศ บริษัทฯคาดว่า
จะมีรายได้จากต่างประเทศในปีนี้เพ่ิมเป็น 
20-30% จากปี2560 ที่มีรายได้จากต่าง
ประเทศอยู่ที่ 10% เนื่องจากบริษัทได้มีการ
เข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐ และสถาบัน
การเงินของประเทศในกลุ่ม CLM (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานจาก
สถาบันการเงินในกลุ่ม CLM บริษัทมอง
ว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตดีที่สุด เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ในกลุ่มดังกล่าวราว 70% และมีลูกค้า
เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ อาทิ AYA 
BANK , เมียววดีแบงก์ และ KBZ BANK 
ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณด้านไอที 
รวมกันมากกว่า 1,000 ล้านบาท อีกทั้ง
บริษัทฯยังมองหาช่องทางที่จะขยายธุรกิจ
ไปรับงานในเวียดนามเพ่ิมเติมอีกด้วย
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CHEWA คาดรายได้ปี 62
โต 20% แตะ 2.8 พันลบ.

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CHEWA เปิด
เผยว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้ปีนี้
จะอยู่ที่ 2,400 ล้านบาท หรือ
เติบโต 20% จากปีก่อนที่มี
รายได้อยู่ที่ 2,043.37 ล้านา
บาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกบ
ริษัทฯมีรายได้อยุ่ที่ 1,456.38 
ล้านบาท 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมี
ยอดขายรอโอน (Backlog) 
ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นงานที่สามารถโอนได้ใน
ทันที จะมีการทยอยรับรู้รายได้
ภายในปีนี้อย่างต่อเนื่อง และ
บริษัทฯยังมีสินค้าคงเหลือที่
รอขายอีก 1,800-2,000 ล้าน
บาท
 
ขณะที่บริษัทฯคาดหวังที่จะ
รักษาอัตราก�าไรสุทธิปีนี้อยู่ที่
ระดับ 10% จากปีก่อน 7%
 
ขณะที่ในช่วงไตรมาส4/2561 
บริษัทฯเตรียมเปิดตัวโครงการ
ใหม่ 2 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 1,700 บาท 
ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิด
เดนท์ ทองหล่อ มูลค่า 1,000 
ล้านบาท และโครงการ  
ชีวาทัย วงแหวน - ล�าลูกกา 

มูลค่า 700 ล้านบาท
 
นอกจากนี้บริษัทฯยังอยู่
ระหว่างเจรจากับพันธมิตร
ต่างจังหวัดเพ่ือรวมลงทุน 
(JV) อีก 2-3 ราย ในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่แนวราบ 
โดยบริษัทฯคาดว่าจะชัดเจนใน
ปี 2562
 
อีกทั้งบริษัทฯคาดว่าราย
ได้ปี 2562 จะเติบโตจากปี 
2561 ราว 20% หรือแตะที่
ระดับ 2,800 ล้านบาท หลัง
จากตรียมเปิดโครงการใหม่ 7 
โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ
รวมเบื่องต้นราว 6,661 ล้าน
บาท ได้แก่ โครงการชีวา
โฮม ประชาอุทิศ- สุชสวัสดิ์ 
มูลค่า 890 ล้านบาท โครงการ
ชีวา ปิ่ นเกล้า - สาทร มูลค่า 
1,200 ล้านบาท โครงการชี
วาทัย เกษตรนวมินทร์ มูลค่า 
1,700 ล้านบาท โครงการ
ฮอลมาร์ค จรัญ มูลค่า 430 
ล้านบาท โครงการฮอลมาร์ค 
โชคชัย4 มูลค่า 2,012 ล้าน
บาท โครงการชีวาทัย ฮาร์ท 
สุขุมวิท มูลค่า 160 ล้านบาท 
และ โครงการชีวาทัย ฮาร์ท 
ทองหล่อ มูลคา 270 ล้านบาท
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WHA ปักธงรายได้ปี 62
โตไม่ต�่า 10% หลัง คาดยอดโอนที่ดินไม่ต�่ากว่า 1 พันไร่

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHA 
Group เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้
ปี2562 จะเติบโตไม่ต�่ากว่า10% ขณะที่คาด
ว่าจะมียอดโอนที่ดินไม่ต�่ากว่า 1 พันไร่ โดย
ปัจจุบัน บริษัทมีสัญญาซื้อขายที่ดินที่อยู่ใน
ระหว่างการเจรจากับลูกค้าอยู่ราว 800-
1,000 ไร่ คาดจะสามารถเซ็นสัญญากับลูด
ค้ารายใหญ่ได้บางส่วนภายในQ4/61
 
"ในไตรมาส4/2561 บริษัทฯ มีลูกค้าราว 
4-5 ราย โดยแต่ละรายมีความต้องการ
ที่ดิน 200-300 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาแต่คาดว่าจะเซ็นสัญญา
ไม่เกินไตรมาส1/2562-ไตรมาส2/2562 " 
นางสาวจรีพร กล่าว
 
ขณะที่ในปีหน้าบริษัทฯ คาดว่าจะใช้งบลงทุน
ใกล้เคียงกับปีนี้ที่ระดับ 6.6 พันล้านบาท 
รองรับแผนการลงทุนใน ธุรกิจโลจิสติกส์, 
นิคมอุตสาหกรรม, ระบบสาธารณูปโภคและ
พลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 
ทั้งนี้งบลงทุนดังกล่าวจะมาจากการขาย
สินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบ
ลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)และ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) รวมถึง
การกู้สถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ ซึ่ง
ปี 2562 บริษัทฯได้มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ ราว 
7,000-8,000 ล้านบาท โดยปัจุบันบริษัทฯ
มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 3.75% ลดลง
จากก่อหน้านี้อยู่ที่ 4%
 
ส�าหรับปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้ปี 2561 
โตไม่ต�่ากว่า 20 % จากปีก่อนที่มีรายได้ 
12,409.96 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตามยอดโอนที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมที่ประเทศเวียดนามบริษัทฯ
ยอมรับว่าต�่ากว่าหมายที่วางไว้ว่าจะไม่น้อย
กว่า 150 ไร่ หลังบริษัทฯได้รับผลกระทบ
จากความล่าช้าของใบอนุญาติการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของภาค
รัฐท้องถิ่น
 
แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่
ระหว่างเจรจากับลูกค้า 2-3 ราย ในการ

เช่าพ้ืนที่รวมกันกว่า 1 แสนตารางเมตร 
บริษัทฯคาดหวังว่าลูกค้าจะเข้าเซ็นสัญญา
เช่าพ้ืนที่ได้ 4-5 หมื่นตารางเมตร ซึ่งการ
เจรจาดังกล่าวคาดว่าจะได้ความชัดเจน
ในเร็วๆนี้ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะท�า
ให้บริษัทฯมียอดการเช่าพ้ืนที่คลังสินค้า
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 แสนตาราง
เมตร
 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังอยู่ระหว่างศึกษา
เข้าลงทุนธุรกิจทุนธุรกิจโลจิสติกส์ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้มี
การเจรจากับพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นโดย
เป็นบริษัทฯที่ได้มีการร่วมทุนอยู่แล้ว ซึ่ง
คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 2562 ส่วน
ในประเทศเวียดนามนั้ บริษัทจะยังคงเดิน
หน้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการ
เติบโตให้ควบคู่ไปกับภายในประเทศ
 
ส�าหรับ ประเด็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและจีนบริษัทฯมองว่าเป็นผลบวก
เนื่องจากลูกค้าจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ได้
ย้ายฐานการผลิตเข้ามายังประเทศไทย ซึ่ง 
บริษัทฯ มีนิคมอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่
รวมถึงในเขต EEC ที่มองเป็นจุดเด่น
ส�าคัญที่ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเลือกเข้ามาหา
บริษัทฯ
 
นางสาวจรีพร กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ
เตรียมเปิดนิคคมอุตสาหกรรมเพ่ิม 1 
แห่ง ในไตรมาส 4/2561ได้แก่ โครงกร
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์น
ซีบอร์ด 3 จังหวัดชลบุรี บนพ้ืนที่กว่า 
2,197 ไร่ ซึ่งจะส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯมีนินิคม
อุตสาหกรรมรวมกันทั้งหมดเป็น 10 แห่ง 
จากปัจจุบัน 9 แห่ง
 
ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม แห่งที่ 10 เป็น
พ้ืนที่รองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) สอดคล้อง
กับพันธกิจของบริษัทฯในการมุ่งส่ง
เสริมพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-curve) ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง
ลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
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WHAUP มั่นใจรายได้ปี 62
โตก้าวกระโดด หลัง รับรู้รายได้โรงไฟฟา้เพ่ิม

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอช
เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า 
คาดรายได้ในปี 2562 จะเติบโตก้าว
กระโดด 

เนื่องจากบริษัทฯ จะมีก�าลังการ
ผลิตไฟฟา้ที่จ�าหน่ายไฟฟา้เชิง
พาณิชย์ (COD) ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น 33 เมกะวัตต์ เป็น 
553 เมกะวัตต์ จากสิ้นปีนี้ที่มีก�าลัง
การผลิตไฟฟา้ที่ COD แล้ว 520 
เมกะวัตต์ ประกอบกับยอดขาย
น�้าในนิคมอุตสาหกรรมยังเติบโต
ต่อเนื่อง ขณะที่จะรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติในนิคม
อุตสาหกรรมเต็มปีในปีหน้า
 
ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2562 โครงการ
ผลิตไฟฟา้ 2 แห่ง จะเริ่ม 
CODได้แก่ โครงการโรงไฟฟา้ SPP 
ก�าลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ คิด
เป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่ม 
COD ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
และมีโรงไฟฟา้ขยะ ก�าลังการผลิต
ตามสัดส่วนร่วมทุน 3 เมกะวัตต์ ที่
จะเริ่ม COD ในช่วงต้นปี 2562
 
"เรามั่นใจรายได้ปี 62 จะสามารถ
เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจาก
ปี2561 เนื่องจากบริษัทฯจะมี
โครงการโรงไฟฟา้เข้าสู่ระบบราว 
553 เมกะวัตต์โดยวันที่ 1 มกราคม 
2562 บริษัทฯจะมีโครงการโรง
ไฟฟา้ SPP ที่จะสามารถจ่ายไฟ
เข้าสู่ระบบได้ 133 เมกะวัตต์ ซึ่ง
บริษัทฯได้ถือหุ้นโครงการดังกล่าว
ในสัดส่วน 30% คิดเป็นก�าลังการ
ผลิตไฟฟา้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
30 เมกะวัตต์ และจากโครงการโรง
ไฟฟา้ขยะก�าลังการผลิต 3 เมกะ
วัตต์" นายวิเศษ กล่าว
 
นายวิเศษ กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัท
อยู่ระหว่างท�างบลงทุนปี 2562 และ

งบลงทุนในช่วง 5 ปีใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ โดยจะน�าเสนอใหมที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท (บอร์ด) พิจารณา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ ซึ่งมี
โอกาสใช้งบลงทุนมากขึ้นกว่าปีนี้ที่ 
1.8 พันล้านบาท โดยงบลงทุนตาม
ปกติของบริษัทจะอยู่ที่ราว 1.8-2 
พันล้านบาท
 
ส�าหรับโครงการลงทุนที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ 
โครงการศึกษาการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมใน
นิคมอีเทิร์นซีบอร์ด 3 ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาร่วมกับพันธมิตร คือ 
บมจ.กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ (GULF) , มิตซุย ซูมิโตโม่, 
โตเกียวแก๊ส 
โดยคาดว่าจะเริ่มลงทุนได้ภายใน
ปี2562 หลังจากที่โครงการวาง
ท่อส่งก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ด 2 
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการ
ในช่วงปลายปีนี้
 
ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทฯ ยังเน้นการลงทุน
ในเวียดนาม ซึ่งมีความคืบ
หน้าโครงการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่ม WHA จะเริ่มก่อสร้าง
ภายในปี 2562 และจะเริ่มจ�าหน่าย
น�้าอุตสาหกรรมได้ในปี 2563
 
อีกทั้งยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ
ระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค
นอกนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม 
ซึ่งรูปแบบ อาจะเป็นการซื้อกิจการ
ที่ด�าเนินธุรกิจอยู่แล้ว หรือเป็นการ
ร่วมมือกับพันธมิตร โดยยังอยู่
ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะชัดเจน
ในปี 2562

นอกจากนี้ยังมองโอกาสลงทุน
โครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานลม
ในเวียดนามด้วย
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BJCHI คาดปี 62
พลิกมีก�าไร - จับมือพันธมิตร

นายสุทธิ ทั่งศรี ผู้จัดการ
ฝ่ายงานสัญญาโครงการ 
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BJCHI เปิดเผยว่า บริษัทฯ
คาดว่า ผลการด�าเนินงานใน
ครึ่งปีหลังจะมีก�าไร หลังจาก
ครึ่งปีแรกปีนี้ ขาดทุน 99.59 
ล้านบาท และในปีหน้า จะมีก�าไร 
เทียบกับปี2561ที่ยังคงขาด
ทุน โดยเชื่อว่า จุดต�่าสุดได้
ผ่านไปแล้ว ซึ่งปี2560 ขาดทุน 
523.87ล้านบาท
 
ทั้งนี้บริษัทฯเตรียมประมูลงาน
ที่อเมริกาใต้ 1-2 โครงการ 
มูลค่า 1 พันล้านบาท โดยเป็น
งานที่บริษัทมีความช�านาญเเละ
เชี่ยวชาญค่อนข้างสูง ซึ่ง
บริษัทฯหวังจะได้งานประมูล
ทั้งหมด ปัจจุบัน มีงานรับรู้

รายได้ (Backlog) ราว 1,950 
ล้านบาท
 
นายสุทธิกล่าวว่า ขณะนี้
บริษัทฯก�าลังหาพันธมิตร เข้า
ร่วมประมูลงานโครงสร้าง
เหล็กแหล่งปิโตรเลียมอาทิตย์ 
มูลค่าพันล้านบาท ซึ่งเตรียมจะ
เปิดประมูลเร็วๆนี้และคงรู้ผล
ภายในสิ้นปีนี้
 
ส�าหรับค่าเงินบาทอ่อนตัวนั้น 
มองว่า ส่งผลบวกต่อ BJCHI 
และราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก
ปรับตัวขึ้น คาดว่าปีนี้จะเฉลี่ย
สูงกว่า 65 เหรียญสหรัฐฯ/
บาร์เรล จะมีงานโครงการเกี่ยว
กับปิโตรเลียมและแก๊สเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงท�าให้มั่นใจในปี 2562 
ผลประกอบการของบริษัทฯจะ
พลิกมีก�าไรได้
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TPIPP ปักธงรายได้ ปี 62
ไม่ต�่ากว่า 1.3-1.4 หมื่นลบ.

นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ
มั่นใจรายได้ปีนี้จะอยู่ที่ 9,500 - 10,000 ล้าน
บาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 5,188.15 ล้านบาท 
โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้คาดว่าจะมีการ
เติบโตที่ดีกว่าครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟา้ที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ หลังจากที่โรงไฟฟา้
พลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ TG 6 และโรง
ไฟฟา้พลังงานความร้อนทิ้ง TG 4 

ซึ่งมีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมกัน 100 MW 
ได้ผลิตไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) และจ�าหน่าย
ไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 90 MW 
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ส่งผล
ให้ปัจจุบัน TPIPP มีโรงไฟฟา้ที่เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 5 โรง ก�าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 220 MW
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงไฟฟา้อีก 2 โรง
ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนการขอใบ
อนุญาต ได้แก่ โรงไฟฟา้เชื้อเพลิงจากขยะ-
ถ่านหิน 70MW (TG 7) ที่คาดว่าจะเริ่ม COD 
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และโรงไฟฟา้พลังงาน
ถ่านหิน 150MW (TG 8) ที่คาดว่าจะเริ่ม 
COD ในไตรมาส 3 นี้ ซึ่งทั้ง 2 โรงจะจ�าหน่าย
ไฟฟา้ให้แก่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ซึ่ง
เป็นบริษัทแม่ ในอัตราเดียวกับที่ TPIPL ซื้อ
ไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค และจะส่ง
ผลให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ที่เปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ครบทุกแห่ง โดยมีก�าลังการผลิตติด
ตั้งรวมทั้งหมด 440 MW
 
“มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ จากผล
การด�าเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่องและมั่นคง เนื่องจากในไตรมาส 2/61 เรา
เริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟา้ TG 6 และ TG 4 
ที่ COD เป็นที่เรียบร้อย และหากโรงไฟฟา้อีก 
2 แห่งที่เหลือคือ TG 7 และ TG 8 สามารถ 
COD ตามแผนงาน ก็คาดว่าภาพรวมราย
ได้ของบริษัทฯ ในปีนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 
9,500-10,000 ล้านบาท” นายภากร กล่าว
 
พร้อมกันนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2562 ไว้
ที้ 13,500-14,000 ล้านบาท เนื่องจากคาด
ว่าจะสามารถทยอยเดินเครื่องผลิตไฟฟา้เชิง
พาณิชย์ (COD) ได้ครบ 440 เมกะวัตต์ 
(MW) ภายในปีนี้ ส่งผลให้ในปี 2562 สามารถ
รับรู้รายได้โรงไฟฟา้ทั้งหมดเต็มปี
 
ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจในระยะต่อไป 
บริษัทฯ สนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟา้ใน
ประเทศหลายโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มเห็น
ความชัดเจนของการลงทุนต้องแต่ปลายปี
นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสนใจเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟา้ขยะชุมชนต่าง ๆ ที่เจ้าของ

โครงการเปิดให้เอกชนเข้าร่วม โดยบริษัท
พร้อมจะเข้าไปซื้อซองประมูลในทุก ๆโครงการ
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของผลตอบแทนการ
ลงทุนและความเสี่ยง หากโครงการใดมีความ
เหมาะสมก็พร้อมที่จะเข้าลงทุนต่อไป
 
ด้านแหล่งเงินทุน บริษัทมีความพร้อม โดย
ยังมีสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการ
เงิน ขณะที่ตั้งเป้าคุมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
(D/E) ไม่เกิน 1 เท่า
 
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้
จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ที
พีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TPIPP เปิดเผยว่า หลังจากที่ภาครัฐได้มีการ
ทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟา้ที่ผลิตโดย
พลังงานทดแทนจากภาคเอกชนนั้น ในส่วน
ของโรงไฟฟา้พลังงานเชื้อเพลิงจากขยะนั้น 
ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน
ได้มีการหารือกัน

โดยที่ยังคงด�าเนินการต่อไปตาม Roadmap 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้เช่นเดิม โดย
จะให้ท้องถิ่นด�าเนินการจัดหาเอกชนเข้ามา
ด�าเนินการในรูปแบบ BOT โดยผลตอบแทน
เป็นค่าก�าจัดขยะ tipping fee และ ค่าไฟฟา้ 
ต่อไป โดยกระทรวงพลังงานจะยังคงรับซื้อ
ไฟฟา้ด้วยราคาเป็นไปตามประกาศเดิม กรณี
ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 
จะรับซื้อไฟฟา้ที่อัตราประมาณ 5.78 บาทต่อ
หน่วย และผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก (SPP) 
จะรับซื้อไฟฟา้ที่อัตราประมาณ 3.66 บาทต่อ
หน่วย
 
ส่วนโครงการที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยัง
คงอยู่ระหว่างเดินหน้าโครงการโรงก�าจัดขยะ
และผลิตพลังงานไฟฟา้เพ่ิมเติมอีก 2 แห่งที่
อ่อนนุชและหนองแขม ซึ่งแต่ละแห่งจะรองรับ
ปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 
และผลิตพลังงานไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 20 MW 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาขยะใน กทม.ที่เพ่ิมขึ้น
เป็นจ�านวนมากในแต่ละวัน โดยเบื้องต้นคาด
ว่าจะมีการเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้าด�าเนิน
โครงการดังกล่าวในไตรมาส 4 ของปีนี้
 
“บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานเชื้อเพลิง
จากขยะมานาน โดยมองว่าการผลิตพลังงาน
ไฟฟา้ด้วยเชื้อเพลิงจากขยะมีส่วนช่วยแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมา กทม.มี
ปริมาณขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย 10,000 ตันต่อวัน 
ขณะที่ขยะมูลฝอยทั่วประเทศในปีที่ผ่านมามี
ปริมาณสะสมประมาณกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งส่ง
ผลกระทบ และสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัย” นายภัคพล กล่าว
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DEMCO คาดงบปี 62
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังคาดซ่อมฐานกังหันลม 26 ต้น

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
DEMCO เปิดเผยว่าบริษัทคาด
ว่าผลประกอบการในปี 2562 
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ 

เนื่องจากบริษัทมีความพร้อม
ที่จะเข้าปรับปรุงฐานกังหันลม
ในโครงการห้วยบงที่เหลือ 26 
ต้น ซึ่งบริษัทจะเสนอแผนการ
ซ่อมบ�ารุงฐานกังหันลมแก่
บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮ
ลดิ้ง จ�ากัด(WEH) ในเดือน
เมษายนนี้ และคาดว่าใช้เวลา
ปรับปรุง 4-5 เดือนหรือจะ
แล้วเสร็จได้ในไตรมาส4/61 
แต่อย่างไรก็ตามในการซ่อม
บ�ารุงดังกล่าวบริษัทประเมินว่า
จะจะมีค่าใช้จ่ายในการสูญเสีย
การผลิตไฟฟา้ในปีนี้

ทั้งนี้ภาพรวมของผลการ
ด�าเนินงานในปี 2561 คาด
ว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปี
ก่อนที่มีรายได้อยู่ที่4.61 พัน
ล้านบาทและก�าไรสุทธิอยู่ที่ 
65 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
จะมีการรับรู้รายได้จากงาน
ในมือ (Backlog) ประมาณ 
4.3 พันล้านบาท ประมาณ 
70 – 80% และส่วนที่เหลือ

จะรับรู้เป็นรายได้ภายในปี 
2562 ขณะเดียวกันบริษัทยัง
มีความพร้อมเข้าประมูลงาน
ติดตั้งสายส่ง และสถานีไฟฟา้
ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) อย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งมีมูลค่าโครงการจะ
เปิดประมูลราว 1 หมื่นล้านบาท
ต่อปี จากมูลค่าโครงการรวม
ทั้งสิ้น 5 - 6 หมื่นล้านบาท ใน
ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งการรับ
งานเสาโทรคมนาคมของภาค
เอกชน และงานรับเหมาน�า
สายไฟลงดิน ของการไฟฟา้
นครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ด้านงานต่างประเทศ ในส่วน
ของโครงการสถานีไฟฟา้ย่อย
ในประเทศเมียนมา ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการส�ารวจและ
ออกแบบโครงการ ขณะที่
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟา้
ย่อยใน สปป.ลาว คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้น
ปี 2561 ซึ่งจะส่งผลดีเพราะ
จะสามารถผลักดันให้รายได้
ของธุรกิจในต่างประเทศเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการลด
ความเสี่ยงการพ่ึงพารายได้
จากงานรับเหมาในประเทศ
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TRC เปิดแผนเดินเกมรุก
ปรับยุทธ์ศาสตร์ใหม่ มุ่งสู่เป้ารายได้ แตะ 1 หมื่นลบ.

นายภาสิต ลี้สกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที
อาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TRC เปิดเผย
ว่า บริษัทฯตั้งเป้าเดินเกมรุก
เพ่ือน�าบริษัทฯก้าวสู่การเป็น
ผู้น�าเพ่ือการเป็นเลิศด้านการ
ออกแบบ และก่อสร้างที่ครบ
วงจร (Total Solution in 
Energy and Infrastructure) 
ในอุตสาหกรรมพลังงานและ
โครงสร้างสาธารณูปโภค ที่
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ภายในปี 2562 นี้ จะน�าพา
ให้ TRC บรรลุเป้าหมายทั้งใน
เรื่องยอดรายได้ 10,000 ล้าน
บาท ควบคู่การพัฒนาโครงการ
ลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ไม่ต�่า
กว่า 4 โครงการ ซึ่ง ณ ขณะ
นี้ TRC ได้ขยายธุรกิจโดยการ
ลงทุนตั้งบริษัทเพ่ิมขึ้นอีก 2 
บริษัท เพ่ือความมั่นคงในการ
ประกอบธุรกิจ 
  
“ ตอนนี้เราขยายการลงทุน
โดยตั้งบริษัท TRC-UT ซึ่งเป็น
บริษัทให้บริการด้านการบริหาร
จัดการน�้าและเรายังร่วมทุนกับ
นักธุรกิจจีนจัดตั้ง บริษัท SHC 
เพ่ือให้บริการด้านการจัดระบบ
สายไฟฟา้ลงใต้ดิน ทั้ง 2 บริษัท
ที่ TRC ขยายต่อยอดลงทุนเป็น
ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ 
infrastructure ซึ่งจะสร้าง
ความมั่งคงให้กับการประกอบ
กิจการของ TRC ต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน ” นายภาสิต กล่าว 
 
นอกจาก TRC ยังมีแผนที่จะ
เร่งพัฒนากระบวนการท�างาน 

เพ่ือคว้ารางวัลมาตรฐาน TQC 
แห่งชาติ (Thailand Quality 
Class) ให้ได้ภายในปี 2562  
โดยกลยุทธ์พัฒนาทุนมนุษย์ 
เพ่ือสร้างขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
อย่างยั่งยืน โดยมีฐานความเชื่อ
ว่าพนักงานเป็นทรัพยากร หรือ 
ทุน ที่มีค่าที่สุดขององค์กร TRC 
จงึใหค้วามส�าคญักบัแผนพัฒนา
บุคคลากร ทั้งหลักสูตรพัฒนา
ด้าน Soft Skills ต่างๆ และ
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม
สายงาน เพ่ือให้พนักงานมีทักษะ
ที่เชี่ยวชาญ (Expertise) ใน
สายงานเฉพาะของตนเอง เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 
และเพ่ือให้พนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการ
ท�างาน ซึ่งจะส่งผลให้การท�างาน
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
“ TRC จะเสริมศักยภาพทีม
งานของบริษัทฯ ให้น�าออกมา
ใช้อย่างเต็มที ทั้งทักษะความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มีเกิดพลัง
คิดบวก ซึ่งนั่นก็จะท�าให้ TRC 
สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้า
อยา่งมคีณุภาพและประสทิธภิาพ
สูงสุด  และท�าให้ TRC เกิด
นวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ ที่จะ
สามารถพัฒนาการลงทุนใน
ธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่เป้า
หมายที่วางไว้ว่าภายในปี 2562 
ยอดขายทะลุ 10,000 ล้านบาท 
และพัฒนาโครงการลงทุนใน
ธุรกิจต่อเนื่องให้ได้ไม่ต�่ากว่า 4 
โครงการ ควบคู่กับการพัฒนา
กระบวนการท�างานเพ่ือคว้า
รางวัลมาตรฐาน TQC ” นายภา
สิต  กล่าวทิ้งท้าย 
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UV ปักธงรายได้งวดปี 61/62
แตะระดับ 2.58 หมื่นลบ.

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ยูนิ
เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ UV 
เปิดเผยว่า  บริษัทฯตั้งเป้ารายได้
งวดปี 2561/2562 (ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562) แตะระดับ 25,800 
ล้านบาท จากงวดปีนี้ที่มีรายได้อยู่ที่ 
21,076.83 ล้านบาท 

โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 21,500 
ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม 3,500 ล้านบาท และ
โครงการแนวราบ 18,000 ล้านบาท 
, ธุรกิจส�านักงานให้เช่าและโรงแรม 
1,800 ล้านบาท และธุรกิจผลิต-
จ�าหน่ายสังกะสีออกไซด์  2,500 
ล้านบาท 
 
ขณะที่บริษัทฯ ยอดขายรอ
โอน (Backlog) ในปัจจุบันอยู่ที่ 
10,330 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม 3,130 ล้านบาท และ
โครงการแนวราบ 7,200 ล้านบาท 
คาดว่าจะสามารถรับรู้ในปี 2562 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท
 
ส�าหรับ ในปี 2562 บริษัทฯมีแผน
เปิดโครงการใหม่ 30 โครงการ 
มูลค่ารวม 37,600 ล้านบาท แบ่ง
เป็น โครงการคอนโดดมิเนียม 
5 โครงการ มูลค่ารวม 9,000 
ล้านบาท ,โครงการแนวราบ 25 
โครงการ มูลค่ารวม 28,600 ล้าน
บาท 

โดยบริษัทฯยังได้ตั้งเป้ายอดขาย
(Pree Sale) ของ โครงการที่
เตรียมเปิดใหม่แตะที่ระดับ 39,000 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการ
คอนโดมิเนียม ประมาณ 8,000 
ล้านบาท และโครงการแนวราบ
ประมาณ 31,000 ล้านบาท

ส�าหรับ กรณีที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.)ได้ปรับเกณฑ์สิน
เชื่อซื้อบ้าน โดยบ้านราคา 10 ล้าน
บาทขึ้นไปในทุกสัญญา และการซื้อ
บ้านหลังที่ 2 ต้องบังคับวางเงิน
ดาวน์ 20% บริษัทฯยอมรับว่าได้
รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
เล็กน้อย 

เนื่องจากบ้านและคอนโดมิเนียมขอ
งบริษัทฯที่เข้าเกณฑ์ที่ธปท.ก�าหนด 
1 ใน3 ของ พอร์ต แต่ในขณะ
เดียวกันยังมีกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระ
ทบอีก 2 ใน 3 

"ส�าหรับมาตรการ LTV ที่แบงก์ชาติ
ได้ออกเกณฑ์มานั้น เรายอมรับว่า
เราได้รับผลกระทบเล็กน้อย โดย
เรามองว่าจะกระทบกับกลุ่มลูกค้า
ระดับกลางไปจนถึงถึงระดับล่าง ที่
จะต้องมีเวลาในการปรับตัว ที่จะเต
รียนมเงินให้ได้ 20% ของมูลค่า
บ้านหรือคอนโด แต่ส�าหรับกลุ่ม
ลูกค้าระดับบน เงินแค่ 20% ของ
ราคาบ้าน คงไม่ได้มีผลกระทบเป็น
นัยส�าคัญของลูกค้ากลุ่มนี้  " นาย
บัณฑิต กล่าว 
 
ขณะที่มองภาวะในการแข่งขัง
ส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ใน
ส่วนของกลุ่มคอนโดมิเนียมเป็นก
ลุ่มที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง 
ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องมีการก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ปรับปรุงและ
พัฒนาวัสดุในการก่อสร้างให้ดีขึ้น 
เน้นท�าการตลาดแบบเจาะกลุ่ม เช่น 
การท�าแคมเปญที่จะเข้าถึงลูกค้าที่
บริษัทฯก�าหนดได้ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ
มีศักยภาพในการแข่งขันและเป็น
ผู้น�าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ 
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EA เตรียม COD โครงการหนุมาน 260 MW
เร็วๆ นี้ ดันก�าลังการผลิตเพ่ิมเป็น 664 MW

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) (EA) เปิด
เผยว่า โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ 
ขนาดก�าลังการผลิต 260 เมกะ
วัตต์ (MW) ประกอบด้วยโครงการ
ย่อย 5 โครงการ คาดว่าจะเริ่ม
ทยอยจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้
เลือกใช้กังหันลมจาก Siemens 
Gamesa ประเทศสเปน ซึ่งเป็นผู้
ผลิตระดับชั้นน�าของโลก เพ่ือให้
มั่นใจในด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา้ รวมทั้งให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องของความปลอดภัย 
และความมั่นคงแข็งแรงอีกด้วย ซึ่ง
ภายหลังจาก COD เรียบร้อยแล้ว
จะส่งผลให้ก�าลังการผลิตโรงไฟฟา้
โซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มเพ่ิมขึ้น
เป็น 664 เมกะวัตต์ ผลักดันรายได้
และก�าไรของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย
             
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ EA เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือน
มกราคม ปี 2556 บริษัทสามารถ
สร้างรายได้และก�าไร เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังงานแสง
อาทิตย์ และพลังงานลมตามแผน
งานที่วางไว้ และได้เปิดเผยแผนดัง
กล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน

โดยในปี 2556 ก�าไรสุทธิ 267.92 
ล้านบาท ปี 2557 ก�าไรสุทธิ 
1,608.46 ล้านบาท ปี 2558 ก�าไร
สุทธิ 2,686.92 ล้านบาท ปี 2559 
ก�าไรสุทธิ 3,251.51 ล้านบาท ปี 
2560 ก�าไรสุทธิ  3,817.45 ล้าน
บาท และ 9 เดือนแรกของปี 2561 
ก�าไร สุทธิ 4,206.26 ล้านบาท 
ตอกย�้าความเป็นหุ้น High Growth 
ที่เติบโตจากการระดมทุนผ่านตลาด
ทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้
ถือหุ้น

             
ล่าสุด บริษัทได้ก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน 
โดยเข้าลงทุนในบริษัท Amita 
Technologies Inc., ไต้หวัน และ
น�าเทคโนโลยีมาลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตแบตเตอรี่ขนาด 50 กิกะวัตต์
ชั่วโมงในประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการก่อสร้างโรงงานเฟสที่ 1 
และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนิน
การผลิตได้ในปี 2562 การลงทุน
ครั้งนี้ นับเป็นครั้งส�าคัญที่สุดอีก
ครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และใช้เงินลงทุนมูลค่าสูง อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดียิ่งจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนรัฐบาลไต้หวัน โดยล่าสุดเมื่อวัน
ที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวัน
เชิญบริษัทฯให้เข้าลงนามใน Letter 
of Intent เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
แบตเตอรี่อย่างเต็มที่ 
            
“การขยายการลงทุนเข้าสู่
อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานและ
แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน เพ่ือป้อนไป
ยังอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา้ และ
รถยนต์ไฟฟา้ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ถือเป็นก้าวที่ส�าคัญ
ของ EA ในฐานะผู้ประกอบการ
คนไทย ที่จะขึ้นสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับโลกเพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานโดยมีพ้ืนฐานจากการมุ่ง
เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เราไม่สามารถ
หยุดนิ่งหรือรอเวลา แต่เราเชื่อว่าน
วัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ 
เปิดโอกาสให้เราก้าวขึ้นมาสร้างการ
เติบโตอีกขั้นหนึ่งให้กับ EA ได้ ” 
นายอมรกล่าวในที่สุด 
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MACO รุกตั้งบริษัทให้บริการสื่อโฆษณา
ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมลุยลงทุนร่วมด�าเนินธุรกิจ ในประเทศอินโดนีเซีย

MACO ประกาศจัดตั้งบริษัท VGI 
MACO (Singapore) Private 
Limited หรือ VGI MACO ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นโดย 
MACO และ VGI ในสัดส่วนร้อย
ละ 75 และ 25 ตามล�าดับ  เพ่ือ
ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาค
อาเซียน พร้อมกันนี้ยังได้มีมติเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ให้ขยายการลงทุนไปยังประเทศ
อินโดนีเซียผ่าน VGI MACO 
โดยเป็นการร่วมทุนกับ Belino 
Investments Limited (“Belino”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Golden 
Agri-Resources Ltd. (“GAR”) 
ผู้ประกอบธุรกิจน�้ามันปาล์มแบบ
ครบวงจร (Integrated palm 
oil) และเป็นบริษัทจ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจสื่อ
โฆษณานอกบ้าน ระบบการช�าระเงิน 
และโปรแกรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM Loyalty Program) ใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

ทั้งนี้ VGI MACO และ Belino 
หรือบริษัทย่อยของ GAR อยู่
ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยสัดส่วน
การถือหุ้นของ VGI MACO และ 
Belino หรือบริษัทย่อยของ GAR 
เท่ากับร้อยละ 40 และร้อยละ 60 
ตามล�าดับ และคาดว่า จะมีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 
165.40 ล้านบาท 
  

นาย พุน ฉง กิต (MR.CK) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ 

แอด จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MACO ผู้น�าเครือข่ายสื่อโฆษณา
นอกบ้านเผยว่า “เนื่องจากบริษัท
มองเห็นศักยภาพการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในต่าง
ประเทศที่มีแนวโน้มที่ดี การด�าเนิน
ธุรกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาของ 
MACO จึงมุ่งขยายธุรกิจไปยัง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อ
เนื่อง 

ซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญของ
บริษัท โดยเริ่มจากการจัดตั้งบริษัท 
MACO OUTDOOR เพ่ือด�าเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
อย่างเต็มรูปแบบในประเทศมาเลเซีย
เมื่อปี 58, การประกาศเข้าซื้อกิจการ 
VGI Global Media (Malaysia) 
Sdn. Bhd. หรือ VGM บริษัท
ย่อยของ VGI ในประเทศมาเลเซีย
เมื่อกลางปีที่ผ่านมา และเข้าถือหุ้น
ในบริษัท Roctec Technology 
Limited (“Roctec”) ผู้ให้บริการ
ออกแบบและวางระบบ (system 
integrations) ในประเทศฮ่องกง
ผ่านบริษัทย่อยเมื่อไม่นานมานี้ 
จนถึงครั้งนี้คือการจัดตั้งบริษัทที่
ประเทศสิงค์โปร์และการเข้าร่วมทุน
กับพันธมิตรประเทศอินโดนีเซีย   
 

โดยการขยายธุรกิจครั้งนี้เพ่ือสร้าง
การเติบโตและความมั่นคงให้แก่
บริษัท รวมถึงส่งผลดีต่อแผนงาน
ขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบริษัทมองว่า
ประเทศที่ได้เข้าลงทุนนั้นเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพการเติบโตโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอก
บ้าน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว
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TASCO ตั้งเป้าปริมาณขายยางมะตอย
ปี 62 แตะ 1.8-1.9 ล้านตัน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้
แอสฟลัท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TASCO เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
ว่าภาพรวมธุรกิจปี 2562 เชื่อว่าผล
ประกอบการจะฟื้ นตัว หลังจากปัญหา
ต่างๆได้คลี่คลาย โดยประเมินปริมาณ
ขายยางมะตอยในปี 2562 จะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติเพ่ิมเป็น 1.8 - 1.9 ล้านตัน 
จากสิ้นปีนี้คาดอยู่ที่ 1.6 ล้านตันหลัง
จากมีน�้ามันดิบจากเวเนซูเอล่าเข้ามา
ป้อนอย่างสม�่าเสมอ
 
ขณะที่ปีหน้าบริษัทฯเชื่อว่าจะได้รับ
น�้ามันดิบ 13 ล�าเรือ รวมถึงจะมีการ
ทยอยปรับปรุงโรงกลั่นน�้ามันขนาด
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียท�าให้อุปทานยาง
มะตอยในต่างประเทศหายไปรวมกว่า 
1 ล้านตัน ในปลายปี 2562 ซึ่งส่งผล
บวกต่อ TASCO หนุนยอดขายต่าง
ประเทศให้เติบโตแข็งแกร่ง
 
ส�าหรับในปี 2562 บริษัทฯได้วางงบ
ลงทุนประมาณ 800-1,200 ล้านบาท 
เพ่ือใช้ส�าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตของโรงงานและโรงกลั่นและ
ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต
 
อีกทั้งยังมีแผนขยายก�าลังการผลิต
ให้เพ่ิมเป็น 2 ล้านตัน จากปัจจุบันมี
ก�าลังการผลิตอยู่ที่ 1 ล้านตัน โดย
จะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม
กับคณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด) ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือขอ
อนุมัติต่อไป
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินแนว
โน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 
4/2561 คาดว่าจะฟื้ นตัวเนื่องจาก
ยอดขายยางมะตอยตลาดในประเทศ
เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น โดยได้รับแรงหนุน
จากงบประมาณของภาครัฐปี 2562 
และตลาดต่างประเทศจะมีปริมาณ
ขายสูงขึ้น เนื่องจากเข้าช่วงไฮซีซั่

นของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม 
และ มาเลเซีย โดยบริษัทได้รับน�้ามัน
ดิบเข้ามาป้อนอย่างสม�่าเสมอในช่วง
ครึ่งปีหลังจ�านวน 6 ล�าเรือ เทียบกับ
ช่วงครึ่งปีแรกมีเรือขนน�้ามันดิบเข้า
มาเพียงจ�านวน 3 ล�าเรือ ประกอบกับ
โรงกลั่นยางมะตอยที่มาเลเซียกลับมา
ผลิตตามปกติโดยมีถังเก็บน�้ามันดิบ
จ�านวน 4 ถังจาก 8 ถังในการรองรับ
น�้ามันดิบที่เข้ามา ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อ
การผลิตยางมะตอยอย่างแน่นอน
 
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าก�าไรปีนี้สุทธิ
ปีนี้จะลดลง เนื่องจากยอดขายหดตัว 
หลังความต้องการใช้ยางมะตอยลด
ลง โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบกับบริษัทฯยังประสบ
ปัญหาเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บน�้ามัน
ดิบที่โรงกลั่น ซึ่งท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่าย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

แต่บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน 
ซึ่งความคุ้มครองนั้นจะรวมถึงการ
สร้างและซ่อมถังเก็บน�้ามันดิบที่เสีย
หาย สินค้าที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม้ ความเสียหายจากการที่
ธุรกิจหยุดชะงัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
 
"ปี 2561 เป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก 
เนื่องจากเจอปัญหาเหตุการณ์ความ
ล่าช้าของการจัดส่งน�้ามันดิบและ
เหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บน�้ามันดิบที่
โรงกลั่น แต่ในช่วงครึ่งปีหลังปัญหา
การจัดส่งน�้ามันดิบคลี่คลายกลับสู่
ภาวะปกติ ท�าให้ทั้งปีนี้บริษัทจะได้รับ
น�้ามันดิบทั้งหมด 9 ล�าเรือ ตามเป้า
หมาย และโรงกลั่นกลับมาผลิตได้ตาม
ปกติ และถังเก็บน�้ามันดิบกลับมาใช้ได้
แล้ว 4 ถัง ซึ่งรองรับน�้ามันดิบได้
เพียงพอต่อการผลิตยางมะตอย เชื่อ
ว่าทั้งปีนี้ปริมาณขายยางมะตอยจะปิด
ที่ 1.6 ล้านตัน" นายชัยวัฒน์ กล่าว
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WICE วางยุทธศาสตร์ 3 ปี
โตเฉลี่ยปีละ 30% คาดรายได้แตะ 3.3 พันลบ.

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) เปิด
เผยว่า บริษัทเดินหน้าพัฒนาเส้นทางและระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
สงครามการค้าจะเป็นตัวแปรส�าคัญของการเดิน
หน้าธุรกิจ โดยบริษัทก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกิจ 3 ปี (62-64) ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 30% ต่อปี อัตราก�าไรสุทธิ 7% 
          
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในปี 64 จะมีรายได้รวมราว 
3,300 ล้านบาท และก้าวสู่การเป็นผู้น�าการให้
บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชียที่มี
บริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุม
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ส�าคัญ โดยมุ่งเน้น
การสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
          
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจมาจากการ
ขยายธุรกิจแบบ organic growth ที่คาดว่า
เติบโต 10-15% ต่อปี จากการขยายการให้บริการ
ขนส่งข้ามชายแดน (Cross Boarder Service), 
ธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse), ธุรกิจขนส่งทั้ง
ทางอากาศและทางทะเล ประกอบกับบริษัทมีแผน
ขยายเครือข่ายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นเพ่ือรองรับผู้
ประกอบการที่มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนสู่
ภูมิภาค และส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องตามแผนที่วางไว้
          
โดยการขยายเครือข่ายคาดว่าเป็นไปได้หลายรูป
แบบทั้งเป็นความร่วมมือ, การเข้าซื้อกิจการ และ
การร่วมทุนกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร
ต่างประเทศ 2-3 ราย วางกรอบการลงทุนไว้
ราว 200 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจะมาจาก
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานและเงินกู้ คาดว่า
สามารถสรุปความชัดเจนได้ภายในปี 62
          
ส่วนผลประกอบการในปีนี้ บริษัทคาดว่าแนวโน้ม
ธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/61 เป็นไปในทิศทางที่ดี
อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะ
ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาสงครามการ
ค้า แต่ WICE ในประเทศต่างๆ มีปริมาณการให้
บริการกับลูกค้าเพ่ิมขึ้น เชื่อมั่นว่าผลการด�าเนิน
งานปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายได้
เติบโตไม่ต�่ากว่า 30% อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้าน
บาท ท�าสถิติสูงสุดในรอบ 25 ปี
          
ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ WICE แบ่งเป็น Sea 
Freight 35%, Air Freight 45%, การให้บริการ 
Logistics 17% และ Cross-Border Services 
3%          
          
นายชูเดช กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจด้านโลจิสติ
กส์ระหว่างประเทศคาดว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อ
เนื่อง แม้ปัญหาสงครามการค้ายังไม่คลี่คลาย 
แต่เชื่อว่าการเติบโตทางการค้า-การลงทุน ทั้งใน
ส่วนของภาคการผลิตเดิม การย้ายฐานการผลิต 
และอีคอมเมิร์ซ จะเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยังมีการด�าเนิน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-
2564) คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนเข้ามาอีกมาก
ในอนาคต ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ความต้องการบริการขนส่งเพ่ือน�าเข้า

และส่งออก ตลอดจนการใช้งานพ้ืนที่คลังสินค้ามี
แนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นตาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ให้
บริการด้านโลจิสติกส์ทุกประเภท  
          
บริษัทได้เซ็นสัญญารับงานจากผู้ผลิตแผงโซล่า
เซลล์รายใหม่ของประเทศจีน เพ่ือให้บริการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เป็นระยะ
เวลา 1 ปี คิดเป็นมูลค่าการให้บริการอยู่ที่ 40 
ล้านบาททยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/61 
เป็นต้นไป การรับงานลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวส่งผล
ให้บริษัทต้องขยายพ้ืนที่คลังสินค้าแห่งใหม่พ้ืนที่ 
17,600 ตารางเมตร ที่ อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ บริษัทจึงได้มีการ
รวมคลังสินค้าที่มีอยู่เดิม 5,000 ตารางเมตร / 
8,000 ตารางเมตร ไว้เป็นแห่งเดียวกันและยัง
สามารถมีพ้ืนที่เหลือส�าหรับการให้บริการลูกค้าใหม่
ในอนาคต

นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนงานโลจิสติกส์จาก
ซัพพลายเออร์เดิมในประเทศจีนให้กับ WICE 
กวางโจวและเซี่ยงไฮ้ได้มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนอยู่
ที่ประมาณ 70% ของปริมาณงานทั้งหมดที่เคย
ใช้บริการจากซัพพลายเออร์เดิม ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทเกิดการรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน
          
ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจต่อจากนี้ บริษัทยังคง
เดินหน้าขยายธุรกิจในส่วนของการให้บริการโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศ งานบริการขนส่งในประเทศ 
งานด้านการขนส่งข้ามชายแดน (Cross border) 
ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน และ
งานบริหารคลังสินค้าเพ่ิม พร้อมขยายฐานลูกค้า
ในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ 
Door-to-Door ควบคู่กับโปรโมทงานบริการทุก
ประเภท โดยด�าเนินงานร่วมกันกับบริษัทเครือ
ข่าย  ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. 
, WICE Logistics (Singapore) Ltd. และบริษัท
ร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., 
LTD. (ETL) เพ่ือขยายฐานลูกค้าใหม่ร่วมกัน
          
ด้านความคืบหน้าภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
ETL เพ่ือให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-
Border Transport Services) ระหว่างประเทศ
จีน ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้น
ทาง One Belt One Road ของจีน ปัจจุบัน
ได้รับมอบตู้คอนเทรนเนอร์แบบสั่งท�าพิเศษทั้งตู้
ส�าหรับแช่เย็น และตู้แบบแห้งแล้วจ�านวน 150 ตู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับรองรับงานขนส่งข้าม
ชายแดนที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น ยังมี
แผนจะสร้างคลังสินค้าในจีนเพ่ือเป็นจุดกระจาย
สินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของจีน รวมถึงมอง
โอกาสส่งสินค้าไปยังยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟจาก
จีนด้วย  
          
"ตอนนี้ WICE เดินหน้าวางแผนงานร่วมกัน
ให้ WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. และ 
WICE Logistics (Singapore) Ltd.ท�างานเชื่อม
โยงกับ ETL ให้ขนส่งตามเส้นทางผ่านระหว่าง
ประเทศไทย ไปมาเลเซีย ผ่านเวียดนาม ขึ้นไปจีน 
และด้านเส้นทางมาเลเซีย ผ่านสิงคโปร์ขึ้นไปจีน 
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางการค้าส�าคัญที่
มีตลาดใหญ่มาก และมีผู้เล่นที่ให้บริการแบบครบ
วงจรอย่าง WICE ไม่มาก เราจึงมองว่านี่เป็น
โอกาสที่เราจะเข้าไปในตลาดนี้" นายชูเดช กล่าว
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HARN ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะ 1,540 ลบ 
หลังรุกเวียดนาม พร้อมตุน Backlog ในมือ 450 ลบ.

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท หาญ 
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด 
(มหาชน) HARN เปิดเผยว่า 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 
แตะระดับ 1,540 ล้านบาท หลัง
บริษัทฯ เตรียมขยายสาขาย่อย
ธุรกิจดิจิตอลปริ้นติ้งที่เมือง
โฮจิมิน ประเทศเวียดนามโดย
บริษัทฯมองว่ากางลงทุนดัง
กล่าวมีความเสี่ยงน้อยและหาก
เติบโตไปได้ด้วยดีบริษัทฯก็จะน�า
ธุรกิจอื่นๆเข้าไปขยายอย่างต่อ
เนื่อง
 
ขณะที่บริษัทฯมีงานในมือ 
(Backlog) ราว 450 ล้าน
บาท แบ่งเป็นงานโรงไฟฟา้ 3 
โรงงาน มูลค่ารวม 60 ล้านบาท 
และ งานกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต่างชาติ (EPC) เบื้องต้นมี 
ประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจะ
ช่วยหนุนรายได้ปีหน้าให้เติบโต
ตามเป้าเช่นกัน
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมิน
แนวโน้มผลประกอบการ
ไตรมาส4/2561 จะดีที่สุด 
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นข
องธุรกิจซึ่งปกติบริษัทฯจะมี
ยอดขายสูงสุดในช่วงไตรมาส
นี้ และมั่นใจว่ารายได้ในปี 2561 
จะเติบโตตามเป้า 10% หรือ
ประมาณ 1,400 ล้านบาท จาก
ปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมอยู่
ที่ 1,300.70 ล้านบาท จาก
การด�าเนินธุรกิจใน 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับ
เพลิงและโครงการ ผลิตภัณฑ์

ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น 
และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์
ดิจิตอลที่ยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
 
อีกทั้งในอนาคตบริษัทฯจะเพ่ิม
สัดส่วนการลงทุนในภาครัฐมาก
ขึ้น เนื่องจากมองว่าภาครัฐมี
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น EEC , 
รถไฟฟา้ และสนามบิน นอกจาก
นี้ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศิเพ่ือนบ้านในอนาคต เช่น 
กัมพูชา ,เมียนมา,ลาวเป็นต้น 
เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต
 
ส�าหรับประเด็นสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐกับจีน มองว่า
กระทบต่อบริษัทเล็กน้อยเท่านั้น
ในเรื่องของภาษี ซึ่งการที่มีภาษี
สูงท�าให้บริษัทฯต้องปรับเพ่ิม
ราคาสินค้าเช่นกัน
 
ขณะเดียวกัน ในกรณีที่ค่าเงิน
บาทผันผวน ได้ส่งผลกระทบ
บ้างเนื่องจากบริษัทฯมีการน�า
เข้าสินค้า 70% ของยอดขาย
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วย
การท�าประกันค่าเงิน(เฮดจิ้ง) 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในภาวะ
ที่ค่าเงินบาทอยู่ในช่วงผันผวน 
นอกจากนี้บริษัทฯยังมีสต็อก
สินค้ามูลค่ากว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับBacklog ใน
ปัจจุบัน
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JKN ตั้งเป้ารายได้ ปี 62 โต 15-20%
เดินหน้ารุกตลาดตปท. พร้อมวางงบ 800 ลบ.

นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ผู้ช่วย
รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานการเงินและบัญชี บริษัท เจ
เคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 จะ
เติบโต 15-20 จากปีนี้ที่คาดว่า
มีแนวโน้มเติบโต 20% เนื่องจา
กบริษัทฯ เน้นขยายตลาดในต่าง
ประเทศมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 
บริษัทฯเตรียมที่จะเข้าท�าการ
ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แถบประเทศตะวันออกกลาง, 
ละตินอเมริกาและโจฮันเนสเบิร์ก 
โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการส่งออก
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเพ่ิม
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 
ในช่วง 3-5 ปี (2561-2565) 
ที่ระดับ 50% ของรายได้รวม 
จาก ณ สิ้นปีนี้ คาดว่าสัดส่วน
รายได้จากต่างประเทศจะอยู่ที่ 
20-25% และในปีหน้าจะขึ้นมาที่ 
30-35%
 
ขณะที่การท�าตลาดในประเทศ 
บริษัทฯจะเร่งหาพันธมิตรช่อง
ทีวีดิจิตอลที่มีเรตติ้งต�่า เพ่ือ
ท�าการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์
ละครและซีรีย์ เพ่ือผลักดันราย
ได้ของบริษัทฯให้มีการเติบโต

ตามเป้าหมายที่วางไว้
 
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ
ยังได้วางงบลงทุน ราว 800 
ล้านบาท เพ้่ือซื้อลิขสิทธิ์คอน
เทนต์ โดยบริษัทฯจะยังคงเน้น
ซีรียส์อินเดีย เนื่องจาก มองว่า
มีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูงกว่าคอน
เทนต์ประเภทอื่น
 
ส�าหรับทิศทางผลการด�าเนิน
งานในไตรมาส4/2561 
บริษัทฯคาดว่าจะใกล้เคียงกับ
ไตรมาส3/2561 เนื่องจาก 
บริษัทฯมีการขายลิขสิทธิ์คอน
เทนต์ทั้งในประเทศ อาทิ ช่องทีวี
ดิจิตอล , ช่องเคเบิลทีวี รวม
ถึงในแถบเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(EEC) และต่างประเทศเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีลิขสิทธิ์คอนเทนต์
ที่ยังรอการส่งมอบ(Backlog) 
ที่ 335 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถทยอยส่งมอบได้ทั้งหมด
ในปีนี้

ทั้งนี้บริษัทฯมั่นใจรายได้ปีนี้ จะ
เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 20% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 
873.60 ล้านบาท ส�าหรับในงวด 
9 เดือนแรก บริษัทฯมีรายได้
แล้ว 1,058.85 ล้านบาท
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CNT คาดปี 62
มีก�าไร พร้อมตั้งเป้ารายได้ 8 พันลบ.

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คริสเตียนีและนีล
เส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CNT เปิดเผยว่า คาด
ผลประกอบการปี 2562 จะ
มีก�าไร จากปีนี้ที่บริษัทฯ 
คาดว่าผลประกอบการน่า
จะขาดทุน เนื่องจากในงวด 
9 เดือนแรกบริษัทฯ มีผล
ขาดทุน 165.38 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตามในปีหน้าบริษัท
จะมีการส่งมอบงานที่มีมาร์
จิ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้ภาพรวมของผลผระกอบ
การปีหน้ากลับมามีก�าไรได้ 
ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้
ปี2562 ไว้ที่ระดับ 8 พันล้าน
บาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่
ที่ 7.3-7.4 พันล้านบาท โดย

ปัจจับันบริษัทฯ มีงานในมือ 
(Backlog) ที่ปัจจุบันบริษัท
มีอยู่ราว 1.2 หมื่นล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 
2562 ราว 6 พันล้านบาท
 
ส่วนแผนการประมูลงาน
ใหม่ บริษัทฯ เตรียม ประมูล
งานใหม่ มูลค่าประมาณ 3-4 
หมื่นล้านบาท โดยคาดจะได้
งานราว 10% ส่วนงานต่าง
ประเทศ อยู่ระหว่างพิจารณา
หาพันธมิตรในเมียนมาคาด
ว่าต้นปี 2562 จะสามารถ
เห็นความชัดเจนได้ ขณะที่
ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันอยู่
ระหว่างก่อสร้างห้าง Makro 
แห่งที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบได้
ในเร็วๆ นี้
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SENA ตั้งเป้ายอดขาย-รายได้ปี 62
โต 10% จากปีนี้ พร้อมเล็งเปิด 13-14 โครงการใหม่

SENA ตั้งเป้ายอดขาย-รายได้ปี 62 
โต 10% จากปีนี้ พร้อมเล็งเปิด 13-
14 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2.5 หมื่น
ลบ. พร้อมคาดผลงาน Q4/61 พีค
สุด หลังมีโครงการใหม่แล้วเสร็จ 4 
โครงการ-มาตรการธปท. เร่งยอดโอน 
- ตุน Backlog 9.1 พันลบ.
 
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้
อ�านวยการสายงานจัดสรรเงินทุนและ
การลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้น
ท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SENA เปิด
เผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายและราย
ได้ ปี 2562 เติบโต 10% จากปีนี้ ที่
คาดว่ารายได้จะเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ 6,200 ล้านบาท โดยสัดส่วนราย
ได้จะมาจาก ธุรกิจอสังอหาริมทรัพย์
เพ่ือขายราว 5,200 ล้านบาท , ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเช่าราว 600 
ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจโซลาร์
ราว 300-400 ล้านบาท
 
ขณะที่คาดมียอดขายปีนี้อยู่ที่ 10,300 
ล้านบาท เติบโต 20% จากปีก่อน 
โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการ
โอน(Backlog) ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2561 อยู่ที่ 9,101.92 ล้านบาท (รวม
โครงการ JV จ�านวน 4 โครงการ 
ประกอบด้วย นิช โมโน สุขุมวิท-
แบริ่ง, นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเต
อร์เชนจ์,นิช โมโน เจริญนคร และ
ปีติ เอกมัย) โดยในยอดดังกล่าว มี
ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ พร้อมโอน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า
จะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปีนี้
 
พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีสินค้าพร้อม
โอนอีกราว 4,153 ล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม 3,600 ล้าน
บาท และเป็นโครงการแนวราบ 500 
ล้านบาท
 
ส�าหรับในปี 2562 บริษัทฯเตรียม
เปิดโครงการใหม่ประมาณ 13-14 
โครงการ มูลค่ารวม 25,000 ล้าน
บาท โดย 7 โครงการที่จะเปิดตัวใน
ปีหน้าเป็นโครงการที่เลื่อนเปิดในปี 
2561 แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 6 
โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 
1 โครงการ มูลค่ารวมราว 5,000 
ล้านบาท
 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้ม
ผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561 
บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุด
ของปีนี้ เนื่องจากจะมีโครงการใหม่ 
4 โครงการที่แล้วเสร็จ มูลค่ารวม
ราว 2,483.29 ล้านบาท รวมถึงมาตร
การควมคุมสินเชื่อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ที่จะประกาศใช้ใน
เดือนเมษายน 2562 บริษัทฯมองว่า
จะช่วงเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อและ
โอนกรรมสิทธิ์ผู้บริโภคเร็วมากขึ้น ซึ่ง
บริษัทฯมองว่ามาตรการควบคุมสิน
เชื่อของธปท.จะช่วยลดยอดปฏิเสธสิน
เชื่อของบริษัทฯได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
มียอดปฏิเสธสินเชื่อของบริษัทฯอยู่
ที่ 14% แต่เชื่อว่าในปีหน้าจะลดลง 
เนื่องจากมาตราการดังกล่าวจะช่วย
คัดสรรเฉพาะลูกค้าที่มีก�าลังในการซื้อ
จริงเท่านั้น
 
ส�าหรับช่วงไตรมาส 4/2561 ทาง
บริษัทมีแผนเปิดตัว 2 โครงการ รวม
มูลค่าทั้งสิ้น 7,151 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย โครงการนิช โมโน เมกะ สเปซ 
บางนา คอนโดมิเนียมสูง 40 ชั้น 
จ�านวน 795 ยูนิต มูลค่า 2,220 ล้าน
บาท Pre-Sale (17 พ.ย. 2561) มี
ยอดจอง 140 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 
400 ล้านบาท และโครงการ นิช โมโน 
รามค�าแหง คอนโดมิเนียม ตึก A สูง 
38 ชั้น ตึก B สูง 32 ชั้น และตึก C, 
D,E 7 ชั้น รวมทั้งสิ้น 1,700 ยูนิต 
มูลค่า 4,931 ล้านบาท ปัจจุบันมียอด
จองแล้ว 95 ยูนิต มูลค่า 254 ล้าน
บาท
 
นางสาวอธิกา กล่าวเพ่ิมเพ่ิมเติมว่า 
ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ บริษัท
มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต ได้เตรียมเสนอ
ขายหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 3 ปี 2 เดือน 
จ�านวนรวมไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,000 ล้านบาท 
ส�าหรับผลตอบแทนของหุ้นกู้ดังกล่าว 
คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับ 4.60 
% โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ โน
มูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 
จ�ากัดเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ
จะเริ่มเปิดจองซื้อในวันที่11-13ธันวาคม
นี้
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TWZ คาดก�าไรสุทธิปี 62 โต 5%
หลังเน้นขายสินค้ามาร์จิ้นสูง

TWZ คาดก�าไรสุทธิปี 62 โต 5% 
หลังเน้นขายสินค้ามาร์จิ้นสูง มั่นใจ
รายได้ปีนี้แตะ 3.5 พันลบ. หลัง 9 
เดือนโกยรายได้ 2.56 พันลบ. พร้อม
คาดผถห. เดิมใช้สิทธิหุ้นเพ่ิมทุน
เกลี้ยง ด้านหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงิน หวัง
น�าเงินรุกธุรกิจพลังงาน
 
นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธาน
กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TWZ เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจ
รายได้ปี 2561 จะแตะที่ 3,500ล้าน
บาท โดยในงวด 9 เดือนแรกบริษัทฯ 
มีรายได้อยู่ที่ 2,569.29 ล้านบาท 
พร้อมทั้งคาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ หลัง
งวด 9 เดือนมีก�าไรสุทธิแล้ว 55.08 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผล
ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3.41 ล้านบาท
 
ขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ คาดก�าไร
จะเติบโตราว 5% จากปีนี้ ส่วนราย
ได้คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีนี้ ตาม
การเติบโตของธุรกิจมือถือที่ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะ
เน้นจ�าหน่ายมือถือในแบรนด์ตัวเอง 
ขณะที่จะผลักดันการขายสินค้าที่มาร์
จิ้นสูงมากขึ้นด้วย รวมถึงบริษัทฯ
จะมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวม 800-
900 ล้านบาทและจะด�าเนินการธุรกิจ
ใหม่คือธุรกิจซอฟแวร์ซึ่งบริษัทฯใช้งบ
ลงทุนราว 100 ล้านบาท 

และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มด�าเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ช่วงเดือน
ธันวาคม 61 นอกจากนี้ บริษัทฯได้มี
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 625.908 
ล้านบาทเป็น 1,648.224 ล้านบาทด้วย
การออกหุ้นสามัญจ�านวน 10,223.165 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็น 1,022.316 ล้านบาท เพ่ือ
ท�าการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตราส่วน3หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพ่ิม

ทุน ราคาหุ้นละ 0.12 บาท โดยผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจะได้รับ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ
ของTWZ (วอร์แรนท์ TWZ-W5) 
จ�านวน 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน 

โดยไม่ต้องจ่ายค่าวอร์แรนท์นี้แต่
อย่างใด โดย TWZ-W5 มีอายุ 1 ปี 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ ได้
ในสัดส่วน TWZ-W5 1 หน่วย ซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 
บาท พร้อมก�าหนดก�าหนดวันจอง
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนบวกวอร์แรนท์ ระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 7 ธันวาคม 
2561
 
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้
สิทธิครบจ�านวน ขณะเดียวกันหากไม่
ครบทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมที่จะรับ
ไว้ทั้งหมดแบบเต็มจ�านวนต่อไป
 
ส�าหรับเงินเพ่ิมทุนนี้ บริษัทฯ จะน�าไป
ใช้ส�าหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรง
ไฟฟา้ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลาสมา 1-3 
โรงงาน ซึ่งมีก�าลังการผลิตไม่เกิน 10 
เมกะวัตต์/โรงงาน และมีอัตราการรับ
ซื้อไฟฟา้ (Feed in Tariff หรือ FIT) 
ที่ 7.78 บาทต่อหน่วย 

โดยมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟ
ราว 20 ปี ซึ่งมีมูลค่าในการลงทุน
ราว 3,000-4,000 ล้านบาท เบื้อง
ต้นจะอยู่ที่ประมาณ 700-1,000 ล้าน
บาทต่อโรงงาน ซึ่งเป็นการต่อยอด
จากธุรกิจพลังงานทดแทนจากก่อน
หน้านี้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ก�าลังผลิต 5 
เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัท 
เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ที่บริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มด�าเนินการขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์
(COD) ได้ภายในปลายปี 2562 และ
สามารถรับรู้เป็นรายได้เข้ามาได้ทันที
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MALEE คาดปี 62
พลิกก�าไร จากปีนี้ยอมรับขาดทุนหลัง 9 เดือน

MALEE คาดปี 62 พลิกก�าไร จากปีนี้
ยอมรับขาดทุน หลัง 9 เดือนขาดทุน 
129.44 ลบ. หลังปรับแผนธุรกิจ-
ทยอยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่างเจรจาขายเครื่องจักร 2 
เครื่อง หวังลดต้นทุนการบริหาร คาด
ชัดเจนต้นปี 62
 
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ MALEE เปิดเผยว่า 
บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนินงานในปี 
2562 มีแนวโน้มพลิกกลับมามีก�าไรได้ 
จากปีนี้ที่ยอมรับว่าภาพรวมผลการ
ด�าเนินงานจะขาดทุนสุทธิ หลังงวด 9 
เดือนของปีนี้ ขาดทุนแรกบริษัทฯ มี
ผลขาดทุน 129.44 ล้านบาท
 
"ในปีนี้เรายอมรับว่าเราขาดทุน แต่
ปีหน้าเราจะสามารถพลิกกลับมามี
ก�าไรได้แน่อน และเราตั้งเป้ายอดขาย
โต 5-10% จากปีนี้ จากการที่เรา
ทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง
พวก High-end Product คือ ตัว 
Stay fresh น�้าผลไม้สกัดเย็น ราคา 
129 บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง 
และยังมีผลิตภัณฑ์ Mass Product 
ที่เป็นเยลลี่ขบเคี้ยว ราคา 5-10 
บาท และ DR.DRINK from Mega 
Maleeโดยขณะนี้ออกมา 2 SKU คือ 
AK-TIV และ D-GEST ที่เพ่ิงจะออก
มาเมื่อไม่กี่วันก่อน และตอนนี้ยังมี
การขายออนไลน์ อีกทั้งยังมี สินค้า 
Personal Care Products from 
Malee Kino เข้ามาช่วยเสริมอีกด้วย 
" นางสาวรุ่งฉัตร กล่าว
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับ
แผนการด�าเนินงาน โดยจะเน้นการ
บริหารจัดการต้นทุนให้ดีขึ้น โดยการ
ปรับ Product Portfolio ให้เหมาะ
สม ลดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดขาย
ไม่ดีลงประมาณ 20% โดยเฉพาะ
ประเภทน�้าผลไม้ จากปัจจุบันบริษัทฯ
มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประมาณ 200 

SKU รวมทั้งบริษัทฯจะมีการปรับช่อง
ทางการขายสินค้าให้มีความหลาก
หลาย เเละเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้น
 
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขาย
ปีหน้าเติบโต5-10 % โดยบริษัทฯ
จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้
เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับพรีเมี่ยม 
เนื่องจากมีมาร์จิ้นสูง และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นที่นิยม สามารถเข้าถึงคนส่วน
ใหญ่ได้ง่ายและมีราคาถูก เช่น ขนม
ขบเคี้ยวเยลลี่ ราคา 5-10 บาท 
เนื่องจากจะสามารถมีปริมาณการขาย
ที่ค่อนข้างสูง
 
ส�าหรับทิศทางผลการด�าเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4/2561 บริษัทฯคาด
ว่ามีแนวโน้มขาดทุนลดลงจาก
ไตรมาส3/2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 
76 ล้านบาท โดยเชื่อว่าผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯได้ผ่านจุดต�่าสุดไป
แล้ว
 
นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนจะขาย
เครื่องจักร จ�านวน 2 เครื่อง เพ่ือลด
การผลิตสินค้าที่มียอดขายต�่า ส่งผล
ให้บริษัทไม่ต้องมีสต็อคสินค้าจ�านวน
มาก และจะสามารถลดต้นทุนในการ
ด�าเนินงานได้โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
เจรจากับลูกค้า คาดว่าจะมีความ
ชัดเจนในช่วงต้นปี 2562
 
อีกทั้งบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาเซ็น
สัญญารับจ้างผลิต (CMG) กับลูกค้า 
2-3 ราย ซึ่งจะช่วยท�าให้บริษัทฯมี
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น
ประมาณ 50% โดยมองว่าเป็นระดับ
ที่ดี เทียบจากปี 2559 ที่บริษัทมีอัตรา
การใช้ก�าลังการผลิตดีที่สุดที่ระดับ 
55%
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TMILL คาดรายได้
ก�าไรปีกุนโต 10%

TMILL คาดรายได้-ก�าไรปี 62 โต 10% ตามก�าลัง
การผลิต พร้อมรุกขยายตลาดสู่ภูมิภาคและ SME 
พร้อมประเมินภาพรวมผลงานปีนี้ คาดก�าไรสุทธิ
ใกล้เคียงปีก่อนที่ท�าได้ 100 ล้านบาท หลังใน 9 
เดือนแรกโกยแล้ว 88 ล้านาท แถมไตรมาส4/61 
เข้าไฮซีซั่นหนุนโตต่อเนื่อง
 
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TMILL เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานขอ
งบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2561 มีก�าไรสุทธิ 34.85 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโต 29.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 
3/2560 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่าย 
343.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 20.39 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการเติบโต 6.3 % เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ปริมาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น 4.1 % ราคา
จ�าหน่ายแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น 0.8 % รวมทั้งมีปริมาณ
การจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพ่ิมขึ้น 3.0 % และมีราคา
จ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพ่ิมขึ้น 12.2%
 
"ในไตรมาส 3/2561 แม้ว่าบริษัทจะประสบกับภาวะ
ต้นทุนราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพ่ิมขึ้น คิด
เป็น 79.3 % ของรายได้ แต่บริษัทฯยังสามารถ
ท�าก�าไรและมีรายได้จากการขายเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มั่นใจว่าธุรกิจจะยังคง
เติบโตและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้
แผนการขยายก�าลังการผลิตที่จะด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกับความต้องการของตลาด
แป้งสาลีที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ที่ขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ 200 ราย" ดร.ชาญกฤช 
กล่าว
 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบ 9 เดือนของปี 
2561 (สิ้นสุด 30 ก.ย.61) บริษัทฯ มีรายได้จาก
การจ�าหน่าย 1,056.04 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 53.62 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 5.3 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็น
ผลมาจากปริมาณการจ�าหน่ายแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น 3.1 
% รวมทั้งราคาจ�าหน่ายแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น 0.4 % 
โดยมีปริมาณการจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพ่ิมขึ้น 2% 
และราคาจ�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพ่ิมขึ้น 16.2 % ขณะ
ที่ต้นทุนการขายเพ่ิมสูงขึ้น 62.49 ล้านบาท คิด
เป็น 8 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยเป็น
ผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพ่ิมขึ้น
 
ด้านนางแววตา เนตร์พันธ์ รองผู้อ�านวยการฝ่าย
การเงินและการบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า บริษัทฯ
จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด) ใน
เดือนธันวาคมนี้ เพ่ือที่จะสรุปแผนการด�าเนินในปี 
2562 โดยเบื้องต้น คาดว่ารายได้และก�าไรสุทธิใน
ปี 2562 จะเติบโต10% จากปีนี้ตามก�าลังการผลิต
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยบริษัทฯคาดว่าก�าลังการผลิต
ในปีหน้าจะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 80% จากปัจจุบันอยู่
ที่ 70% ขณะที่ประเมินก�าลังการผลิตทั้งปีจะเฉลี่ย
อยู่ที่ 75% โดยในช่วงไตรมาส3/2561 บริษัทฯได้
มีการใช้ก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นราว 2.6% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
ขณะที่บริษัทฯจะท�าการขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาค
และเข้าสู่ตลาด SME จากเดิมที่ส่งผลิตภัณฑ์ใน

กรุงเทพและแถบปริมณฑล เนื่องจากมองว่า
ตลาดเหล่านี้มีมาร์จิ้นสูงมากกว่า อีกทั้งบริษัทฯยัง
มีนโยบายในการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น หุ่นยนต์เข้า
มาใช้เพ่ือทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งในส่วนของ
เฟส 1 บริษัทฯได้ท�าแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปีที่ผ่าน
มา ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทดแทนในการจับวางกระสอบ
ลงบนสายพาน จ�านวน 2 ตัว ซึ่งจะสามารถ
ทดแทนแรงงานได้ทั้งหมด 12 คน โดยบริษัทฯได้
ค�านวนจุดคุ้มทุนแล้วประเมินว่าจะสามารถคืนทุน
ได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ซึ่งใช้งบลงทุนรวม 5 
ล้านบาท
 
ส่วนของเฟสที่ 2 เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ส�าหรับร่อนแป้ง 
ซึ่งจะสามารถทดแทนพนักงาน จ�านวน 7 คน/กะ 
โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสรุปในส่วนของการน�าเสนอ
ต่อผู้รับเหมา ภายในสิ้นปี 2561 โดยบริษัทฯจะ
ศึกษาว่าหากออกแบบแล้วเสร็จมูลค่าการลงทุนจะ
อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ และคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือ
ไม่ หากเป็นไปตามแผนบริษัทฯก็สามารถเริ่มด�าเนิน
การติดตั้งหุ่นยนต์ได้ภายในต้นปี 2562
 
ทั้งนี้บริษัทฯมองว่าการน�าหุ่นยนต์เข้ามาใช้งาน
จะสามารถช่วยลดต้นทุนพวกค่าแรงได้ รวมถึง
ไม่ต้อเสียค่าสวัสดิการให้แก่พนักงาน และไม่มี
การลาพักร้อน และสามารถท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็นการตอบโจทย์
ของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน
 
ด้านราคาวัตถุดิบปัจจุบันสถานการณ์ราคาข้าว
สาลีได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5-10% โดยราคาข้าวสาลีใน
สหรัฐฯที่ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึง 10-20% เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา และข้าวสาลีออสเตรเลีย ได้ปรับตัว
ขึ้นมากเนื่องจากผลผลิตที่ได้น้อยและมีการลดการ
ส่งออก ท�าให้ราคาข้าวของออสเตรเลีย ปรับขึ้น
มาอยู่ที่ 100 เหรียญ/ตัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้มีการสต็อคสินค้าให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมโดยการ
สั่งซื้อล่วงหน้าไว้ รวมถึงบริษัทฯจะมีการควบคุม
อัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นปัจจัย
หลักในการน�าเข้าข้าวสาลี
 
ขณะที่คาดแนวโน้มราคาข้าวสาลีในปีหน้า โดยคาด
ราคาข้าวสาลี ในสหรัฐฯ จะคงที่หรืออาจจะลดลง 
เนื่องจากข้าวสาลีในสหรัฐฯได้ผลผลิตที่ค่อนข้าง
มาก ส่วนในออสเตรเลียได้ผลผลิตน้อยกว่า จึง
ส่งออกน้อยและมีราคาที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จะเน้น
การบริหารต้นทุน ด้วยการใช้แป้งสองประเทศ
นี้ผสมกันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าให้มากที่สุด
 
ในส่วนของแนวโน้มดอกเบี้ยภายในประเทศอยู่ใน
แนวโน้มขาขึ้น บริษัทก็ได้มีการบริหารการเงิน โดย
เป็นพันธมิตรกับทางธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่ง 
ซึ่งแต่ละแห่งจะให้ความร่วมมือโดยการลดอัตรา
ดอกเบี้ยให้บริษัทฯ เพ่ือจูงใจในการกู้เงิน นางแวว
ตา กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพรวมผลประกอบการปีนี้ 
บริษัทฯ คาดว่าก�าไรสุทธิจะสามารถท�าได้ใกล้เคียง
กับปีก่อนที่ท�าได้ 100 ล้านบาท หลังใน 9 เดือน
แรกที่ผ่านมาบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิแล้ว 88 ล้านาท 
ซึ่งในช่วงไตรมาส 4/2561 จะเข้าสู่ฤดูการไฮซีซั่
นของธุรกิจ จึงคาดว่าผลประกอบการจะดีที่สุด
จากทุกไตรมาสที่ผ่านมา
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BSM คาดรายได้ปี 62 แตะ 1.2 พันลบ.
หลังรับรู้ยอดโอนจาก THE TEAK 39 - THE TEAK สาธร-ลุมพินี

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอร์สมา
ร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ BSM เปิด
เผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปี 2562 
เติบโตแตะ 1,200 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะท�าได้ 1,000 
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯจะรับรู้
รายได้จากโครงการ THE TEAK 39 
และ รับรู้รายได้จากโครงการ THE 
TEAK สาธร-ลุมพินี เข้ามาสนับสนุน 
ประกอบกับไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ
จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นประตูบาน
เลื่อนแบบพับเก็บได้ตอบโจทย์กลุ่มคน
ท�างานในออฟฟศิ 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ช่วยหนุนราย
ได้ของบริษัทฯในปีหน้าให้เติบโต โดย
ปัจจุบัน บริษัทฯมีออเดอร์ที่รอส่งมอบ 
หรือ Backlog ในมือราว 600 ล้าน
บาท
 
ส�าหรับปีหน้า บริษัทฯเตรียมเปิดตัว 
2 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวม 
750 ล้านบาท ได้แก่ THE TEAK 
สุขุมวิท-รัชดา และ THE TEAK 
สุขุมวิท - อารีย์ 63 ซึ่งโครงการดัง
กล่าวจะสามารถรับรู้เป้นรายได้ในปี 
2563 ซึ่งจะท�าให้สัดส่วนรายได้จากบ
ริษัทฯเป็น 50 : 50 (วัสดุก่อสร้าง : 
อสังหาริมทรัพย์) จากเดิม 70:30 ( 
วัสดุก่อสร้าง : อสังหาริมทรัพย์ )
 

ส่วนแนวโน้มผลการด�าเนินงาน
ไตรมาส 4/2561 คาดว่าจะเติบโตดี
ทั้งรายได้และก�าไร เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงเติบโตได้ดีรวมถึง
อาคารส�านักงานและคอนโดมิเนียมมี
การฟื้ นตัวประกอบกับบริษัท ดีแอนด์
ดับบลิว (เอเชีย) จ�ากัด (D&W) ยัง
คงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่
อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯได้ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 
650 ล้านบาท จากเดิม 800 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯได้เลื่อนเปิด
โครงการ THE TEAK 39 ไปเป็น
ไตรมาส 1/2562 จากเดิมคาดเปิด
ไตรมาส 4/2561 ด้านภาษีที่ดินที่จะมี
ผลบังคับใช้ในปี 2563 นั้นไม่กระทบ
ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีที่ดิน
และใช้พัฒนาทันที และมองว่าเป็นผล
บวกมากกว่าในการหาที่ดินเพ่ิมเติมมา
ใช้ในการพัฒนาโครงการ
 
ส่วนกรณีที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกเกณฑ์คุม
ปล่อยกู้บ้านหลังที่ 2 และบ้านราคา 10 
ล้านบาทขึ้นไปนั้นไม่กระทบต่อบริษัทฯ 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอยู่
จริง และบริษัทฯมีเกณฑ์ให้ลูกค้าวาง
เงินดาว์นเริ่มต้นที่ 10-15% อยู่แล้ว
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PSTC คาด IRR
โครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาคอีสาน สูงกว่า 12%

PSTC คาด IRR โครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาค
อีสาน สูงกว่า 12% หวังสร้างรายได้ 1.5 พันลบ./ปี 
คาดรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี64 เป็นต้นไป ระบุแหล่งเงิน
ทุน ใช้เงินกู้-และยังมีหุ้นPP ที่เหลือ 650 ล้านหุ้น ไม่
ต้องเพ่ิมทุนใหม่ พร้อมเปิดทางพันธมิตรทั้งใน-ตปท. 
เข้าร่วมทุนโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันฯ เผยปัจจุบัน
คุย 2-3 ราย คาดชัดเจนปีนี้ 1-2 ราย ขณะที่ซุ่มศึกษา 
โครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันฯ จากขอนแก่น-ลาวคาด
ปี 62 เห็นความชัดเจน ประเมินผลงานปี62 โตกว่าปี
นี้ หลัง COD โครงการโรงไฟฟา้พ่ิม 1 โครงการ 5.6 
Mw -บิ๊กแก๊สหนุน
 
นายภาณุ ศีติสาร ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพา
เวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PSTC 
เปิดเผยว่า คาดโครงการลงทุนระบบท่อขนส่งน�้ามันไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบท่อ
ขนส่งน�้ามันจากระบบท่อขนส่งน�้ามันเดิมของ บริษัท 
ท่อ ส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด หรือTheppline โดย
เชื่อมต่อท่อเดิมของ Theppline ที่ต้นทางจังหวัด
สระบุรีไปถึงคลังน�้ามันปลายทางที่จังหวัดขอนแก่น 
รวมเป็นระยะทางกว่า 350 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 
9,201.1 ล้านบาท จะด�าเนินการก่อสร้างในไตรมาส 
2/2562 ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 3 ปี และจะสามารถเปิดใช้งานระบบท่อ
ขนส่งน�้ามันได้ภายในประมาณปลายปี 2564 ส่วนผล
ตอบแทนการลงทุน (lRR) คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 12% 
และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 13 ปี (รวมการ
ก่อสร้างที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี )
 
ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้าง
รายได้อย่างน้อยปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯได้มีการประเมินตามปริมาณการใช้น�้ามันในภาค
อีสานในปี 2564 ประมาณ 3,500 ล้านลิตร/ปี จาก
ปัจจุบันที่ปริมาณการใช้น�้ามันของภาคอีสานเฉลี่ยอยู่
ที่ 2,900 -3,200 ล้านลิตร/ปี เนื่องจากปริมาณการ
ใช้น�้ามันในประเทศไทยมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 2% แต่
บริษัทฯ มองว่ามีโอกาสที่มีปริมาณการใช้มากกว่าที่
ประเมินไว้ เนื่องจากท่อส่งน�้ามันดังกล่าวสามารถที่จะ
ส่งน�้ามันสูงสุดได้ถึง 6,000 ล้านลิตร/ปี
 
"ตอนนี้บอร์ดก็ได้มีการอนุมัติให้เราลงทุนในโครงการ
ท่อขนส่งน�้ามันภาคอีสาน มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท 
ซึ่งจะส่งน�้ามันจะสระบุรีไปขอนแก่น ระยะทาง 350 
กิโลเมตร ซึ่งเราก็จะน�าเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ในระยะต่อไป ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้เราอยู่ระหว่าง
ขอ EIA ที่ได้ยื่นไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และ
คาดว่าจะได้รับการอนุมัติประมาณเดือนมกราคม -
กุมภาพันธ์ ปี 2562 และเราจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
ในไตรมาส2/2562 โดยเราได้ประเมินว่าจะสามารถเริ่ม
รับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป โดยประเมิน
อย่างต�่ากว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท/
ปี ตามปริมาณการขนส่งน�้ามัน 3,500 ล้านลิตร/
ปี แต่ท่อส่งน�้ามันของเราสามารถมีความจุในการส่ง
น�้ามันได้สูงสุดถึง 6,000 ล้านลิตร/ปี ดังนั้นก็มีแนว
โน้มที่จะมีรายได้เติบโตขึ้น " นายภาณุ กล่าว
 
ส�าหรับโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาคอีสานมี
มูลค่าการลงทุน 9,201.1 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ้าง
ผู้รับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้างท่อขนส่ง และคลังเก็บ
น�้ามันไม่เกิน 8,850 ล้านบาท และที่เหลือจะใช้ในการ
จ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างส�าหรับ
แหล่งเงินทุน บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้
เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 2-3 แห่ง จ�านวน 
7,200-7,500 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญาใน
เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท จะใช้ทุนจากบริษัทฯ
เอง ขณะที่บริษัทฯ ยังหุ้นเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้กับบุคคล
ในวงจ�ากัด (Private Placement: PP) เหลืออีก
จ�านวน 650 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการ
เพ่ิมทุนใหม่

 
"การลงทุนในโครงการนี้เรามีแหล่งเงินทุนจากการกู้
ยืม สถาบันการเงิน โดยทาง TPN จะเป็นผู้กู้ และที่
สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้ เพราะเห็นว่าโครงการที่จะ
ท�าเป็นครงการที่มีผลตอบแทนที่ดี และมีความเป็นไป
ได้ที่เหมาะสม อีกทั้งเราก็มีหุ้นเพ่ิมทุน (PP) ที่เหลือ
อยู่ 650 ล้านหุ้น จากก่อนหน้านี้ที่บริษัทฯมีการเพ่ิม
ทุน 2,650 ล้านหุ้น และได้ขายหุ้น PP ดังกล่าวไปแล้ว 
2,000 ล้านหุ้น ขณะนี้ยังไม่มีก�าหนดว่าจะมีการขายให้
ใคร หรือตอนไหน แต่ถ้าบริษัทจะขายก็ต้องขายให้ได้
ราคาดี และไม่ต�่ากว่า PP ครั้งที่แล้ว แต่ถ้าเงินลงทุน
ของบริษัทมีเพียงพอก็ไม่มีการขายหุ้นเพ่ิมทุนที่เหลือ
ดังกล่าว " นายภาณุ กล่าว
 
นายภาณุ กล่าวเพ่ิมเติมว่า คาดว่าเมื่อโครงการท่อส่ง
น�้ามันฯ สามารถเปิดด�าเนินการได้แล้ว บริษัทฯ พร้อม
เปิดทางให้พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้า
มาร่วมลงทุน รวมถึงกองทุนสนใจลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ โดยสัดส่วนการถือหุ้นน่าจะอยู่
ที่ประมาณ 25-30% ซึ่งขณะนี้ มีผู้ที่สนใจและอยู่
ระหว่างเจรจาประมาณ 2-3 ราย แบ่งเป็นพันธมิตร
ในประเทศ 2 ราย และต่างประเทศ 1 ราย คาดว่าจะ
สามารถมีความชัดเจน 1-2 รายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้
 
นอกเหนือจาก โครงการลงทุนระบบท่อขนส่งน�้ามันไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่าง
ศึกษาที่จะลงทุนโครงการท่อส่งน�้ามันเพ่ิมเติมเส้นทาง
จากขอนแก่นไปสปป.ลาวด้วย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต่อ
เนื่องจากท่อส่งน�้ามันเส้นแรกของบริษัทฯ จากจังหวัด
สระบุรี - ขอนแก่น เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้มีการศึกษา
โครงการดังกล่าวมาประมาณ 2 ปีแล้ว และมองว่า
โครงการท่อส่งน�้ามันขอนแก่น ไปสปป.ลาว มีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดี ประเมินจากการที่ปริมาณการใช้น�้ามัน
ของลาว ที่อยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านลิตร/ปี และมีการ
เติบโตปีละ5-10% และคาดว่าในปี 2564 ปริมาณการ
ใช้น�้ามันที่ลาวจะอยู่ที่ 1,600-1,900 ล้านลิตร/ปี ซึ่ง
คาดว่าจะได้ความชัดเจนนปี 2562
 
ด้านนายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
PSTC กล่าวเสริมว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี 
2562 ของ PSTC คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตดีกว่าปีนี้
ที่คาดจะเติบโตท�าสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากบริษัทฯมี
การรับรู้รายได้จากธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับในปี 2562 จะมีโรงไฟฟา้ที่จะจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ
เชิงพาณิชย์( COD) เพ่ิมอีก 1 โครงการ จ�านวน 5.6 
เมกะวัตต์ (MW) ท�าให้เบื้องต้นในปีหน้าบริษัทฯจะมี
การรับรู้รายได้จากโรงไฟฟา้ที่ COD ทั้งหมด 35.6 
เมกะวัตต์
 
ขณะที่บริษัทฯมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟา้ (PPA) ในมือ
อยู่ 70 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอย COD อย่างต่อ
เนื่อง และตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะมี PPA ในมือให้ครบ 
200 เมกะวัตต์
 
อีกทั้งบริษัทฯยังมีรายได้จากบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด เข้ามาสนับสนุนการเติบโต โดยบิ๊ก
แก๊สได้มีการตั้งเป้าปี 2562 ผลประกอบการจะเติบโต 
25% จากปีนี้
 
ส�าหรับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ขณะนี้
อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือ
ที่จะสามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะยื่นไฟลิ่ง ได้
ในช่วงต้นปี 2563
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TTA ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10-12%
พร้อมทุ่มงบลงทุนราว 32-36 ล้านเหรียญ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จ�ากัด(มหาชน) หรือ TTA เปิด
เผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 
จะเติบโต 10-12% โดยมีปัจจัยสนับ
สับสนุน จากธุรกิจขนส่งทางเรือและ
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ที่เติบโต
อย่างเนื่อง ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้
อยู่ที่ 60-65% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ในปี 2562 มองว่าธุรกิจขนส่ง
ทางเรือจะเติบโต และคาดว่าอัตราค่า
ระวางเรืออาจจะดีกว่าหรือทรงตัว
จากปีนี้ที่ 11,529 เหรียญสหรัฐ/วัน/
ล�า เนื่องจากคาดการณ์ว่าอุปสงค์
และอุปทานน่าจะมีความสมดุลกันถึง
แม้จะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย จาก 
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีน ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าตัวไหนจะ
ได้รับผลกระทบจากจุดนี้บ้าง นอกจาก
นี้บริษัทฯประเมินว่าในปีหน้า ปริมาณ
ขนสินค้าเทกองจะเติบโต 2.4% และ
หากเทียบกับปริมาณกับระยะทางจะ
เตบโต 2.9%
 
นอกจากนี้ ปีหน้า บริษัทฯได้วางงบ
ลงทุนราว 32-36 ล้านเหรียญ ใช้
ส�าหรับซื้อเรือมือ 2 เพ่ิม จ�านวน 2 
ล�า โดยราคาอยู่ที่ 16-18 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อล�า โดยปัจจุบันบริษัทมีกอง
เรือรวม 21 ล�า อายุการใช้งาน 11.46 
ปี และมีขนาดบรรทุกเฉลี่ย 55,285 
เดทเวทตัน (DWT) ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเรือประเภทเรือแฮนดี้แมกซ์ และ
ซุปราแมกซ์ ในการขนส่งถ่านหิน, แร่, 
ซีเมนต์, ปุ๋ย, สารเคมี และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรต่างๆ
 
ด้านธุรกิจขุดเจาะเรือขุดเจาะ (jack-
up drilling rigs) ที่ปัจจุบันบริษัทมี
เรือรวม 3 ล�า โดยคาดว่า จะได้รับการ

ต่อสัญญาเพ่ิม ซึ่งปัจจุบันเรือทั้ง 3 
ล�ามีสัญญาท�างานในตะวันออกกลาง
จนถึงปี 2562 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ
มีแผนลดความเสี่ยงโดยการลดงาน
ด้านขุดเจาะ เนื่องจากราคาน�้ามันใน
ขณะนี้ผันผวน และเชื่อว่าปีหน้า บริษัท
นจะสามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดัง
กล่าวได้
 
ส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ทาง 
PHC เป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์พิซซ่า
ฮัทเพียงรายเดียวในประเทศไทย มี
สาขาทั้งหมด 126 สาขาทั่วประเทศ 
เพ่ิมขึ้น 18 สาขา ในช่วงต้นปีนี้ และ
บริษัท สยามทาโก้ จ�ากัด (STC) ยัง
ได้รับสิทธิในการเข้าท�าสัญญาเฟรน
ไชส์ของทาโก้เบลล์ (Taco Bell) เฟ
รนไชส์อาหารเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงชั้น
น�าระดับโลกภายใต้บริษัทยัมแบรนด์
สอิงค์ เบื้องต้นมีแผนเปิดสาขาแรกใน
ช่วงปลายเดือนธันวาคม2561 และช้า
สุดต้นเดือนมกราคม ปี 2562
 
นอกจากนี้ ในเดือน ตุลาคมที่ผ่าน
มา บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริหาร
ทรัพยากรน�้า โดยเข้าซื้อหุ้น 80.5% 
ของบริษัทเอเชียอินฟราสตรักเชอ
ร์แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(AIM) ผู้ออกแบบก่อสร้าง และให้
บริการครบวงจรทางด้านการบริหาร
จัดการน�้า ซึ่งเป็นความร่วมมือใน
ธุรกิจการบริหารทรัพยากรน�้าที่มีอยู่
 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลการด�าเนิน
งานในไตรมาส4/2561 บริษัทฯ คาด
ว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 
3/2561 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น 
โดนคาดว่าธุรกิจเรืออาจมีการชะลอ
ตัวลงเนื่องจากเข้าสู้ช่วงวันหยุดยาว 
ท�าให้มรการเดินเรือน้อยลง
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CMC ปักธงยอดโอนปี 62 แตะ 3-3.3 พันลบ.
จากปีนี้คาดราว 2 พันลบ. 

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยา
มหานคร จ�ากัด (มหาชน) หรือ CMC 
เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ายอดโอนใน
ปี 2562 เติบโตแตะ 3,000 - 3,300 
ล้านบาท หรือประมาณ 50% จากปีนี้
ที่คาดว่ายอดโอนจะอยู่ที่ 2,000 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯจะมีการเร่งโอน
โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างต่อ
เนื่อง และบริษัทฯได้ตั้งเป้ายอดขายปี
หน้าอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท
 
โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสต็อกเหลือขาย
จาก 25 โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่
ที่ 3,614 ล้านบาท และจากการประเมิน
อัตราก�าไรขั้นต้นจากสต็อกที่เหลืออยู่
คาดว่าจะสามารถสร้างอัตราก�าไรขั้นต้น
อยู่ที่ 47%
 
ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดโครงการในปี 
2562 เพ่ิมอีก 10 โครงการ มูลค่ารวม
กว่า 10,589 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
ที่เตรียมก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ 
CT Ratchada 36-2 ,Kasa Deva 
Phase 2 โครงการที่เตรียมจะเปิดพรี
เซล ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ Cuvee 
Tiwanon, Cybiq @Ram Campus 
1 และ The Clev Wongsawang 
โครงการที่อยู่ระหว่างขอ EIA 3 
โครงการ ได้แก่ BH Suksawat 2 
,CT Kaset Campus , CT @Sena 
Station และโครงการที่ EIA อนุมัติแล้ว 
2 โครงการ
 
ได้แก่ BH Nawamin-Sriburapha,BH 
Lite @Bangna36 โดยบริษัทฯมีแผนที่
แน่นอนที่จะเปิดในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2562 แล้ว ทั้งหมด 5 โครงการ รวม
มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท
 
นายแพทย์วิเชียร กล่าวว่า บริษัทฯมี
แผนที่จะรีแบรนด์ใหม่ให้สามารถเจาะกลุ่ม
ลูกค้าระดับกลาง และระดับบนได้ โดย
จะเริ่มจากการที่รีแบรนด์เป็นโครงการไป
ก่อน ได้แก่ แบรนด์ Cuvee และแบรนด์ 
The Clev ซึ่งจะเห็นความชัดเจนได้
ประมาณช่วงไตรมาส 2/2562 และ
หลังจากนั้นบริษัทก็จะท�าการขยายการรี
แบรนด์ไปสู่ภาพรวมของทั้งบริษัทฯ เพ่ือ
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ
มากขึ้น
 

พร้อมทั้งบริาทจะมีการรุกท�าการตลาด
ออนไลน์ โดยการเน้นสร้างคอนเทนต์
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพ่ือที่จะท�าให้
แบรนด์ของบริษัทนสามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้มากขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการที่ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม
กว่า 1,917 ล้านบาท ได้แก่ BH Lite 
Phetkasem 48 ซึ่งตอนนี้สร้างไปได้
แล้วประมาณ 6.3%, CT Pinklaoซึ่งตอ
นนี้สร้างไปได้แล้วประมาณ 71.2% คาด
ว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
ไตรมาสที่ 2/2562 ปัจจุบันมียอด
ขายแล้วกว่า 30 -40 % ของมูลค่า
โครงการ
 
อีกทั้งบริษัทฯมียอดขายรอโอน 
(Backlog) ในมือกว่า 1,119 ล้านบาท 
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561 โดยจะ
ทยอยรับรู้ในไตรมาสที่ 4/2561 ไปจนถึง
ไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งจะท�าให้ผลการ
ด�าเนินในไตรมาสที่4/2561 มีแนวโน้ม
เติบโตดีกว่าไตรมาสที่ 3/2561 พร้อม
นี้บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะสามารถ
เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเติบโต
ไม่ต�่ากว่า 10 % จากปีก่อนได้
 
ส�าหรับยอดปฏิเสธสินเชื่อของธนาคาร
ในปัจจุบันของลูกค้าของบริษัทฯใน
ปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับ ต�่ากว่ากว่า 14% 
ซึ่งต�่ากว่าระดับอุตสาหกรรมค่อนข้าง
มาก โดยจะอยู่ที่ ประมาณ 30% และใน
ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อยู่ที่ 1 เท่า ลดจากไตรมาส3/2561 ที่อยู่
ที่ประมาณ 1.59 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ
ได้น�าเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุน 
IPO ไปคืนหนี้สถาบันการเงิน
 
ส่วนประเด็นมาตรการคุมสินเชื่อบ้านหรือ 
LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออก
มาควบคุมนั้น บริษัทยอมรับว่าจะได้รับ
ผลกระทบบ้างเล็กน้อย ประมาณ 10% 
เท่านั้น เนื่องจากลูกค้าของบริษัท 90% 
เป็นลูกค้าบ้านหลังแรก แต่ 10 % เป็น
ลูกค้าบ้านหลังที่สอง ซึ่งบริษัทฯก็ได้มี
แผนที่จะรับมือกับมาตรการดังกล่าวแล้ว 
โดยการปรับเพ่ิมเงินดาวน์ให้สูงขึ้นกับ
ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อบ้างหลังที่สอง เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทฯมีเกณฑ์เงินดาวน์อยู่ที่ 
15%
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MEGA คาดรายได้ปี 62 โต 8-10%
จากปีนี้ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 7-10 SKU

MEGA คาดรายได้ปี 62 โต 8-10% 
จากปีนี้ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
7-10 SKU  ตั้งเป้ารายได้จาก MEGA-
MALEE แตะ 40-50 ลบ. ภายใน 3 ปี 
(62-64) คาดเตรียมเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการQ1/62

นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เมก้า ไลฟไ์ซแอ๊นซ์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ MEGA เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ปี 2562  เติบโต 
8-10 % จากปีนี้ที่คาดว่าโต 8-10% จาก
ปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 9,639.82 ล้าน
บาท  โดยในงวด  9 เดือนแรกของปี
นี้ บริษัทฯมีรายได้อยู่ที่ 7,580.86   ล้าน
บาท หรือเติบโตประมาณ  8.3% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่ง
เป็นไปตามยอดขายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย , เวียดนาม, เมียนมา และ
มาเลเซีย   

ทั้งนี้ในปีหน้าบริษัทฯเตรียมที่จะออก
ผลิตภัณฑ์ประเภทยาเพ่ือสุขภาพ และ
อาหารเสริมใหม่เพ่ิม 7-10 SKU  

"ปีหน้าเราคาดว่ารายได้จะเติบโต8-10% 
จากปีนี้  ตามการเติบโตของยอดขาย
ของบริษัท โดยตัวที่จะไดรฟจ์ะเป็น
แบรนด์ของเราเอง และมีในเมียนมาเป็น
หลัก ซึ่งเราได้มีการกระจายสินค้าให้กับ
พันธมิตร โดยเฉพาะ โอสถสภา ส่วน
ในกัมพูชา ก็โตดีมาก และในเวียดนาม 
ตอนนี้ท�าแค่ยา ก็โตปกติ แต่ทั้งหมดนี้ก็
มีศักยภาพที่จะโตในอนาคตอีก  " นาย
วิเวก  กล่าว 

นายวิเวก กล่าวต่อว่า เมียนมาถือเป็น
หนึ่งในรายได้หลักของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯได้มีการสร้างคลังสินค้า ขนาด 
14,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับความ
ต้องการในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 
ให้แก่พันธมิตร ซึ่งในขณะนี้บริษัทก็จะมี

การก่อสร้างอาคารส�านักงาน ต่อ และ
คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ใน
ไตรมาส 3/2562 โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีความสามารถและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้น

ส�าหรับการขยายตลาดไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย โดยการน�าแบรนด์ 
MegaWecare เข้าไปวางจ�าหน่าย ขณะ
นี้บริษัทฯได้รับใบอนุญาติในการขายยา
มากขึ้น และอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนยา
พิเศษ คาดว่าภายใน 2-3 ปี ยอดขาย
ในอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ
มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทฯยังคง
มองหาโอกาสการเข้าซื้อกิจการ (M&A) 
อย่างต่อเนื่อง  โดยมองหาในประเทศที่
มีศักยภาพที่จะเข้ามาต่อยอดหรือสร้าง
การเติบโตให้กับบริษัท แต่ขณะนี้ยังไม่มี
การเจรจา อีกทั้งบริษัทฯยังได้มีการ
ขยายตลาดใหม่ๆไปยังประเทศอื่นๆเพ่ิม
ขึ้น เช่น โคลัมเบีย เนปาล ซึ่งขณะนี้
ประเทศดังกล่าวบริษัทฯได้รับใบอนุยาติ
ขายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน
กับ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
MALEE ภายใต้ชื่อ บริษัท เมก้า มาลี 
จ�ากัด ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51% 
ขณะนี้ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ชื่อว่า DR.DRINK from Mega Malee 
โดยขณะนี้ออกมา 2 SKU คือ AK-TIV 
และ D-GEST ซึ่งเป็นการเริ่มจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ แล้ว และคาดว่า
จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในช่วง
ไตรมาส 1/2562 และในปีหน้าก็จะมีการ
ออกผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากอีก 2 SKU รวม
ทั้งสิ้นจะมีผลิตภัณฑ์เมก้า มาลี ทั้งหมด 
4 SKU และบริษัทนได้มีการวางเป้าหมาย
ว่าจะมีรายได้ภายใน3ปี (2562-2564) ที่ 
40-50 ล้านบาท
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ZIGA เตรียมชงบอร์ด เคาะแผนงานปี 62 
สัปดาห์หน้า เบื้องต้นประเมินรายได้โต 15% จากปีนี้

ZIGA เตรียมชงบอร์ด เคาะแผน
งานปี 62 สัปดาห์หน้าเบื้องต้น
ประเมินรายได้โต 15% จากปีนี้ 
พร้อมประเมินรายได้ปีนี้ โตใกล้
เคียงเป้าที่ 1 พันลบ. หลังทยอยบุ๊ค
รายได้จาก DCC - มีออเดอร์เข้ามา
ต่อเนื่อง

นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 
กรรมการบริหาร บริษัท ซิก้า อินโน
เวชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ ZIGA 
เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่าง
เตรียมเสนอแผนงานปี 2562 ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ภายในสัปดาห์หน้า หรือช่วงสิ้น
เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะ
ได้มีความชัดเจนหลังจากเสนอแผน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือช่วงต้น
เดือนมกราคม 2562 โดยเบื้องต้น
บริษัทฯได้มีการประเมินรายได้ในปี
หน้า เติบโตจากปีนี้ประมาณ 15% 
ซึ่งเป็นการเติบโตจากธุรกิจหลัก 
โดยเป็นธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc ภาย
ใต้แบรนด์ ZIGA และ ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟ 
ภายใต้แบรนด์ DAIWA ซึ่งบริษัท
จะมีการเพ่ิมก�าลังการผลิตเป็น 
120,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 
65,000 ตันต่อปี

ขณะที่รายได้ในปีนี้ บริษัทฯคาดว่า
จะสามารถเติบโตใกล้เคียงเป้าหมาย
ที่วางไว้ที่ 1,000 ล้านบาท หรือ
เติบโตประมาณ 15% จากปีก่อน ที่
มีรายได้อยู่ที่ 909 ล้านบาท หลัง
จากที่ 9 เดือนแรก สามารถท�าได้
แล้วกว่า624.45 ล้านบาท จาก
ธุรกิจหลัก และ บริษัทฯได้มีการ
รับรู้รายได้จากการร่วมมือขาย
สินค้าของบริษัทฯ หรือ ร้าน ZIGA 
OUTLET ในพ้ืนที่สาขาของ บริษัท 
ไดนาสตี้เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ DCCซึ่งตอนนี้ได้เปิดไปแล้ว 4 
สาขา ได้แก่ สาขากระทิงลาย สาขา

สัตหีบ สาขาพนมสารคาม และสาขา
อรัญประเทศ โดยได้รับผลตอบรับ
ที่ดี และมีค�าสั่งซื้อของลูกค้าเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง

"ภาพรวมปีนี้ เรามองว่ารายได้
เติบโตใกล้เดียงเป้าหมายที่วางไว้ที่ 
1,000 ล้านบาท โดยปีนี้เป็นปีของ
การสร้างฐาน เพระาก�าลังผลิตเราก็
เท่ากับปีก่อนที่ 65,000 ตัน/ปี และ
มีรายได้มาจากการขายสินค้าที่ไปเช่า
พ้ืนที่ของไดนาสตี้เริ่มเข้ามา ตอนนี้
เปิดไปแล้ว 4 สาขา ก็ได้รับผลตอบ
รับที่ดี แต่ปีหน้าเราคาดว่าจะโตกว่า
ปีนี้ เพราะว่าเรามีการขยายก�าลัง
การผลิตเพ่ิมเป็น 120,000 ตัน/
ปี เบื้องต้นประเมินการเติบโตจาก
ธุรกิจหลักไปก่อนประมาณ 15% แต่
เป้าหมายที่แน่นอน ต้องรอเสนอ
บอร์ดสัปดาห์หน้า" นายธีรนาท 
กล่าว

นายธีรนาท กล่าวต่อว่า แนวโน้ม
อุตสาหกรรมเหล็กในปีหน้า บริษัท
คาดว่าจะมีความต้องการใช้เหล็ก
อยู่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาพรวมการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะ
ชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งส่ง
ผลให้ดีต่อบริษัทฯด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการสร้าง
คลังสินค้า เพ่ือรองรับก�าลังซื้อที่
จะเพ่ิมขึ้น ตามการลงทุนโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ และการ
ขยายการลงทุนของภาคเอกชน 
รวมถึงจะสามารถลดต้นทุนของ
บริษัทได้ถึง 5% โดยคาดว่าจะ
สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายใน
ช่วงไตรมาส 2/2562 - ไตรมาส 
3/2562
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EPCO คาดปี 62 รายได้-ก�าไรสุทธิท�านิวไฮต่อเนื่อง
หลังเตรียม COD โรงไฟฟา้ในเวียดนาม - ญี่ปุ่น รวม 131 MW

EPCO คาดปี 62 รายได้-ก�าไรสุทธิท�า
นิวไฮต่อเนื่อง หลังเตรียม COD โรง
ไฟฟา้ในเวียดนาม-ญี่ปุ่น รวม 131 MW 
- รับรู้รายได้โรงพิมพ์ NMG อยู่ระหว่าง
ขอใบอนุญาติก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังงาน
ลมในเวียดนาม ขนาด 100 MW คาด
ชัดเจน Q1/62 เล็งเข้าประมูลโซลาร์
ฟาร์มลอยน�้า ของกฟผ. คาดออก TOR 
คาดออกเร็วๆนี้ คงแผนดัน บ.ลูก เข้า 
SET ปลายปี62 คาดยื่นไฟลิ่งกลางปี
หน้า วางงบลงทุน 700 ลบ. ลุยธุรกิจ
ท�ากล่องลูกฟูก - ขยายโรงไฟฟา้ใน
ญี่ปุ่น

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ 
บริษัท บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผย
ว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้และก�าไรสุทธิ
ในปี 2562 จะสามารถท�าสถิติสูงสุดได้
อย่างต่อเนื่องจากปีนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ
จะรับรู้รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟา้เชิง
พาณิชย์(COD) ของโรงไฟฟา้มีก�าลัง
การผลิตรวม 131 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็น
โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศ
เวียดนาม ก�าลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ 
ที่บริษัทฯได้เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 65% 
และบมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ 
โซลูชั่น (CSS) ถือหุ้น 35% 

โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ ได้ในเดือนกรกฎาคม และ โรง
ไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น 
ก�าลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ โดยคาดว่า
จะสามารถเดินเครื่องได้ในเดือนตุลาคม 
ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯจะมี
ก�าลังการผลิตรวมเพ่ิมเป็น 555 เมกะ
วัตต์ จากปัจจุบัน 424 เมกะวัตต์
 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังอยู่ระหว่างยื่น
ขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังงาน
ลมจากรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ก�าลัง
การผลิต 100 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ
ราว 5,000 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเห็น
ความชัดเจนในไตรมาส1/62 และได้รับใบ
อนุญาตซื้อขายไฟล่วงหน้า (PPA) ปลาย
ปี 2562 และสามารถเริ่มก่อนสร้างได้
ปี2563
 
อีกทั้ง บริษัทฯยังมีแผนที่จะเข้าร่วม
ประมูลโครงการโซลาร์ลอยน�้าของการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 
โดยคาดว่าภาครัฐจะออกข้อก�าหนดของ
ผู้ว่าจ้าง (TOR) ได้เร็วๆนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯจะรับรู้รายได้จาก
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (WPS) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NMG) ด�าเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ์ คิดเป็นเงินลงทุน
ประมาณ 407 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ NMG ถือใน WPS 
จ�านวน 42.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วน 84.5% โดยปัจจุบันบริษัทฯ
ได้ช�าระเงินทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถเริ่มรับรู้รายได้และก�าไรสุทธิ
เข้าทันที โดยบริษัทฯคาดว่า WPS จะ
สามารถสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทฯ ราว 
400 - 500 ล้านบาท/ปี โดยบริษัทฯ
คาดว่าในปีหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จาก
โรงพิมพ์จาก WPS 500 ล้านบาท ส่วน 
จากธุรกิจโรงพิมพ์ของบริษัทฯเอง 500 
ล้านบาท
 
พร้อมกันนี้ ในปี 2562 บริษัทฯได้วาง
งบลงทุนราว 700 ล้านบาท เพ่ือใช้
ส�าหรับท�าธุรกิจกล่องลูกฟูกโดยบริษัทฯ
มองว่าธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตได้ดี ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯมีแผน้เจรจากับพันธมิตร
หลายรายเช่น ทีวีไดเรค , Kerry และ 
Lazada ซึ่งบริษัทฯมองว่าธุรกิจการ
ขายของออนไลน์จะช่วยหนุนให้การ
ผลิตกล่องลูกฟูกขยายตัวได้ดี รวมถึง
บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวส�าหรับ
ขยายธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศญี่ปุ่น
ด้วย
 
นายยุทธ กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯคาดปี 
2562 ว่าสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจ
โรงพิมพ์ 60% จากธุรกิจโรงไฟฟา้ 
40% จากปีนี้ที่มีสัดส่วนรายได้จากโรง
พิมพ์ 50% จากธุรกิจโรงไฟฟา้ 50% 
ส่วนสัดส่วนก�าไรในปีหน้าจะมาจากธุรกิจ
โรงพิมพ์ 40% จากธุรกิจโรงไฟฟา้ 
60% จากปีนี้ที่มีสัดส่วนก�าไรจากโรง
ไฟฟา้ 75% จากโรงพิมพ์ 25%
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงแผนที่จะน�า
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EP บริษัทลูก เข้าซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในปลายปี 
2562 และคาดว่าจะยื่นไฟลิ่งต่อส�านัก
งานก.ล.ต. ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมี
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
หรือ SCBS เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
(FA)
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UWC แย้มต้นปี 62
ปรับธุรกิจครั้งส�าคัญ  หวังสร้างผลก�าไรให้ได้

นายธีรชัย ลีนะบรรจง 
กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนา
ธุรกิจ บริษัท เอื้อวิทยา จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ "UWC" เปิด
เผยว่า ล่าสุดบริษัทได้รับงาน
ผลิตเสาส่งไฟฟา้แรงสูง ขนาด 
500 kV มูลค่ารวมกว่า700 
ล้านบาทซึ่งป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการปรับปรุงระบบส่ง
ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
พ้ืนที่ภาคตะวันตกและภาคใต้
เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟา้ของไทย โครงการดัง
กล่าวเป็นเส้นทางจอมบึง - 
บางสะพาน 2โดยเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้เสาส่งขนาด 
500 kV กว่า 17,000 ตันซึ่ง
จะเริ่มมีการส่งมอบตั้งแต่ปี 
2562 นี้
 
ส�าหรับธุรกิจเสาส่งไฟฟา้
แรงสูงของ UWC ในขณะ
นี้ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยมี
การเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2560ตามแผนงานของ 
กฟผ. ที่จะสร้างระบบส่งไฟฟา้

ในหลายพ้ืนที่ส�าคัญในระยะ
ยาว ท�าให้ปัจจุบัน UWC มี
ปริมาณงานในมือรอรับรู้ราย
ได้ (BACKLOG) รวมแล้วก
ว่า 25,000 ตัน มูลค่ากว่า 1 
พันล้านบาท เป็นงานเสาส่ง
ไฟฟา้แรงสูง ขนาด 500 kV 
โครงการใหญ่ 2 โครงการ 
กว่า 900 ล้านบาทและงาน
โครงเหล็กสถานีไฟฟา้ย่อย 
(SUBSTATION) อีก 2-3 
โครงการมูลค่ารวมกว่า 100 
ล้านบาท
 
จากการที่ UWC เป็นผู้ผลิต
เสาส่งรายแรกของไทยและมี
ประสบการณ์กว่า 50 ปีจึง
มั่นใจว่า ธุรกิจเสาส่งของ 
UWC จะท�ารายได้และก�าไรได้
อย่างต่อเนื่องโดยเร็วๆนี้ จะมี
การปรับแผนธุรกิจครั้งส�าคัญ
ของบริษัทเพ่ือท�าให้ผลการ
ด�าเนินงานทั้งกลุ่มดีขึ้นกว่า
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและจะ
สร้างผลก�าไรให้ได้ในปี 2562 
นี้
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GTB ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10%
หลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - ขยายตลาดต่างประเทศ - ตุน Backlog 603.90 ลบ.

GTB ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 
10% หลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - 
ขยายตลาดต่างประเทศ - ตุน 
Backlog 603.90 ลบ. แย้ม 
อยู่ระหว่างมูลงานใหม่ มูลค่า 
3.2 พันลบ. คาดทยอยรู้ผลต้นปี 
62
 
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GTB เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่า
รายได้ปี 2562 จะเติบโต 10% 
จากปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้
เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้
ส�าหรับเครื่องจักรก�าเนิดไอน�้า
และโรงไฟฟา้ชีวมวล ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบ
โจทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ 
ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�าให้มีลูกค้าเพ่ิม
มากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ
 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะ
ขยายงานไปต่างประเทศใน
แถบเอเชีย ปัจจุบันบริษัทฯมี

ส�านักงานที่ประเทศเวียดนาม
แล้วซึ่งบริษัทฯได้ความนิยมใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรไอน�้าใน
เวียดนามเป็นอย่างมาก โดยการ
ลงทุนจะใช้งบราว 20-30 ล้าน
บาท(ไม่รวมค่าที่ดิน) ขณะเดียว
กันบริษัทฯก็ยังมีแผนที่จะเข้าไป
ท�าตลาดในอินโดนีเซียเช่นกัน
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีงาน
ในมือ (Backlog) ที่เข้ามาใน
ไตรมาส 4/2561 อีกราว 603.9 
ล้านบาท โดยงานดังกล่าว
จะสามารถรับรู้ได้ในไตรมาส 
1/2562 ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนุน
ผลงานปีหน้าให้เติบโตไปตามเป้า
หมาย
 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังอยู่
ระหว่างรอผลการประมูลงาน
มูลค่าราว 3,200 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นงานทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศโดยคาดว่าจะสามารถ
ทยอยรับรู้ผลการประมูลตั้งแต่
ไตรมาส 1/2562 เป็นต้นไป
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CGD เตรียมรับรู้รายได้โครงการเจ้าพระยา เอสเตท
ช่วงต้นปี 62 คาดหนุนรายได้-ก�าไรปี 62 ท�านิวไฮ

นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) เปิด
เผยถึงความคืบหน้าโครงการ 
"เจ้าพระยา เอสเตท" ประกอบ
ไปด้วย "โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 
เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ" ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียมซุป
เปอร์ลักซ์ชัวรี่ 73 ชั้น ภาย
ใต้แบรนด์ระดับโลกของโฟร์
ซีซั่นส์ การก่อสร้างก�าลังแล้ว
เสร็จ ปัจจุบันมี Backlog 
กว่าหมื่นล้านบาท จะเริ่มโอน
กรรมสิทธิ์ห้องพักให้กับลูกค้า
และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่
ต้นปี 62 เป็นต้นไป
           
อีกทั้งโครงการยังประกอบ
ด้วย โรงแรมระดับโลกอีก
สองแห่ง "โรงแรม คาเพล
ลา กรุงเทพ" ซึ่งมีจ�านวน 101 
ห้อง พร้อมที่จะเปิดให้บริการ
ในช่วงครึ่งปีแรกของ 62 ซึ่ง
ถือเป็นโรงแรมหรูหราเหนือ
ระดับแห่งแรกในประเทศไทย
ที่มีห้องสวีทริมแม่น�้าทั้งหมด 
มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
คนไทย  ขณะที่ "โรงแรมโฟร์ 
ซีซั่นส์ กรุงเทพ" ซึ่งมีจ�านวน 
300 ห้อง โรงแรมหรูสไตส์

รีสอร์ทใจกลางเมือง พร้อมที่
จะเปิดให้บริการในครึ่งปีหลัง 
62 เช่นเดียวกัน
            
โครงการ เจ้าพระยา เอสเตท 
เป็นโปรเจคยักษ์ใหญ่ มูลค่า
กว่า 32,000 ล้านบาท พ้ืนที่ 
35-2-68 ไร่ บริเวณด้านหน้า
ติดแม่น�้าเจ้าพระยาทอดยาว
ถึง 350 เมตร แลนด์มาร์ค 
ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝ่ังกรุงเทพ 
แห่งใหม่ของประเทศไทย 
พร้อมรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้น
ปี 62  ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะ
ช่วยผลักดันรายได้และก�าไร
ของบริษัท ท�าสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์
           
ส�าหรบัความคบืหนา้การพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ย่าน
พระราม 3 หลังจากที่บริษัทฯ
เข้าซื้อที่ดินซึ่งตั้งอยู่บนถนน
วงแหวนอุตสาหกรรม แขวง
ช่องนนทรีเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนที่
กว่า 23 ไร่ ซึ่งถือเป็นท�าเล
ที่มีศักยภาพ นายเบนกล่าว
ว่า คาดว่าจะประกาศรูปแบบ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่
ค่อนข้างมีความพิเศษ ภายใน
ต้นปี 62 ได้อย่างแน่นอน

www.hooninside.comรู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ



SAT คาดปี 62 รายได้โตกว่าปีนี้
และโตกว่าอุตสาหกรรมฯ 7-8%

SAT คาดปี 62 รายได้โตกว่าปี
นี้ และโตกว่าอุตสาหกรรมฯ 7-8% 
พร้อมรับรู้ออเดอร์ส่งออกเพลา
ข้าง- กะบะแบบเต็มปี ส่วนปีนี้รับ
รายได้ปีนี้ต�่ากว่าปีก่อน หลังลด
สัดส่วนถือหุ้นบางกอกสปริงอินดัส
เตรียล แต่คาดยังก�าไรแจ่ม
 
นายณัฐขจร ญาณภิรัต รอง
กรรมการผู้อ�านวยการ สายการเงิน 
บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SAT เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดผล
ประกอบการปี 2562 จะเติบโตกว่า
ปีนี้ทั้งในรายได้และก�าไรสุทธิ เนื่อง
จากบริษัทฯ จะมีค�าสั่งซื้อสินค้า
ใหม่เข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
เพลาข้าง ,รถกระบะ มูลค่า 300 
ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้เข้ามาใน
ไตรมาส4/2561 ราว 10 ล้านบาท 
ส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปีหน้าแบบเต็มปี
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯประเมินว่ายอด
ขายของบริษัทฯในปีหน้าจะเติบโต
ได้มากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนต์โดยคาดว่าจะเติบโต 7-8% 
จากปีก่อน และปีนี้คาดว่ายอดการ
ผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2.1 ล้านคัน 
ส่วนปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 2.2 ล้าน
คัน
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้วางงบ
ลงทุนราว 400-500 ล้านบาท ใช้

ในการซ่อมแซมเครื่องจักร และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่ง
จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต
ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการ
ผลิตอยู่ที่ 65%
 
ขณะที่แนวโน้มผลการด�าเนินงานใน
ไตรมาส 4/2561 น่าจะมีการเติบโต
ดี ถึงแม้บริษัทฯคาดว่าอุตสาหกรรม
จะหดตัวลงจากไตรมาส 3/2561 
เนื่องจากการรับรู้รายได้จากค�าสั่ง
ซื้อใหม่เพ่ิม (Order) ล็อตใหญ่
จากต่างประเทศเข้ามา รวมถึง
อุตสาหกรรมจักรกลเกษตรยังคงมี
ยอดขายทรงตัว
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าราย
ได้ในปีนี้จะลดลงจากปีก่อนราว 
4-5% เนื่องจากบริษัทฯได้มีการลด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท บางกอก
สปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK) 
ซึ่งเป็นบริษัทฯย่อย จาก 100% 
เหลือ 50% โดยขายหุ้นให้กับบริษัท 
MUBEA Somboon Automotive 
Co.,Ltd หรือ (MSA) ท�าให้รายได้
ของบริษัทหายไปราว 1,400 ล้าน
บาท แต่ยังเชื่อว่าก�าไรสุทธิจจะดี
กว่าปีก่อนที่มีก�าไร 811.24 ล้านบาท 
โดยในงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีก�าไร
อยู่ที่ 660.86 ล้านบาท เนื่องจาก
การขายหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่ง
จะท�าการบุ๊คเป็นก�าไรในทันที
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PRM คาดรายได้ปี 62 โต 12%
พร้อมวางงบ 6 พันลบ. ซื้อเรือ-ต่อเรือใหม่

นายชาญวิทย์ อนัคกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PRM เปิดเผยว่า บริษัทฯ
คาดว่ารายได้ปี 2562 จะ
เติบโต 12% ตามการเติบโต
ของทุกกลุ่มธุรกิจ ขณะที่ในปี 
2562 บริษัทฯ วางงบลงทุนไว้
ที่ 6,000 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯมีนโยบายการเพ่ิม
ก�าลังการบรรทุกและลดอายุ
เรือโดยบริษัทฯมีแผนที่จะรับ
เรือเล็กต่อใหม่ ขนาด 3,000 
เดทวันตัน จ�านวน 5 ล�า ซึ่ง
จะใช้ทดแทนเรือเดิม 3 ล�า และ
ให้ลูกค้าอีก 2 ล�า จากเดิม
บริษัทฯใช้เรือขนาด 2,000 
เดทวันตัน 

ซึ่งบริษัทฯคาดว่าหลังจากที่
น�าเรือใหม่เข้ามาจะช่วยเพ่ิม
การขนส่งให้มากขึ้นอย่าง
น้อย 50% ของปริมาณการ
ขนส่งเดิม อีกทั้งยังมีแผนที่
จะน�าเรือขนาด 5,000 เดทวัน
ตัน เพ่ือใช้ทดแทนเรือที่มีอายุ
มาก จ�านวน 2 ล�า จากปัจจุบัน

บริษัทมีเรือขนส่งภายใน
ประเทศ จ�านวน 27 ล�า 

พร้อมกันนี้ ประเมินว่า ปัจจัย
เรื่องสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน จะช่วย
สนับสนุนการขนส่งในภูมิภาค
เอเชียให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ล่าสุด
บริษัทฯยังได้รับงานให้บริการ
เรือโรงแรมลอยน�้าแก่สมาชิก 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTTEP
 
อีก 1 ล�า โดยวันที่ 20 
ธันวาคมนี้บริษัทฯจะท�าการเซ็น
สัญญาและ เริ่มให้บริการซึ่ง
สามารถรับรู้เป็นรายได้ในทันที
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่
ระหว่างเจรจากับพันธมิตรใน
ต่างประเทศ 3-4 ราย เพ่ือ
ร่วมมือกันในธุรกิจเกี่ยวกับ
การขนส่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคาดว่าจะได้
ข้อสรุปในปลายปี 2561
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PLANB ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 15 - 20%
ตามอัตราการใช้สื่อ ทุ่มงบ 500-800 ลบ. ขยายก�าลังการผลิตสื่อ

นายวัชรพงศ์ ลีโทชวลิต หัวหน้า
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพ
ลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 
PLANB เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า 
บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 จะ
เติบโต 15-20% จากปีนี้ที่คาดว่า
รายได้จะอยู่ที่ 3,800-4,000 ล้าน
บาท ตามการขยายธุรกิจสื่อนอก
บ้าน โดยเฉพาะประเภทดิจิตอล และ
ประเภททรานซิส
 
ขณะที่คาดว่าการเลือกตั้งภายใน
ประเทศจะเข้ามาช่วยหนุนให้บริษัทฯ
เอกชนมีการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือ
โปรโมทสินค้ามากขึ้น ส่วนการใช้สื่อ
โดยตรงผ่านนักการเมืองมองว่าไม่
ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
 
อีกทั้ง บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้จาก
การเลือกตั้ง BNK48 ที่จะเกิดขึ้นใน
ช่วงเดือนมกราคม เข้ามาช่วยหนุน
ด้วยเช่นกัน
 
ส�าหรับใน ปี 2562 บริษัทฯได้วาง
งบลงทุนราว 500-800 ล้านบาท 

เพ่ือใช้ส�าหรับขยายก�าลังการผลิต
สื่อให้เพ่ิมขึ้น10-15% จากปีนี้อยู่
ที่ 4,700-4,800 ล้านบาท เช่น 
การขยายจอดิจิตอลเพ่ิมอีก 50-
100 จอ จากปีนี้อยู่ที่ 400 จอ ทั้ง
ในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดย 
บริษัทฯคาดว่าอัตราการใช้สื่อจะเพ่ิม
ขึ้นมากกว่าปีนี้ ที่ 73-75%
 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯมีสัดส่วน
รายได้จากสื่อนอกบ้าน 95% และ
ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement Marketing) 
5% และในปี 2020 บริษัทฯตั้งเป้า
ที่จะเพ่ิมสัดส่วนธุรกิจการตลาด
แบบมีส่วนร่วม (Engagement 
Marketing) เป็น 10% 

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักการตลาด
ต้องการ โดยปัจจุบันบริษัทมีคอนเท
นท์ที่มีคุณภาพ 3 ประเภทคือ กีฬา 
ดนตรี และอีสปอร์ต ในอนาคตจะ
มีการเพ่ิมคอนเทนท์ประเภทอื่นๆ
เพ่ือให้ครอบคลุมความสนใจของผู้
บริโภคในทุกๆกลุ่มได้
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SKE ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 50%
คาดก�าไรสุทธิแตะ 100 ลบ.

"จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา" บิ๊กบอส 
SKE ประกาศตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 
50% - คาดก�าไรสุทธิแตะ100 ลบ. 
ตามธุรกิจหลักโต - โรงไฟฟา้แม่
กระทิง เริ่ม COD ลุ้นสิ้นปี61 เซ็น
สัญญาขายก๊าซ CBG ให้ PTT

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล 
เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKE 
เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 
2562 เติบโต 50% และคาดว่าก�าไร
สุทธิจะแตะระดับ 100 ล้านบาท ตาม
การเติบโตของธุรกิจอัดก๊าซซึ่งเป็น
ธุรกิจหลัก โดยคาดปริมาณอัดก๊าซ 
NGV จะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 600 ตันต่อ
วัน จากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 580ตัน
ต่อวัน
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯจะท�าการเปิด
ด�าเนินการ 2 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ธุรกิจ
สถานีผลิตและอัดจ�าหน่ายก๊าซไบโอ
มีเทน (CBG Station) ให้แก่กลุ่ม
ปตท. (PTT) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
ของการให้หน่วยงานที่ก�ากับดูแลมา
ตรวจสอบเพ่ือออกใบอนุญาต และ
คาดว่าจะได้ข้อตกลงและราคาขาย
ภายใน 21 ธันวาคม นี้ และจะสามารถ
รับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่ง
บริษัทฯคาดว่าธุรกิจ CBG Station 
จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ราว 50-60 ล้านบาทต่อปี โดยตั้งเป้า
ขยายสาขาอีก 5 แห่งในปีหน้า
 
อีกทั้งบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้
และก�าไรจากการจ�าหน่ายไฟฟา้เชิง
พาณิชย์ (COD) ในโครงการโรง
ไฟฟา้ชีวมวลแม่กระทิง (MKP) ก�าลัง
การผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งจ�าหน่าย
ไฟฟา้เชิงพาณิชย์(COD)ได้ 8 เมกะ
วัตต์ มูลค่าการลงทุนราว 850 ล้าน
บาท โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างไปแล้วกว่า 53% และคาด
ว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการได้ในช่วง 
เดือนมิถุนายน 2562
 
ขณะที่บริษัทฯ วางเป้า 3-5 ปี จะมี

ก�าลังการผลิตไฟฟา้แตะ 30 เมกะ
วัตต์
 
ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ปี 2562 จะมาจาก
ธุรกิจพลังงาน 40% , ธุรกิจอัดก๊าซ
ไบโอมีเทนและ NGV 60%
 
นายจักรพงส์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
บริษัทฯวางงบลงทุนราว 500-700 
ล้านบาท เพ่ือใช้ส�าหรับขยายธุรกิจ
หลักและธุรกิจพลังงาน
 
ส�าหรับผลประกอบการปี 2561 คาด
รายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีราย
ได้ 333.70 ล้านบาท เนื่องจาก มีการ
ปรับเปลี่ยนเครือข่ายการจัดส่งก๊าซ 
NGV จากสถานีหลัก ท�าให้ยอดการ
อัดก๊าซของลดลงไปในช่วงเปลี่ยน
ถ่ายนี้
 
" ครึ่งปีแรก เรามีอัตราการเติบโตไป
แตะที่ 10% แต่ในเดือน 7 - 9 ได้มี
การปรับเปลี่ยนเครือข่ายการจัดส่ง
ก๊าซ NGV จากสถานีหลัก เนื่องจาก
ทาง ปตท. ได้มีการวางท่อก๊าซเพ่ิมขึ้น
ไปทางภาคอีสานและภาคเหนือ ท�าให้
สถานีบริการ NGV ที่เคยอยู่นอกแนว
ท่อผันตัวไปเป็นสถานีให้บริการ NGV 
ในแนวท่อ ซึ่งท�าให้ ปตท. สามารถรับ
ก๊าซจากท่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรับก๊าซ 
NGV จากรถขนส่ง ท�าให้สามเดือนที่
ผ่านมาเกิดการปรับโครงสร้างเครือ
ข่ายท�าให้ยอดการอัดก๊าซของทั้งสอง
สถานีลดลงไปในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้ " 
นายจักรพงส์ กล่าว
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีที่ดิน 100 
ไร่ ในจังหวัดสงขลา ของบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 99.9% 
ซึ่งปัจุบันมีกลุ่มนายทุนจากประเทส
สิงคโปร์เข้ามาท�าการเจรจาเพ่ือจะ
ท�าลานพ้ืนที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ 
จ�านวน 50 ไร่ มุลค่าราว 30 ล้านบาท 
และคาดว่าจะเซ็นสัญญาซื้อที่อย่าง
เป็นทางการภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า 
และจะรับรู้เข้ามาเป็นก�าไรพิเศษในทันที
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SEAFCO ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10%
จากปีนี้ คาดแตะ 2.7 พันลบ.

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผย
ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 
เติบโต 10% จากปีนี้ ที่คาดมีราย
ได้อยู่ที่ 2,700 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น
สถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี โดยใน
งวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีมีรายได้แล้ว 
1,933.80 ล้านบาท 

ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานในมือ 
(Backlog) มูลค่ารวม 2,876.13 
ล้านบาท แบ่งเป็นงานภายในประเทศ
มูลค่าราว 2,811.10 ล้านบาท และ
งานต่างประเทศ มูลค่าราว 65.03 
ล้านบาท โดยงานดังกล่าวจะ
สามารถทยอยรับรู้ได้ในช่วงไตรมาส 
4/2561 ราว 800 ล้านบาท ส่วน
ที่เหลืออีกกว่า 2,000 ล้านบาท จะ
ทยอยรับรู้ในปี 2562
 
ขณะที่บริษัทฯ เตรียมที่จะเข้าประมูล
งานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่
ระหว่างรอผลประมูลงานมูลค่ารวม
กว่า 23,000 ล้านบาท คาดว่า
จะทยอยรู้ผลอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทฯมั่นใจว่าจะมีโอกาสเข้ารับงาน
กว่า 20-30% ต่อโครงการ

 
ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯมีสัดส่วนราย
ได้จากงานภาครัฐ 40% และงาน
ภาคเอกชน 54% ส่วนอีก 6% มา
จากงานในต่างประเทศ ซึ่งงานใน
ต่างประเทศบริษัทฯจะยังคงเดินหน้า
เข้าประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างรอผลประมูล
งานในพม่ามูลค่ารวมราว 200 ล้าน
บาท โดยคาดว่าจะได้รับงานดัง
กล่าว 1-2 โครงการ ส่วนในประเทศ
กัมพูชา จะเข้ารับงานร่วมกับ
พันธมิตร แต่ยังต้องดูช่วงจังหวะ
ในการเข้าประมูลก่อน
 
นายณรงค์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีสัดส่วน
รายได้จากงานต่างประเทศที่
ประมาณ 5% ของรายได้รวม โดย
ใน 9 เดือนแรกที่ผ่านมา บริษัทฯมี
รายได้จากต่างประเทศ 118.47 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วน 6% ของราย
ได้รวมทั้งหมด
 
ส�าหรับผลประกอบการในไตรมาส 
4/2561 คาดว่าจะเติบโตกว่า
ไตรมาส 3/2561 หลัง บริษัทฯจะมี
การส่งมอบงานในมือตามแผน
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GUNKUL ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะ 7.5 พันลบ. โต 25%

หลังรับรู้รายได้โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์มเซ็นได - คิมิซึ

GUNKUL ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะ 
7.5 พันลบ. โต 25% หลังรับรู้รายได้
โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์มเซ็นได - คิมิซึ 
ซุ่มเจรจาพันธมิตรในเวียดนาม ร่วม
ลงทุนโครงการโรงไฟฟา้พลังงาน
ลม-โซลาร์ฟาร์ม รวม 450 MW คาด
ชัดเจน Q1/62 แย้มปี 62 เล็งประมูล
งาน EPCมูลค่าโครงการรวม 3.3 
หมื่นลบ. หวัง ได้งาน 10% พร้อมทุ่ม
งบลงทุน 3 ปีข้างหน้าราว 2 หมื่นลบ. 
รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟา้
 
นายสมบูรณ์ เอื้ออัชณาสัย กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิด
เผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 
เติบโต 25% หรือแตะที่ระดับ 7,500 
ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะท�าได้ 
6,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโรง
ไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์(โซลาร์ฟาร์ม) 
ที่เมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ ประเทศ
ญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 38 เมกะ
วัตต์ และโครงการโรงไฟฟา้โซลาร์
ฟาร์ม เมืองคิมิซึ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด
ก�าลังการผลิต40.41 เมกะวัตต์

" สัดส่วนรายได้ในปีหน้าจะมาจาก 
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟา้ 3,750 
ล้านบาท และอีก 3,750 ล้านบาท จะ
มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจ
เทรดดิ้ง ซึ่งในปีนี้เรามีสัดส่วนราย
ได้จากธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายไฟฟา้ 
2,600-2,700 ล้านบาท ธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้าง 2,000 ล้านบาท และ
ธุรกิจเทรดดิ้ง 1,200-1,300 ล้านบาท 
" นายสมบูรณ์ กล่าว
 
ขณะที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน

ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง 
โดย บริษัทฯยังอยู่ระหว่างเจรจากับ
พันธมิตรในประเทศเวียดนาม เพ่ือ
ลงทุนโครงการโรงฟฟา้พลังงานลม
ขนาดก�าลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ 
และโครงการโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม
ขนาดก�าลังการผลิต 150 เมกวัตต์ 

ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนในไตรมาส 1/2562
ขณะเดียวกัน ในปี 2562 บริษัทฯ
ยังเตรียมที่จะเข้าประมูลงานรับเหมา
(EPC) มูลค่าโครงการรวม 33,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นงานโครงการน�าสาย
ไฟฟา้ลงดิน ของการไฟฟา้นครหลวง 
มูลค่าราว 11,000 ล้านบาท , 
โครงการน�าสายไฟา้ลงดิน ของการ
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ เช่น 
นครราชสีมา , ชลบุรี ,เชียงใหม่ มูลค่า
โครงการรวมราว 11,000 ล้านบาท 
รวมทั้งโครงการติดตั้งสถานีไฟฟา้ฟา้
ย่อย 40 แห่ง ขนาดก�าลังการผลิต 
115-230 กิกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯคาด
หวังที่จะได้งานดังกล่าวราว 10%
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ 
(Backlog)ราว 800 ล้านบาท ซึ่ง จะ
สามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีอนี้
ราว 300 ล้านบาท และอีก 500 ล้าน
บาทจะรับรู้รายได้ในปี 2562
 
นายสมบูรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ
ได้วางงบลงทุนในอีก3 ปีข้างหน้า
ไว้ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพ่ือ
รองรับแผนขยายการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟา้ในประเทศญี่ปุ่น 15,000 
ล้านบาท และอีก 5,000 ล้านบาท จะ
ใช้ส�าหรับรองรับโครงการโรงไฟฟา้ใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆ
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ARROW ปักธงรายได้ปี 62 โตไม่ต�่ากว่า 10%
หลักเดินเครื่องขยายก�าลังการผลิตท่อร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ARROW 
เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ใน
ปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตไม่ต�่ากว่า 
10% จากปีนี้ที่บริษัทฯคาดว่าจะมี
รายได้เติบโตตามเป้าหมายประมาร 
1,500 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจ
ท่อร้อยสายไฟฟา้แบบโลหะ ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯเติบโตต่อ
เนื่อง ประกอบกับในปีหน้าภาครัฐจะ
มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่
ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม 
รถไฟฟา้สายสีชมพู และรถไฟฟา้
สายสีเหลือง ซึ่งจะมีการใช้ท่อร้อย
ไฟฟา้ใต้ดินมากขึ้น
 
ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าในปี 2562 จะ
มีอัตราก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 
10% ได้ จากการที่บริษัทนได้มี
การเพ่ิมก�าลังการผลิต ที่จะท�าให้มี
โอกาสได้รับงานในโครงการต่างๆ
เพ่ิมขึ้น โดยบริษัทฯได้เตรียมขยาย
ก�าลังการผลิตท่อร้อยสายไฟฟา้
ใต้ดิน เพ่ิมเป็น 1 ล้านเมตร/ปี จาก
ปัจจุบันอยู่ที่ 3 แสนเมตร/ปี ซึ่งจะ
ใช้งบลงทุนประมาณ 12 ล้านบาท
 
ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ไตรมาสสุดท้าย เชื่อว่ายัง
ขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดี เนื่องจาก
จะมีค�าสั่งซื้อใหม่ๆ เพ่ิมเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เตรียม
เดินเครื่องขยายก�าลังการผลิตท่อ
ร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน เพ่ือรองรับ
ความต้องการท่อร้อยสายไฟฟา้
ใต้ดินที่จะเพ่ิมขึ้นจากโครงการที่
ก้าวหน้าถึงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ คือ "ท่อลม PID ในระบบ
ปรับอากาศ" โดยได้ซื้อเทคโนโลยี

เครื่องจักร และแบรนด์สินค้าจากจีน 
มูลค่าลงทุนกว่า 10 ล้านบาท เข้ามา
ท�าการผลิต เพ่ือรองรับงานอาคาร
ส�านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น
 
ขณะเดียวกัน ARROW ยังมีใบสั่ง
ซื้อสินค้าที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ผลิตคิดเป็นจ�านวนมากกว่า 400 
ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้
ในปีนี้ และมีงานในมือรอรับรู้ราย
ได้ (Backlog) กว่า 900 ล้านบาท 
และเตรียมเสนองานอีกหลายโปร
เจค จึงท�าให้เชื่อมั่นว่า ถึงแม้ธุรกิจ
ก่อสร้างอยู่ในสภาวะทรงตัว แต่
รายได้รวมยังสามารถเติบโต โดย
ปีนี้คาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับเป้า
หมายที่วางไว้ ที่ส�าคัญยังสามารถ
ท�าก�าไรได้อย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบ
กับธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน
 
"ผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2561 
ที่ออกมามีก�าไรสุทธิ 44.09 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิจ�านวน 
48.31 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือน 
มีก�าไรสุทธิ 109.06 ล้านบาท แสดง
ให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีของผล
ประกอบการปี 2561 นั้นถือว่าเป็น
ไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

ซึ่งนับต่อจากนี้ ARROW จะเดิน
หน้าด�าเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้
อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ถึงเป้าหมายราย
ได้ที่ตั้งไว้ และเรามีความตั้งใจอย่าง
เต็มที่ ที่จะท�าให้ได้ตามเป้าหมายใน
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี 
"นายธานินทร์กล่าวในที่สุด
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NPPG ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10-15%
หวังพลิกมีก�าไร หลังขายธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไรออก

NPPG ตั้งเป้ารายได้ปี62 โต 10-
15% หวังพลิกมีก�าไร หลังขายธุรกิจ
ที่ไม่ท�าก�าไรออก เผยอยู่ระหว่างเจรา
ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศมากกว่า 3 
ราย หวังรองรับก�าลังการผลิตธุรกิจ
แพ็คเกจจิ้ง
 
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NPPG เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าราย
ได้ปี 2562 เติบโต 10-15% หรือมีราย
ได้อยู่ที่ 1,450 ล้านทาท จากปีนี้คาด
ว่าท�าได้ 1,200 ล้านบาท ขณะที่คาด
ว่าจะสามารถพลิกมีก�าไร จากปี 61 ที่
ยอมรับว่าจะยังคงมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ 
โดยในงวด 9 เดือนแรกปีนี้บริษัทฯ มี
ผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 121.57 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะปิดสาขาร้าน
อาหารที่ไม่ท�าก�าไร ให้เหลือไว้เพียง
สาขาที่สร้างยอดขายและมีแนวโน้ม
เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเท่านั้น รวม
ถึงการขายธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไรออกไป 
ขณะที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งเชื่อ
ว่าจะท�าอัตราก�าไรสุทธิ กลับมาอยู่ใน
ระดับ 5% จากปัจจุบันติดลบอยู่ที่ 
13.91%
 
ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในไตรมาส 
1/2562 บริษัทฯยังเตรียมที่จะน�า
เครื่องจักรเก่าอายุเฉลี่ยมากว่า 15-
20 ปี ออกไปและติดตั้งเครื่องจักร
ใหม่เพ่ือรองรับค�าสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่
ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่า
จะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 1 
สัปดาห์ และมีการทดลองเดินเครื่อง
ผลิต 3 วัน รวมเป็น 10 วัน
 
" ไตรมาส1/2562 บริษัทฯเตรียมติด
ตั้งเครื่องจักรใหม่แล้วโล๊ะเครื่องจักร
เก่าที่มีอายุเฉลี่ย 15-20ปี ทิ้งไป เดิม
เครื่องจักรใหม่เราซื้อทั้งหมดประมาณ 
30 ล้านบาทแต่เรามีพันธมิตรจาก
ประเทศจีนที่ช่วยหนุนได้ ท�าให้เรา
ซื้อเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดในราคา
ประมาณ 6 ล้านบาทเท่านั้น และหลัง

จากเราติดตั้งเครื่องจักรใหม่จะท�าให้
เรามีก�าลังการผลิตเพ่ิมเป็น 2,000 
ตัน/ปี จากเดิมเราผลิตได้ 1,200 ตัน/
ปี แต่ในกรณีที่เรามีลูกค้าใหม่เข้ามา 
บริษัทฯก็มีพันธมิตรที่คอยสนับสนุนใน
แง่ของการผลิตเช่นกันซึ่งจะสามารถ
หนุนในบริษัทฯมีก�าลังการผลิตเพ่ิม
เป็น 3-4 พันตัน/ปี" นายเชิดศักดิ์ 
กล่าว
 
ในส่วนของ ธุรกิจอาหารแช่แข็ง คาด
ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ปี2562 บริษัทฯจะเพ่ิมก�าลังการผลิต 
จากปัจจุบันใช้ก�าลังการผลิตที่ 60% 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนยอดขาย
ในประเทศอยู่ที่ 80% ต่างประเทศ 
20% และมีประเทศที่ส่งออกได้แก่ 
ยุโรป ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง
 
ขณะที่ธุรกิจบริการอาหารจานด่วน 
(QSR) บริษัทฯ วางงบลงทุนราว 3-5 
ล้านบาท ส�าหรับขยายสาขาร้าน A&W 
เพ่ิม 10 สาขา และจะทยอยปิดสาขาที่
ไม่สร้างก�าไรไป โดยสิ้นปีนี้คาดว่าจะ
มีสาขาอยู่ราว 40 สาขา ซึ่งบริษัทจะ
เน้นในย่านสถานศึกษา ถนนคนเดิน
ตอนกลางคืนและเจาะกลุ่มสถานที่ที่มี
นักท่องเที่ยวจ�านวนมาก
 
นอกจากนี้บริษัทฯ จะเปิดสาขา 
Kitchen Plus จ�านวน 10 สาขา 
จากปัจจุบันมีอยู่ 2 สาขา , 
DEAN&DELUCA ไม่เกิน 10 สาขา 
จากปัจจุบันเปิดไปแล้ว 2 สาขา ใน
จังหวัดภูเก็ต และร้านอาหารบ้านครัว
ไทย ซึ่งจะเน้นในย่านชุมชน จับตลาด
กลาง-ล่างมากขึ้น
 
นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่าง
เจรจากับลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ
มากกว่า 3 ราย ซึ่งจะมีการเซ็น
สัญญาเพ่ือสั่งออร์เดอร์สินค้าในธุรกิจ
แพ็คเกจจิ้งในต้นปีหน้า และช่วยหนุน
ยอดขายของบริษัทฯได้มากกว่า 2 
ล้านบาทต่อเดือน อีกทั้งยังมีเจรจา
พูดคุยกับลูกค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน
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PDI หวังปี 62 พลิกมีก�าไรหลังปรับโครงสร้างธุรกิจ

ระบุมีกระแสเงินสดพร้อมลงทุนกว่า 2 พันลบ.

"สดาวุธ เตชะอุบล" แม่ทัพ "PDI" 
คนใหม่ ประกาศดันองค์กรสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน ปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ เล็งจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้งานแล้วจากธุรกิจสังกะสี รวม
ถึงที่ดินในจังหวัดระยอง เผยสถานะ
การเงินแข็งแกร่งมีกระแสเงินสด
เพร้อมลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000 
ล้านบาท มั่นใจช่วยยกระดับองค์กร 
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได้
 
นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะ
กรรมการบริหาร และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแด
งอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า ผาแดงฯเป็นองค์กรที่ด�าเนิน
ธุรกิจด้วยระบบการท�างานที่เป็น
มืออาชีพ ซึ่งภายใต้การบริหารของ
ตนเองหลังจากนี้มั่นใจว่าจะสามารถ
น�าพาองค์กรเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้า
ใหม่ในการสร้างผลประกอบการให้มี
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงการ
ด�าเนินงานและโครงสร้างธุรกิจ
เพ่ือพลิกผลประกอบการให้กลับ
มามีก�าไรในปีหน้า 2562 โดยจะขับ
เคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์หลักคือ 
มุ่งบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรอบคอบใน
การพิจารณาสินทรัพย์ต่างๆ และ
ด�าเนินการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่
ได้ใช้งานแล้ว และสรรหาโครงการ
ลงทุนในธุรกิจที่ควบคุมได้และมีผล
ตอบแทนที่มั่นคงทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็น
หลักในระยะแรก"
 
ส�าหรับ ผาแดงฯ ในยุคเปลี่ยนผ่าน
จากธุรกิจสังกะสีสู่ธุรกิจใหม่นั้นจะ

มีการปรับโครงสร้าง เพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ๆ เบื้อง
ต้น จะมีพิจารณาจ�าหน่ายสินทรัพย์
ที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้วจากธุรกิจ
สังกะสี ซึ่งรวมไปถึงที่ดินในจังหวัด
ระยอง ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
คาดว่าจะมีการสรุปชัดเจนในช่วง
กลางปี 2562 ทั้งนี้จะน�าเงินที่ได้มา
เตรียมความพร้อมรองรับกับการ
ลงทุนใหม่ๆในอนาคต
 
ส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มที่เปิด
ด�าเนินการแล้วทั้งในประเทศไทย
และญี่ปุ่นรวม 50 เมกะวัตต์ และ
สามารถสร้างรายให้บริษัทฯ เป็น
อย่างดี โดยโรงไฟฟา้ทั้งหมดของ 
PDI ยังคงมีสัญญาซื้อขายไฟฟา้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้จะ
ปรับปรุงการด�าเนินงานโรงไฟฟา้โซ
ลาร์ฟาร์มทั้งหมดในกลุ่มพีดีไอ เอ็น
เนอร์ยี เพ่ือให้การผลิตเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะ
ขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟา้มาก
ขึ้น เพ่ือเพิมศักยภาพในการสร้าง
รายได้และก�าไรที่มั่นคงเพ่ือสร้างผล
ตอบแทนที่ดีต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น
 
"นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม หลัง
จากบริษัทฯ เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจ
สังกะสีสู่ความความแข็งแกร่งใน
ทุกด้าน ซึ่งแผนการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจหลังจากนี้มั่นใจว่า จะสามารถ
ยกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ประกอบกับสถานะการเงิน
ที่แข็งแกร่ง ที่ยังมีกระแสเงินสดที่
พร้อมส�าหรับการลงทุนไม่น้อยกว่า 
2,000 ล้านบาท จะสามารถช่วยให้
องค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้า
หมายได้
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TIGER คาดรายได้ปี 62
โตก้าวกระโดดแตะ 1.4 พันลบ.

TIGER คาดรายได้ปี 62 โตก้าว
กระโดดแตะ 1.4 พันลบ. จาก 
Backlog ในมือหนุน เผยรอลุ้นผล
ประมูลงาน 3 โครงการ มูลค่ารวมราว 
1.7-2.4 พันลบ. หวังได้งาน 90%
 
นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิง
เกอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TIGER เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าราย
ได้ปี 2562 ไว้ที่ระดับ 1,400 ล้าน
บาท ซึ่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าว
กระโดด เนื่องจากล่าสุดบริษัทฯได้รับ
งานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการใหม่ 
ได้แก่ งานรับเหมาเฉพาะโครงสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม งานภายนอก
อาคารโรงแรม วี วิลล่า อ่าวยนต์ 
จังหวัดภูเก็ต ส่วนโครงการที่ 2 เป็น
งานก่อสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ ไทรม้า 
จังหวัดนนทบุรี เฟส 2 มูลค่าราว 147 
ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯมี
งานในมือ (Backlog) ราว 790 ล้าน
บาท 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ใน
ไตรมาส 4/2561 ราว 232 ล้านบาท 
และอีก 546.10 ล้านบาท จะรับรู้ในปี 
2562 ขณะที่คาดว่าความชัดเจนของ
การเลือกตั้ง จะมีส่วนช่วยหนุนธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างได้
 
ขณะที่แนวโน้ม ผลการด�าเนินงาน
ในไตรมาส4/2561 บริษัทฯคาดว่าจะ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่ไฮ
ซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ

จะรับรู้รายได้จากโครงการคอมมูนิตี้
มอลล์ ไทรม้า จังหวัดนนทบุรี เฟส 
2 ราว 10% ของมูลค่าโครงการ และ
งานงานรับเหมาเฉพาะโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานภายนอกอาคาร
โรงแรม วี วิลล่า อ่าวยนต์ จังหวัด
ภูเก็ต รับรู้ราว 10-15% ของมูลค่า
โครงการ ดังนั้นจึงท�าให้บริษัทฯมั่นใจ
ว่าภาพรวมของผลการด�าเนินงานในปี
นี้จะสามารถท�าได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ว่ารายได้จะอยู่ที่ 800-900 ล้าน
บาท
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการ
ทราบผลงานประมูลภาครัฐและเอกชน
อีก 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 
1,700-2,400 ล้านบาท ได้แก่ งาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน มูลค่าราว 800-
1,000 ล้านบาท , งานการนิคมฯ 500 
ล้านบาท และงานโรงแรมอีกประมาณ 
2-3 แห่ง มูลค่าราว 200-300 ล้าน
บาท 

ซึ่งจะทยอยประกาศในช่วงปลายปี
นี้ โดยบริษัทฯคาดหวังที่จะได้งาน
ดังกล่าว 90% ของงานประมูล และ
มั่นใจว่าหลังจากคว้างานใหม่ จะ
ช่วยผลักดันให้รายได้และก�าไรของบ
ริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน
 
อีกทั้งบริษัทฯจะพยายามรักษาสัดส่วน
รายได้จากภาคเอกชนและภาครัฐให้อยู่
ที่ 50:50

www.hooninside.comรู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ



TVD ปักธงรายได้ปี 62 โต 18%
หลัง ธุรกิจในเครือโตต่อเนื่อง - รับรู้รายได้สปริงนิวส์เต็มปี

TVD ปักธงรายได้ปี 62 โต 18% 
หรือแตะ 4.6-4.7 พันลบ. หลัง 
ธุรกิจในเครือโตต่อเนื่อง - รับรู้ราย
ได้สปริงนิวส์เต็มปี พร้อมวางงบ
ลงทุนปี62 ราว 120 ลบ. ปรับปรุง
ระบบ IT - ปรับปรุงสตูดิโอช่อง 19 
- รองรับซื้อกิจการ
 
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผย
ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 
เติบโต 18% หรือมีรายได้อยู่ที่ระดับ 
4,600-4,700 ล้านบาท จากปีนี้ที่
มั่นใจว่าจะสามารถท�าได้ตามเป้าที่
วางไว้ 3,990 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามการเติบโตของธุรกิจในเครือ 
ขณะที่บริษัทฯจะมุ่งเน้นท�าสินค้าฝาก
ขายมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ 
ทั้งจาก เฟสบุ๊ค , อินสตราแกรม 
และทางยูทูป ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็น
สินค้าที่ท�าก�าไรได้ดีและไม่มีสต็อค
คงค้าเหมือนสินค้า House brand 
ซึ่งเบื้องต้นจะมีสินค้ากว่า 3,000 
รายการ โดยบริษัทฯจะเพ่ิมสินค้า
จากผู้ผลิตภายในประเทศมากกว่าใน
ต่างประเทศ
 
อีกทั้ง ปีหน้าบริษัทฯคาดว่าจะ
สามารถท�ารายได้จากช่องสปริง
นิวส์ได้เดือนละ 30 ล้านบาท โดย
บริษัทฯจะรับรู้รายได้จากช่องสปริง
นิวส์เข้ามาอย่างเต็มปีด้วย จากปี
นี้ที่ท�ารายได้ประมาณเดือนละ 20 
ล้านบาท
 
"เราจะสามารถบันทึกงบการด�าเนิน
งานของ บริษัท สปริงนิวส์ เท
เลวิชั่น จ�ากัด เข้ามาตั้งแต่ต้น
ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการ 
Consolidate ในงบการเงินรวม 
นับจากวันที่กระบวนการลงทุนแล้ว
เสร็จ ท�าให้บริษัทฯไม่ต้องรับรู้ผล
ขาดทุนของ บริษัท สปริงนิวส์ เท
เลวิชั่น จ�ากัด ที่ปัจจุบันมีผลขาดทุน
อยู่ที่ 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล
ขาดทุนสะสมในอดีต โดยผลขาดทุน
ดังกล่าว ทางสปริงนิวส์ จะเป็นผู้รับ

ผิดชอบทั้งหมดให้เสร้จภายในสิ้นปี
นี้ และหลังจากนั้นเราก็มีแผนที่จะรี
แบรนด์ชื่อช่องด้วย ซึ่งรอต้นปีจะได้
ข้อสรุป" นายทรงพล กล่าว
 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯจะยังคง
สัดส่วนการออกอากาศรายการข่าว
และรายการวาไรตี้ 50:50 ตามกฏ
ของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวม
ถึงบริษัทฯยังมีแผนที่จะน�ารายการ
ที่น่าสนใจจากช่อง "มันนี่ แชแนล" 
มาออกอากาศในช่องสปริงนิวส์ 
โดยเบื้องต้นบริษัทฯได้คุยไว้ราว 5 
รายการ และปัจจุบันมีการยืนยัน
แล้ว 1 รายการ ได้แก่ รายการ มัน
นี่ทอล์ค และคาดว่าจะสามารถเริ่ม
ออกอากาสได้อาทิตย์หน้า
 
นอกจากนี้ปี 2562 บริษัทฯยังได้
วางงบลงทุนราว 120 ล้านบาท 
เพ่ือใช้ส�าหรับพัฒนาระบบ IT ราว 
60 ล้านบาท , พัฒนาสตูดิโอช่อง 
19 ราว 40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะ
ใช้ส�าหรับปรับปรุงในส่วนอื่นๆ
 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังได้วางงบ
ลงทุนอีกราว 60 ล้านบาท เพ่ือใช้
ส�าหรับเข้าซื้อกิจการ(M&A) โดย
เป็นการเข้าซื้อผ่านบริษัท 'เมจิก พี
วอท' ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ 
ระบบคลาวด์ เซอร์วิส และ
อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 
ซึ่งเบื้องต้นบริษัทฯสนใจในธุรกิจที่
ท�าเงินได้ และธุรกิจฟวิเจอร์และคาด
ว่าจะสามารถได้ข้อสรุปในการเข้าซื้อ
กิจการดังกล่าว 1 ราย ในปี 2562
 
ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจใน
ไตรมาส4/2561 บริษัทฯมั่นใจว่าจะ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หลังธุรกิจ
ในช่องทางออนไลน์มีการเติบโตได้
อย่างดี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วน
ยอดขายจากช่องทางออนไลน์อยู่ที่ 
9% จากต้นปีอยู่ที่ 5%
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TPLAS เปิดเกมรุกปี 62 ส่งโปรดักส์ใหม่
เจาะตลาด-เร่งขยายฐานลูกค้าเพ่ิม ดันรายได้ปี 62 โต 15%

TPLAS เปิดกลยุทธ์ปี 62 ประกาศขยาย
ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม เตรียม ลงสนามทดลองตลาด 
ต้นปีหน้า พร้อม ขอก้าวสู่การเป็นผู้น�า
ทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยว
กับอาหาร ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง 
ด้าน กรรมการผู้จัดการ “ ธีระชัย ธีระรุจิ
นนท์ ” ระบุ เร่งเดินเกมแตกไลน์ธุรกิจ 
ขยายฐานลูกค้าเพ่ิม หวังปั้ มยอดขาย 
ดันรายได้ปี 62 โต 15%

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TPLAS ผู้น�าด้านการผลิตและจัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร และ 
ถุงหูหิ้ว ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ 
หมากรุก” และฟลิ์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภาย
ใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ Vow Wrap 
” เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ในปี 2562 ว่า บริษัทฯยังคง
มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น�าทางด้าน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร 
ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง รวมถึงมี
ความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศ และภาค
พ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 
2562 บริษัทฯเป้าหมายอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้น ไม่ต�่ากว่า 15%

ทั้งนี้ เป็นผลจากยอดขายผลิตภัณฑ์
กลุ่ม ถุงพลาสติกและฟลิ์มถนอมอาหาร 
นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมที่จะผลิตสินค้า
ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เบื้องต้นคาดว่า จะเริ่มทดลองตลาดช่วง
ต้นปี2562 ส่งผลให้ในอนาคต บริษัทฯ
สามารถกระจายความเสี่ยงของรายได้ 
จากเดิมที่บริษัทฯมีรายได้จากยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและฟลิ์มถนอม
อาหาร เพียงอย่างเดียว

ส�าหรับกลยุทธ์การเจาะตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น บริษัทฯยังคงมุ่ง
เน้นไปยังลูกค้ากลุ่มเดิม และขยายฐาน
ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมรายใหม่ๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
หรือ Modern Trade และโรงแรม 

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ ยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ด้านอุปโภคและบริโภค ซึ่ง
ถือว่ามี ดีมานด์ความต้องการใช้สูง และ
ยังเป็นสินค้าที่สามารถน�ามาทดแทนผลิต
ภัณฑ์เดิมๆที่มีอยู่ในท้องตลาดได้

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ TPLAS 
ยังได้กล่าวถึง ภาพรวมอุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกว่า ในปัจจุบันการบริโภคอยู่
ในระดับปกติ เพ่ิมขึ้น และ ลดลงตาม
สถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการ
รณรงค์รักษ์ลดใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบัน 
แต่บริษัทฯได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่อง
จากบริษัทฯมีกลยุทธ์ในการบริการ
ลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
ก�าหนดการขาย ที่มีความยืดหยุ่นต่อ
ลูกค้า 

ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าว ส่งผล
ให้บริษัทฯลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้ 
พร้อมทั้ง ต้องยอมรับว่า ถุงพลาสติก 
ยังจ�าเป็นส�าหรับการใช้งานอยู่ จึงมอง
ว่าธุรกิจพลาสติกยังมีโอกาสเติบโตตาม
ความต้องการใช้ อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับความคืบหน้า
การด�าเนินการขยายอาคารโรงงานใหม่ 
และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ส�าหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และ
ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม รวมถึง
ส�านักงานบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรองรับ
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุง
พลาสติก และการขยายตลาดนั้น 
ปัจจุบัน อาคารโรงงาน ได้มีการปรับ
พ้ืนที่ เตรียมการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ในขณะที่ อาคารส�านักงาน มีคืบ
หน้าไปกว่า 50 % ซึ่งในเบื้องต้นคาด
ว่า การก่อสร้างจะด�าเนินเป็นไปตามแผน
งานที่ก�าหนดไว้ คาดว่าการก่อสร้างแล้ว
เสร็จทั้งหมด ภายในปลายปี 2562

ทั้งนี้ หากอาคารโรงงานใหม่ สามารถ
รองรับก�าลังการผลิตเพ่ิม ได้มากเกือบ
เท่าตัว หรือไม่น้อยกว่า 30% ปัจจุบัน
ก�าลังการผลิตรวมถุงพลาสติกประมาณ 
10,200 ตันต่อปี และ ก�าลังการผลิต
ฟลิ์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประมาณ 1,440 
ตันต่อปี
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ITEL ปักธงรายได้ปี 62 พุ่งกว่า 2 พันลบ.
จากปีนี้ คาดโกย 1.6 พันลบ.

ITEL ปักธงรายได้ปี 62 พุ่งกว่า 2 
พันลบ. จากปีนี้ คาดโกย 1.6 พัน
ลบ. , เผย ล่าสุด Backlog นิวไฮ 
แตะ 6.06 พันลบ. หลังคว้างาน 
USO เฟส 2

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ITEL เปิดเผยว่า ส�าหรับแผนการ
ด�าเนินธุรกิจปี 2562 จากงานในมือ
ที่มีเพ่ิมขึ้นและแผนธุรกิจที่ชัดเจน 
บริษัทได้ปรับเพ่ิมเป้าหมายรายได้
เป็น 2,000 ล้านบาท จากเดิมที่วาง
ไว้ 1,800 ล้านบาท เติบโต 30-
40% โตต่อเนื่องจากปี 2561 จาก
ธุรกิจให้บริการและติดตั้งโครงข่าย
สายใยแก้วน�าแสง และมองว่าในปี
หน้ายังอยู่ในเทรนด์ของการลงทุน
เกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล ซึ่ง
คาดว่าจะมีงานออกมาเป็นจ�านวน
มาก โดย ITEL พร้อมเดินหน้า
ประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน หนุนรายได้ให้
เติบโตแข็งแกร่งในอนาคตมากยิ่ง
ขึ้น

“ธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายมี
แนวโน้มเติบโตไปตามเทรนด์ 4G 
และ 5G จากการที่ผู้ให้บริการมือ
ถือมีการขยายโครงข่าย โดย ITEL 
เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ติดตั้ง
โครงข่าย ให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นน�า การเกิด
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ 5G ที่
ก�าลังจะมา จะท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
จากการใช้งาน IOT ต่างๆ ปริมาณ
ข้อมูลคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคัญ จะเป็นผลบวกกับบริษัทเรา” 
นาย ณัฐนัย กล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯตั้งเป้าหมายว่าภายใน 
3-5 ปีนี้ รายได้ต่อปีจะต้องเติบโต
ประมาณ 40% ขณะที่อัตราก�าไร
สุทธิต้องการจะเติบโตให้ได้ 20% 
ภายในปี 2564 โดยมาจาก 3 ธุรกิจ
หลักประกอบด้วย “บริการโครง
ข่ายเชื่อมข้อมูลหรือดาต้า เซอร์วิส” 
เติบโตต่อปี 20-30% ตั้งเป้าหมาย
รายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60-
70% ของรายได้รวม ปัจจุบันบริษัท
มีฐานลูกค้าทั้งจากหน่วยงานรัฐและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า, 
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ปั๊ ม
น�้ามัน ผู้ให้บริการมือถือ ฯลฯ ในปีนี้
ได้ขยายฐานเพ่ิม เช่น ปั๊ มน�้ามันซัส
โก้ อิออน เงินติดล้อ เมืองไทยลิส
ซิ่ง 

และภาครัฐ อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ “บริการ
ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม” 
สัดส่วน 20-30% ของรายได้ มี
แนวโน้มเติบโตไปตาม 4 จี และ 5 จี 
ยังอยู่ในเทรนด์ที่ผู้ให้บริการมือถือ 
หรือโอเปอเรเตอร์ มีการขยายโครง
ข่าย บริษัทเป็นหนึ่งในซัพพลายเอ
อร์ที่ติดตั้งลูกค้า อาทิ ทรู และเอ
ไอเอส และสุดท้าย “บริการดาต้า 
เซ็นเตอร์” ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง 
แห่งแรกให้บริการครบ 95% ส่วน
แห่งที่ 2 มีจ�านวน 624 แร็ค คาด
ภายในสิ้นปี 2561 จะมีผู้ใช้บริการ 
50-60% ส่วนแผนปี 2562 บริษัท
จะให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ที่เหลือ
อีก 30% โดยโฟกัสกลุ่มธนาคาร
และหน่วยงานภาครัฐ
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ITEL ปักธงรายได้ปี 62 พุ่งกว่า 2 พันลบ.
จากปีนี้ คาดโกย 1.6 พันลบ.

“ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจะเห็น
แผนกลยุทธ์ของอินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอมในเชิงรุกมากขึ้นโดยจะ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากธุรกิจให้บริการ
สื่อสารโทรคมนาคม ด้วยการน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
บริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยจะให้ความส�าคัญกับ
ธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการ
ค้นหาธุรกิจใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นาย
ณัฐนัย กล่าว 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติปรับเพ่ิมเป้าหมาย
การเติบโตของรายได้ในปี 2561 
เป็น 1,600 ล้านบาท โตเกิน 40% 
จากเป้าหมายเดิมอยู่ที่ 1,400 ล้าน
บาท หรือเติบโต 40% เนื่องจาก
ผลประกอบการของบริษัทในงวด 9 
เดือนของปี 2561 อยู่ที่กว่า 90% 
ของเป้าหมายที่วางไว้เมื่อช่วงต้นปี 
และการได้งานโครงการ USO เฟส 
2 เพ่ิมเติมเข้ามาอีก มีผลท�าให้ผล
ประกอบการในปี 2561 เติบโตเกิน
เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทยังมี
งานอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่าง
รอผลการประมูล

โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้งานของ
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ซึ่งเปิดประมูลโครงการจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) จ�านวน 
15,732 หมู่บ้าน หรือ USO 2 โดย
ประกอบไปด้วยสัญญากลุ่มที่ 6 
ภาคกลาง 1 ซึ่งเข้าประมูลในนาม
คอนโซเตียมกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญา
กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ ซึ่งเข้าประมูลใน
นามบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ITEL มูลค่า
รวมกันกว่า 3,560 ล้านบาท เมื่อน�า
มารวมกับงานในมือที่รอรับรู้รายได้ 
(Backlog) ที่มีในปัจจุบัน 2,500 
ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีงานในมือ
เพ่ิมขึ้นเป็น 6,060 ล้านบาท โดย
สัญญาโครงการ USO เฟส 2 ดัง
กล่าวมีระยะเวลาด�าเนินการทั้งสิ้น
ประมาณ 6 ปี โดยในปีแรกจะต้อง
ด�าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ คิด
เป็น 40% ของมูลค่างานทั้งหมด 
และให้บริการต่อเนื่องไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีภายหลังส่งมอบ

ก่อนหน้านี้ ITEL ชนะการประมูลงาน
ของการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 
ร่วมกับบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ICN ในนามกิจการ
ค้าร่วมอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอมฯ และ 
ICN ในงานจ้างระบบสื่อสารรองรับ
งาน DMS มูลค่าราว 414.35 ล้าน
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่ง
เป็นการด�าเนินงานของ ITEL มูลค่า
งาน 276.39 ล้านบาท (รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิม) และการด�าเนิงานของ 
ICN มูลค่างาน 137.95 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) คาดว่าจะลง
นามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้
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